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ROTARY
Members : 1,227,217

Clubs : 35,263

ROTARACT
Members: 226,389

Clubs: 9,843

INTERACT
Members: 483,230

Clubs: 21,010

RCCS
Members: 210,500

Corps: 9,154

   At a Glance สถิติถึง 30 พฤศจิกายน 2016 
ที่มา : the rotarian (April 2017) As of 30 November 2016

โรตารี คืออะไร ?

The Object of Rotary 
The object of Rotary is to encourage and foster the ideal 
of service as a basis of worthy enterprise and, in particular, 
to encourgae and foster :

FIRST. The development of acqquintance as an 
opportunity for service;

SECOND. High ethical standards in business and 
professions, the recognition of the worthiness of all 
useful occupations, and the dignifying of each Rotarian’s 
occupation as an opportunity to serve society;

THIRD. The application of the iedal of service in each 
Rotarian’s personal, business, and community life;

FOURTH. The advancement of international understanding, 
goowill, and peace through a world fellowship of business, 
and professional persons united in the ideal of service.

วตัถปุระสงคข์องโรตารี

	 โรตารมีวีตัถปุระสงค์	 เพือ่สนบัสนนุและสง่เสรมิอดุมการณ ์
แหง่การบ�าเพญ็ประโยชน ์						ในการด�าเนนิกจิกรรมทีม่คีณุคา่เป น็หลกั	
โดยเฉพาะอยา่งยิง่เพือ่สนบัสนนุและสง่เสรมิ	

ขอ้หนึง่	 การเสรมิสรา้งความคุน้เคยระหวา่งสมาชกิ	 เพือ่การบ�าเพญ็
ประโยชน ์

ขอ้สอง การยกระดบัจรรยาบรรณในธรุกจิและวชิาชีพ	 การยอมรับ
คณุคา่	ในการประกอบอาชพีทีย่งัคณุประโยชน ์	และการให ้โรแทเรยีน
ทกุคนภมูใิจในอาชพีของตน	เพือ่การบ�าเพญ็ประโยชนต์อ่สงัคม

ขอ้สาม	 การให ้โรแทเรยีนทกุคน	 น�าเอาอดุมการณแ์หง่การบ�าเพญ็
ประโยชน ์ไปใช ้ในชวีติสว่นตวั	ธรุกจิและชมุชน

ขอ้สี่	 สง่เสรมิความเขา้ใจไมตรจีติ	 และสนัตภิาพระหวา่งประเทศดว้ย
มติรภาพ	 ของนกัธรุกจิและวชิาชพีทัว่โลกทีร่ว่มในอดุมการณแ์หง่การ
บ�าเพญ็ประโยชน ์

The Four-Way Test

Of the things we think, say or do

1) Is it the TRUTH?

2) Is it FAIR to all concerned?

3) Will it build GOODWILL and BETTER FRIENDSHIP?

4) Will it be BENEFICIAL to all concerned?

เป็นความจริง อิงเที่ยงธรรม น�าไมตรี ดีทุกฝ่าย

 โรตารี คือ องค์กรของนักธุรกิจและวิชาชีพจาก
ทั่วโลก ซึ่งบ�าเพ็ญประโยชน์เพ่ือเพื่อนมนุษย์ ส่งเสริม
มาตรฐานจรรยาบรรณในทุกวิชาชีพพร้อมทั้งช่วยสร้าง
ไมตรีจิต และสันติสุขในโลก 

 “Rotary is an organization of business 
and professional persons united worldwide who 
provide humanitarian service, encourage high 
ethical standards in all vocations, and help build 
good will and peace in the world”

บททดสอบสี่แนวทาง

วัตถุประสงค์ของโรตารี



สารประธานโรตารีสากล

มิตรโรแทเรียนที่รัก
	 ขณะทีเ่ราก�าลงัก้าวสูปี่	พ.ศ.	๒๕๖๐	เรากก็�าลงัก้าวสู่
ปีทีส่องของเป้าหมายพฒันาการแบบย่ังยนื	(SDG)	ขององค์การ
สหประชาชาติด้วยเป้าหมายที่เรียกย่อๆ	 ว่า	 SDG	 เหล่านี้
รวบรวมหวัข้อส�าคญั	๑๗	เรือ่งทีผู่ค้นในโลกสามารถมาท�างาน
ร่วมกันเพื่อตอบสนองปัญหาท้าทาย	ด้านสังคม	การเมืองและ
เศรษฐกิจที่ก�าลังกดดันเรามากที่สุด	หัวข้อที่ส�าคัญเหล่านี้เป็น
สิง่ท้าทายทีย่ิง่ใหญ่และถอืเป็นความจ�าเป็นด้วย	จุดมุง่หมายที่
ส�าคัญสูงสุดในเป้าหมายทั้ง	๑๗	ข้อดังกล่าวนั้น	ไม่มีเรื่องใดที่
ส�าคญัไปกว่าเรือ่งของสนัติภาพ	ความเจรญิรุง่เรอืง	ความมัน่คง
ปลอดภัย	และความเสมอภาคเท่าเทียมกันส�าหรับมวลมนุษย์
ทุกคน
	 หากถามว่า	 ท่านจะริเริ่มโครงการแก้ปัญหาเหล่านี้
อย่างไร?	ส�าหรบัโรตารแีล้ว	ค�าตอบง่ายมาก	คอืก้าวไปทลีะก้าว	
เป้าหมายเหล่านีม้ใิช่เร่ืองใหม่ส�าหรบัโรตารเีลย	เนือ่งจากเราได้
บรรจไุว้ในหวัข้อเรือ่งท่ีเรามุง่เน้นทัง้หมดแล้ว	และเรายงัเข้าใจ
ดีว่าเป้าหมายทั้ง	๑๗	หัวข้อดังกล่าวนั้นสัมพันธ์กับเรื่องส�าคัญ
ที่เรามุ่งเน้นท้ัง	 ๖	 เรื่องด้วยกันทั้งหมด	ท่านไม่อาจมีสุขภาพ
ท่ีดีโดยปราศจากน�้าสะอาด	 ท่านไม่สามารถมีน�้าสะอาดได้	
หากไม่มีระบบสุขาภิบาลที่ดี	 และระบบสุขาภิบาลที่ดีในทาง
กลับกันก็ช่วยให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนมีพัฒนาการศึกษาที่
ดี	พัฒนาสุขภาพพลานามัยและพัฒนาเศรษฐกิจให้มั่งคั่ง	เมื่อ
เราพูดถึงเรื่องความก้าวหน้าของโลกมนุษย์ทั้งมวล	จะไม่มีข้อ
บ่งช้ีหนึง่เดยีว	ไม่มีเป้าหมายหน่ึงเดียว	ประเทศใดประเทศหนึง่
ทีอ่ยูอ่ย่างโดดเดีย่ว	การสร้างความเจรญิก้าวหน้าทีแ่ท้จรงิและ
ยั่งยืนนั้น	เราทุกๆ	คนจะต้องก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน	
	 แนวคิดเรื่องความยั่งยืนนั้นคือกุญแจไขสู่เป้าหมาย
การพัฒนาแบบยั่งยืนของสหประชาชาติ	 และการบริการของ

พวกเราชาวโรตารด้ีวย	ความย่ังยนืนัน้หมายถงึว่าจะต้องสร้าง
ความเจรญิก้าวหน้าไปอย่างมุง่มัน่ถาวร	มไิด้หมายถึงเพยีงการ
ขดุบ่อน�า้บ่อหนึง่	แต่เราต้องมัน่ใจด้วยว่าชมุชนนัน้จะสามารถ
บ�ารุงรักษาบ่อน�้านั้นต่อไปได้	 มิได้หมายถึงการไปจัดสร้าง
ค่ายสาธารณสุขในหนึ่งสัปดาห์	 แต่เราต้องจัดฝึกอบรมให้แก่
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในชุมชนนั้นด้วย	 หมายถึงการรวบรวม
ครอบครัวในชุมชนโดยรวม	 ร่วมมือร่วมใจกันรับผิดชอบ
อนาคตของพวกเขาเอง	 โดยส่งมอบเครื่องมือที่จ�าเป็นเพื่อให้
เขาประสบผลส�าเร็จอย่างยั่งยืน	
	 ความยั่งยืนจะยังคงเป็นหัวใจหรือศูนย์รวมแนวคิด
ของพวกเราในโรตารีอยู่เสมอ	 เราได้อยู่กันมาเกือบ	 ๑๑๒	ปี
แล้วและจะยังคงยืนหยัดต่อไปอีกนานเท่านาน	 พวกเราได้
เห็นประจักษ์ความแตกต่างในผลงานของเราในด้านสุขภาพ
พลานามยั	ด้านการศึกษา	น�า้สะอาดและระบบสขุาภบิาลและ
แน่นอนที่สุดก็คือความพยายามพิชิตโปลิโอของพวกเรา	
	 การกวาดล้างโปลิโอคือประจักษ์พยานส�าคัญท่ีสุด
ของการให้บริการอย่างยั่งยืน	 หากโครงการนี้ส�าเร็จลงเมื่อใด	
ก็จะเป็นผลดีต่อโลกมนุษย์ไปตลอดกาล	 ผลประโยชน์นี้ยังจะ
ก้าวไปไกลกว่าการขจัดเชื้อไวรัสร้ายต่อมนุษย์เพียงโรคเดียว	
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณทีเ่ราสามารถประหยดัได้เมือ่เราขจดัโรค
โปลิโอแล้วตกประมาณ	๑	พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี	 (๓๕.๐	
พนัล้านบาท)	เงนิจ�านวนนีส้ามารถน�ากลบัไปใช้จัดงบประมาณ
ด้านสาธารณสขุและน�าไปใช้จดัจ่ายโดยตรงให้กบัความจ�าเป็น
รีบด่วนด้านอื่นๆ	-	น�าผลงานที่ดีของเราวันนี้	ไปใช้ส�าหรับวัน
พรุ่งนี้ที่ดีกว่าได้อีกมากมาย

จอห์น	เอฟ.	เจิร์ม
ประธานโรตารีสากล	ป	ี๒๕๕๙-๖๐

จอห์น เอฟ. เจิร์ม มกราคม ๒๕๖๐
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สารประธานโรตารีสากล

มิตรโรแทเรียนที่รัก
	 วันที	่๒๓	กุมภาพันธ์นี	้เป็นวันครบรอบ	๑๑๒	ปีของ
การก่อตัง้โรตารี	แทบไม่น่าเชือ่ว่าโลกของเราและองค์กรของเรา
มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วมากเพียงใด	นับแต่วันที่สโมสรโรตารี
แห่งแรกประชุมกันที่เมืองชิคาโก	 โดยท่าน	พอล	แฮริส	 เป็นผู้
ริเริ่ม
	 มีหลายส่ิงหลายอย่างที่อาจเปรียบเทียบกันได้ง่าย
มากระหว่างปีนี้และปี	ค.ศ.๑๙๐๕	 เช่น	การเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยี	 ด้านเวชกรรมและสังคม	 หากเราดูแผนที่โลกใน								
ป	ีค.ศ.๑๙๐๕	และแผนที่โลกวันนี้	เราจะแลเห็นความแตกต่าง	
แต่สิง่ทีเ่ราไม่อาจเปรยีบเทยีบได้กคื็อสิง่ทีเ่ป็นอยูปั่จจุบนัและสิง่
ที่เคยเป็นอยู่ในอดีต	ไม่มีทางเปรียบเทียบโลกของเราปัจจุบันนี้
กับโลกที่มันควรจะเป็น	หากว่าไม่มีโรตารีอยู่ในโลก
	 โรตารีได้ลุกข้ึนมาต่อสู้กับปัญหาท้าทายต่างๆ	 อย่าง
มากมายในช่วงเวลา	๑๑๒	ปีมานี้	เราได้ตอบสนองปัญหาความ
ขัดแย้งด้วยสันติวิธ	ี และตอบสนองความยากไร้ด้วยการให้การ
ศกึษา	และสนองตอบการขาดสขุอนามยัขัน้พืน้ฐานด้วยการท�า
โครงการขนาดเลก็และขนาดใหญ่	ด้วยการเปิดคลนิกิในหมูบ้่าน
เล็กๆ	ไปจนถึงการกวาดล้างโปลิโอในโลก	
	 เราจะไม่มีวันทราบว่าโลกจะเป็นอย่างไร	 หากไม่มี			
โรตารีเกิดขึ้น	 ไม่มีสโมสรโรตารีแห่งแรกถูกก่อตั้งขึ้นมา	 หรือ
หากว่าโรแทเรียนคนใดคนหนึ่งปฏิเสธค�าเชิญเข้าร่วมในสโมสร
โรตารี	แต่ผมขอกล่าวด้วยความเชือ่มัน่อย่างทีส่ดุและความไว้ใจ

อย่างสมบูรณ์ว่า	โลกของเราปัจจบัุนได้เปลีย่นแปลงดข้ึีนมาก	ไป
ไกลกว่าโลกที่ปราศจากโรตารี	 และโรตารีเองมีความเข้มแข็งดี
ขึ้น	เพราะพวกท่านแต่ละคนนั่นเอง	
	 โลกวันนี้ต้องการโรตารีมากกว่าอดีต	 ต้องการความ
กล้าของเรา	 การมองแง่ดีและอุดมการณ์ของเรา	 โลกต้องการ
เสียงขานรับด้วยความอดทนของเรา	 ความร่วมมือและความ
หวังท่ีเราจะมอบให้	 โลกต้องการองค์กรตัวอย่างท่ีพิสูจน์แล้ว
ว่า	พลเมืองของทุกๆประเทศสามารถท�างานร่วมกันด้วยความ
ปิติยินดี	มีไมตรีจิตมิตรภาพและสัมฤทธิ์ผลร่วมกัน
	 พวกเราคงไม่มีใครทราบถึงผลกระทบอย่างแท้จริง
จากปฏิบัติการของเรา	 พวกเราคงไม่ทราบผลท่ีจะเกิดข้ึนจาก
สิ่งที่เราพูด	สิ่งที่เรากระท�าและสิ่งที่เราตัดสินใจ	โอกาสที่เราได้
ใช้และโอกาสที่เราปล่อยให้ผ่านไป	แต่ผมคิดว่าเราทุกคนทราบ
ดแีล้วว่า	เม่ือเราเลอืกท�าสิง่ทีด่	ีเลอืกเพือ่นทีด่	ีและเมือ่เราเลือก
ใช้คตพิจน์บรกิารเหนอืตนในวถิชีวีติของเรา	แนวทางท่ีเราเลอืก
นั้นย่อมจะเป็นเส้นทางที่ดีแน่นอน	
	 ไม่มีใครมองเห็นอนาคต	 ไม่มีใครทราบถึงสิ่งที่จะ
เปลี่ยนแปลงในวันข้างหน้า	 แต่ผมมีความเชื่อมั่นในโรตารีและ
มิตรโรแทเรียนทั้งหลาย	ว่าในแต่ละปีที่ผ่านไปนั้น	พวกท่านจะ
ท�าให้โลกเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นด้วยโรตารีเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์
 

จอห์น	เอฟ.	เจิร์ม
ประธานโรตารีสากล	ป	ี	๒๕๕๙-๖๐

On the Web 
Speeches and news from RI President John F. Germ 
at www.rotary.org/office-president

จอห์น เอฟ. เจิร์ม กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐



สารประธานทรัสตีฯ
คัลยัน บาเนอร์จี มกราคม ๒๕๖๐

มาเฉลิมฉลองปีใหม่กันเถิด 
	 ในปฏทินิทัว่ไป	เดือนมกราคม	จดัไว้เป็นการเริม่ต้นปี
ใหม่	แต่ในโรตารีเราจะเริม่ปีใหม่ของเราในเดือนกรกฎาคม	ดงั
นั้นขณะนี้เราจึงมาถึงครึ่งปีโรตารีแล้ว	เป็นเวลาที่ดีส�าหรับใช้
ตรวจวัดผลความคืบหน้าของเรา	และจัดวางเป้าหมายส�าหรบั
เดือนที่เหลือในปีโรตารีนี้
	 ในรายการประจ�าปีของมลูนธิิโรตาร	ีควรจะมหีวัข้อ
ดังต่อไปนี้ด้วย
	 •	 การบริจาคเพื่อรณรงค ์ขจัดโปลิโอจะมีผล
ประโยชน์ในการรับเงินบริจาคสมทบจากมูลนิธิบิล-เมลินดา	
เกตส	์ในอัตรา	๒	ต่อ	๑	ส่วน	
	 •	 จัดท�าโครงการในชุมชนของท่านขนาดเล็กหรือ
ขนาดใหญ่โดยใช้ทุนสนับสนุนของมูลนิธิหรือภาค	 และ
ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบด้วย
	 •	แนะน�าผูส้มคัรทีเ่หมาะสมในการเข้าโครงการศนูย์
สันติภาพของโรตารี
	 •	 ขอรับเป็นเจ้าภาพนักศึกษาทุนของโรตารีหรือ				
ทีมงานผู้รับทุนฝึกอาชีพ	
	 •	สมัครเข้าเว็บ	Rotary	Direct	เพื่อการบริจาคใน
ครั้งต่อไปได้ง่ายขึ้น
	 •	 แจ้งบริจาคในกองมรดกหรือผลประโยชน์แก่							
มูลนิธิฯ	ไว้ในแผนจัดการมรดก/ทรัพย์สินของท่าน
	 •	สมคัรบัตรเครดิตของโรตารีสากล	ซึง่จัดเงนิปันส่วน
จากการซื้อของท่านแต่ละครั้งให้แก่มูลนิธิโรตารี	
	 ท่านคงเหน็แล้วว่า	มวีธิกีารหลากหลายเพือ่ส่งเสรมิ
มูลนิธิโรตารีของเราได้ด�าเนินภารกิจเพื่อเพื่อนมนุษย์	 และ
ส�าหรบัปีนีเ้รามรีายการทีส่�าคัญเพิม่ขึน้ส�าหรบัการเฉลมิฉลอง

มูลนิธิโรตารีครบรอบ	๑๐๐	ป	ี
	 ต่อไปนีค้อื	วธิกีารบางประการทีท่่านอาจใช้ในโอกาส
เฉลิมฉลองนี้
	 •	วางแผนจดัสงัสรรค์งานวนัเกดิในสโมสร	งานปาร์ตี้
หาทุน	หรอืจดังานในชุมชน	ประชาสมัพนัธ์เรือ่งราวของโรตารี
และมลูนธิใินชมุชน	ท่านสามารถดาวโหลดเคร่ืองมอืสนบัสนนุ
มาใช้จัดงานได้จากเว็บ	rotary.org/foundation100	
	 •	ส่งเสรมิประชาสมัพนัธ์โครงการทนุสนบัสนนุฯ	ของ
มูลนิธิฯ	ในสื่อมวลชนท้องถิ่น
	 •	 จัดหัวข้ออภิปรายเรื่องมูลนิธิโรตารีในวาระการ
ประชุมสโมสร	เน้นให้เป็นวาระส�าคัญ
	 •	 สนับสนุนการอ่านประวัติศาสตร์มูลนิธิโรตารี	 ใน
หนังสือ	Doing	Good	in	the	World:	The	Inspiring	Story	
of	The	Rotary	Foundation’s	First	100	Years	โดยสั่งซื้อ
ฉบับปกแข็ง	หรือแบบ	อี-บุ๊ค	ได้จากเว็บ	shop.rotary.org	
	 •	แบ่งปัน	(แชร์)	แผนงานและการจดังานฉลอง	๑๐๐	
ปีมูลนิธิ	ลงในสื่อออนไลน์	#TRF100
	 แน่นอนครบัว่า	การเฉลมิฉลองครบรอบวนัเกดิทีย่ิง่
ใหญ่ที่สุดจะจัดขึ้นที่เมืองแอตแลนต้า	ระหว่างวันที่	๑๐-๑๔	
มิถุนายนที่จะถึงนี	้โดยมีโรแทเรียนนับหมื่นคนจะมาร่วมงาน
พร้อมกันในการประชุมใหญ่ประจ�าปีโรตารีสากล	 ผมหวังว่า	
ท่านทัง้หลายจะไปพบกบัผมและกรรมการทรสัตฯี	เพือ่ท�าให้
งานนี้เป็นงานฉลองที่ดีที่สุดในรอบปี

คัลยัน	บาเนอร์จี
ประธานทรัสตีมูลนิธิโรตารี	ป	ี	๒๕๕๙-๖๐
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สารประธานทรัสตีฯ
คัลยัน บาเนอร์จี กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ความมุ่งมั่นด้านสันติภาพอันยาวนานของมูลนิธิฯ ของเรา
	 ให้เราฉลองความส�าเร็จของศูนย์สันติภาพโรตารี	
และศษิย์เก่าโครงการนี	้ทีก่�าลงัปฏบิติังานส�าคญัอยูท่ัว่โลก	ใน
เดอืนกุมภาพันธ์นี	้เพ่ือเฉลมิฉลองเดือนแห่งสนัติภาพและการ
ป้องกัน/ยุติข้อขัดแย้ง	ผมคิดว่าสมควรบันทึกเป็นเรื่องส�าคัญ
ไว้ด้วยว่า	การเปิดศูนย์สันติภาพฯ	ในป	ีค.ศ.๒๐๐๒	นั้นเป็น
ผลงานจากความมุ่งมั่นสร้างสันติภาพของมูลนิธิฯ	 ของเรา	
นานนับเป็นสิบๆ	ปีแล้ว
	 ในยุคปี	 ค.ศ.๑๙๓๐	 สโมสรโรตารีในฝร่ังเศสและ
เยอรมัน	 ได้ก่อตั้งคณะกรรมการระหว่างประเทศกลุ่มเล็กๆ
กลุม่หน่ึงขึน้เป็นคณะแรก	จากการทีท่ัง้สองประเทศยงัพกัฟ้ืน
ตวัจากสงคราม	(โลก)	แต่อดตีคูป่รบัสงครามทัง้สองฝ่ายทราบ
ดว่ีา	สันตภิาพน้ันมคีณุค่าควรแก่การเกบ็รกัษาแม้จะบอบบาง
เพียงใด	 และแม้ว่าสงครามโลกคร้ังที่สองได้มาท�าลายความ
ฝันของพวกเขาลงไป	แต่ว่าในป	ี๑๙๕๐	โรแทเรียนผู้รักสันติ
เหล่านั้นได้กลับมาร่วมประชุมกันใหม่	 และตั้งแต่บัดนั้น					
โรแทเรียนได้ก่อต้ังคณะกรรมการระหว่างประเทศ	 เพื่อส่ง
เสรมิมติรภาพและบ�าเพญ็ประโยชน์ระหว่างประเทศขึน้มาอกี
ถึง	๒๕๐	คณะด้วยกัน
	 โรแทเรียนน้ันมีความเช่ือกันมานานแล้วว่า	 ความ
เข้าใจกันระหว่างประเทศนั้นพัฒนาได้รวดเร็วที่สุดจาก
สัมพันธภาพส่วนบุคคล	 ก่อนหน้าท่ีมีการจัดโปรแกรมศึกษา
ในต่างประเทศหรอืเดินทางไปท�าธรุกจิระหว่างประเทศจะเป็น
เรื่องที่ท�ากันทั่วไปนั้น	มูลนิธิฯ	ของเราได้จัดส่งนักศึกษาและ
ผู้ประกอบอาชีพวัยหนุ่มสาวไปยังประเทศต่างๆ	 เพื่อรับ
ประสบการณ์วิถีด�ารงชีวิตและการประกอบธุรกิจในรูปแบบ

ต่างๆ	 มาก่อนแล้ว	 การผจญภัยเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ร่วม
โครงการจ�านวนมาก	 ได้ช่วยให้เขามองโลกในสายตาของ
ครอบครัวผู้อุปถัมภ์	ซึ่งบ่อยครั้งกลายเป็นเพื่อนสนิทด้วย
	 ทุกๆ	 ปีมูลนิธิโรตารีของเราได้จัดทุนสนับสนุนนับ
ล้านๆ	 เหรียญสหรัฐ	 ในโครงการเพื่อขุดรากถอนโคนต้นเหตุ
ข้อขัดแย้งต่างๆ	 เช่น	 การขาดโอกาสทางการศึกษา	 ด้าน
สุขภาพอนามัย	 โอกาสทางธุรกิจ	 น�้าสะอาดและระบบ
สุขาภิบาลที่เหมาะสม	ทุนสนับสนุนระดับโลกของมูลนิธิฯ	มี
ข้อจ�ากัดเด่นชัดในการขับเคลื่อนสันติสุขให้เดินหน้าต่อไป
อย่างยนืนาน	คณุสมบตัขิองทนุนี	้ผูส้นบัสนุนโครงการจะต้อง
เป็นสโมสรโรตารีอย่างน้อยสองประเทศขึ้นไป	 นอกจากนี้ใน
การรวบรวมความรู ้ระดับท้องถิ่นกับต่างประเทศและ
ทรัพยากรของมูลนิธิฯ	 เข้าด้วยกันนั้น	 โครงการเหล่านี้มักจะ
สร้างมิตรภาพ	 บ่อยๆ	 ครั้งจะท�าให้เกิดสัมพันธภาพในการ
บ�าเพญ็ประโยชน์ร่วมกนัอย่างแนบแน่นระหว่างสโมสรโรตารี	
ผู้สนับสนุนโครงการด้วยกัน
	 แน่นอนครับ	 สถานท่ีดีที่สุดส�าหรับสร้างมิตรภาพ
ระหว่างประเทศ	คอืทีป่ระชมุใหญ่ประจ�าปีของเรามโีรแทเรยีน	
จากประเทศต่างๆ	 มาร่วมประชุมกัน	 ปีนี้เราจัดขึ้นที่เมือง			
แอตแลนต้าเราจะเฉลิมฉลองครบรอบ	๑๐๐	 ปีของมูลนิธ	ิ		
โรตารีท่ีท�าสิ่งดีๆ	 ในโลก	 ผมหวังว่าท่านท้ังหลายจะไปร่วม
ประชุมกับผมและเพื่อนโรแทเรียนของท่านนับหมื่นคนในวัน
ฉลองวันเกิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปีด้วย

คัลยัน	บาเนอร์จี
ประธานทรัสตีมูลนิธิโรตารี	ป	ี	๒๕๕๙-๖๐

ผู้แปลสาร : อน.พิเชษฐ์ รุจิรัตน์ สร.ราชบุรี
pr.pichet3330@gmail.com



	 มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่านครับ

	 ภาพหนึ่งภาพแทนค�านับพัน
ภาพนับพันหรือจะสู้สัมผัสด้วยตาตัวเอง

ในยุคข้อมูลข่าวสารไร้สาย	โลกทั้งโลกถูกย่อลงมาอยู่ในมือของเรา
โลกเสมือนจริง	แต่ก็ไม่ใช่โลกแห่งความจริง

การเจอะเจอ	พบปะพูดคุยกัน	ก็ยังคงเป็นสิ่งที่จ�าเป็น

ในองค์กรโรตารีของเรามีการจัดการประชุม		ทั้งในระดับสโมสรฯ	
ระดับภาค	ภูมิภาคและระหว่างประเทศ	การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านี้

เป็นส่วนส�าคัญของการสร้างมิตรภาพ	ที่จะน�าสิ่งอื่นๆ	ที่ดีๆ	ตามมาอีกมากมาย
นิตยสารฯ	ฉบับนี	้ได้รวบรวมประสบการณ์ของผู้เข้าประชุม

2016	Bangkok	Rotary	Institue	ที่	กรุงเทพมหานครฯ	ของเรานี่เอง	มาแบ่งปัน	

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
อน.วาณิช	โยธาวุธ

*** Dal Lake Srinagar Kashmir ทะเลสาบดาล ศรีนาคาร์ แคว้นแคชเมียร์ อินเดีย 
หน้าปก ภาพ Lunch@ the Orphanage ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในนิตยสาร The Rotarian  

โครงการ Rotary One Day ปี 2009

บทบรรณาธิการ
อน.วาณิช โยธาวุธ ภาค 3360 โรตารีสากล
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Article

	 เชน่เดียวกับผู้ทีใ่ชค้วามคดิสว่นใหญ	่เอยีน	ไรซล์ยี	์มคีวาม
กงัวลใจเกีย่วกับประเดน็ปญัหาของโลกทีม่ากมายหลายดา้น	แตส่อง
ปัญหาที่จะอยู่ในวาระต้นๆ	 ของเขาในปีนี้	 เมื่อเขารับต�าแหน่ง
ประธานของโรตารสีากล	ประจ�าป	ี2560-2561	ไดแ้ก	่การขจดัโปลิโอ
และสันติภาพ	
	 นายไรซ์ลีย์ได้มาเข้าร่วมประชุม	 Rotary	 Institute	
Convention	ประจ�าปี	2560	ซึ่งจัดขึ้นในกรุงเทพฯ	โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุมเป็นโรแทเรียนจากทั่วโลกกว่า	 1,500	 คน	 มาพูดคุยกันถึง		
การบรรลเุปา้หมายหลกัทีโ่รตารไีดก้�าหนดไวใ้นชว่งวาระการบรหิาร
ของเขา
	 “การประชมุ	Rotary	Institute	ในกรงุเทพฯ	เปน็การรวม
ตัวของผู้น�าโรตารีจากโซนและภูมิภาคต่างๆ	 ซึ่งบทบาทของผมใน
ตอนนี	้คอื	การบอกสมาชิกของเราวา่	จะเกดิอะไรขึน้ในป	ี2560	แล้ว
ร่วมกันหาวิธีที่โรตารีจะให้บริการแก่ชุมชนโลกได้ดียิ่งขึ้น”		นายไรซ์
ลีย์อธิบายและเสริมว่า	กรุงเทพฯ	เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดส�าหรับการ
จัดประชุมที่มีคนเข้าร่วมระหว่าง	1,000	–	1,500	คน	
	 นายไรซ์ลยี	์ซึง่เปน็ชาวออสเตรเลยีน	เปน็นักบญัชแีละเปน็
ประธานของบริษัท	เอียน	ไรซ์ลีย	์แอนด์	โค	ซึ่งเขาได้ก่อตั้งขึ้นในป	ี
2519	ก่อนหนา้น้ันเขาท�างานในฝา่ยตรวจสอบและใหค้�าปรกึษาทาง
ด้านการบริหารขององค์กรและบรรษัทขนาดใหญ่
	 เขาเป็นโรแทเรียนตั้งแต่ปี	 2521	 และเป็นสมาชิกก่อตั้ง
ของสโมสรโรตารแีซนดรงิแฮม	รฐัวคิทอเรยี	ประเทศออสเตรเลยี	เขา
ท�างานใหกั้บโรตารีสากล	โดยด�ารงต�าแหนง่หลากหลายต�าแหนง่	เชน่	
เหรัญญิก	กรรมการ	สมาชิก	และประธานของคณะกรรมการโรตารี
สากลและมลูนธิโิรตาร	ีลา่สดุเขาด�ารงต�าแหนง่ทรสัตขีองมลูนธิโิรตาร	ี
และประธานร่วมของคณะกรรมการจัดงานประชุมใหญ่ประจ�าป	ี
2559	ณ	ประเทศเกาหลี
	 สนัตภิาพเปน็วาระส�าคญัส�าหรบัเขามาโดยตลอด	และเขา
ได้รับรางวัลผู้สร้างสันติภาพ	AusAID	Peacebuilder	ส�าหรับความ
พยายามและการท�างานของเขาในอีสต์	ติมอร	์ได้รับเหรียญ	Medal	
of	 the	 Order	 of	 Australia	 ส�าหรับการบริการให้กับชุมชนใน
ออสเตรเลยี	นอกจากนัน้	เขายงัไดร้บัรางวลัการบรกิารระดบัภมูภิาค	
หรือ	Regional	Service	Award	ในการขจัดโปลิโอให้หมดจากโลก
นี้จากมูลนิธิโรตารีอีกด้วย
	 นายไรซ์ลีย์และจูเลียต	 ภริยา	 อาศัยอยู่บนเนื้อท่ี	 7										
เฮคตารใ์นเมอืงมรูดูคั	โดยด�าเนนิตามปรชัญาของเขาในการด�ารงชวีติ
อย่างยั่งยืนและปราศจากสารเคม	ี

บุคคลในข่าว : 

เอียน ไรซ์ลีย์ ซึ่งจะเข้ามาทำาหน้าที่ของประธานโรตารีสากล 

คุยถึงภารกิจสองด้านขององค์กรอันได้แก่ การขจัดโปลิโอ

และการสร้างสันติภาพ 



จากหนังสือพิมพ์ เดอะซันเดย์ เนชั่น 8 มกราคม 2560           
 (Manote Tripathi)                         

ผู้แปล: อน.สุธาสินี เกรียงศักดิ์พิชิต 
สร.บางกะปิ

	 นายไรซล์ยีด์�ารงต�าแหนง่ประธานโรตารสีากลคนใหมต่อ่จากนาย
จอห์น	 เอฟ	 เจิร์ม	 ซึ่งเป็นชาวอเมริกัน	 เขามั่นใจว่า	 ภายใต้การน�าของเขา	
โรตารีจะยังคงความยิ่งใหญ่เหมือนกับที่เคยเป็นมาโดยตลอดเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายดังกล่าว	มีสามเรื่องที่เขาจ�าเป็นต้องเน้น	ประการแรกได้แก	่การ
ประชาสมัพนัธ์ใหโ้ลกรูว้า่โรตารที�าอะไร	และประการทีส่องคอื	การปรบัปรงุ
ภาพลักษณ์ให้ดียิ่งขึ้น	 ส่วนประการสุดท้ายคือ	 การบอกให้โลกรู้ว่าโรตารี
หมายความว่าอย่างไร
	 นายไรซ์ลีย์หวังท่ีจะขจัดโปลิโอให้ได้	 และส่งเสริมสันติภาพกับ
ขจัดข้อขัดแย้ง
	 โรตารีร่วมกับยูนิเซฟและองค์การอนามัยโลกได้ขจัดการเกิด
โปลิโอถึงร้อยละ	 99.9	 นับตั้งแต่โครงการแรกคือการให้วัคซีนกับเด็กใน
ประเทศฟิลิปปินส์ในปี	 2516	 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา	 โรแทเรียนได้ช่วยกันให้
วัคซีนป้องกันโปลิโอแก่เด็กมากกว่า	2,500	ล้านคนใน	122	ประเทศทั่วโลก	
ถึงแม้จะยังมีปัญหาโปลิโอเหลืออยู่ในอีกสองประเทศ	 อันได้แก่ประเทศ
ปากีสถานและอัฟกานิสถาน	 แต่ก็ดูเหมือนว่าโปลิโอจะกลายเป็นโรคที่สอง
ที่จะได้รับการขจัดไปจากโลกต่อจากไข้ทรพิษ
	 “เป้าหมายหลักของผมคือ	การขจัดโปลิโอให้สิ้นซาก	เราประสบ
ความส�าเร็จอยา่งมากในการขจดัโปลโิอใหล้ดลงจาก	350,000	รายตอ่วนัใน
ช่วงประมาณปี	2538	เหลือเพียง	32	รายในเดือนนี	้อย่างไรก็ตาม	เราพบว่า	
มคีวามยากล�าบากมากยิง่ขึน้ในการขจดัรายท่ีเหลอื	แตเ่ราก็ยงัคงยนืหยดัตอ่
ไป	เพราะเราใกล้ที่จะขจัดโปลิโอไปจากโลกนี้ได้แล้ว
	 “ความส�าเร็จนี้มาจากการที่โรตารีสามารถสร้างความร่วมมือกับ
ยูนิเซฟ	 องค์การอนามัยโลก	 และกับมลนิธิบิลและเมลินดา	 เกทส์	 ในช่วง
ประมาณ	15	ปทีีผ่า่นมา	องคก์รเหลา่นีไ้ดช้ว่ยสนบัสนนุโรตารเีปน็เงนิหลาย
รอ้ยลา้นเหรยีญผ่านมลูนธิิโรตารเพือ่การรณรงคข์จดัโปลโิอ”	เขากลา่วพรอ้ม
กับรอยยิ้ม
	 การป้องกันและการรักษาโรคเป็นหนึ่งในหกเรื่องที่โรตารีสากล
เนน้	ทีเ่หลอืไดแ้ก	่สันติภาพและการขจัดขอ้โตแ้ยง้	น�าแ้ละความสะอาด	การ
ดูแลสุขภาพของแม่และเด็ก	การศึกษาขั้นพื้นฐาน	และการพัฒนาเศรษฐกิจ
และชุมชน
	 นายไรซ์ลีย์ยืนยันว่า	 สันติภาพในโลกเป็นวัตถุประสงค์อันสูงสุด	
โดยไดใ้หข้อ้สงัเกตวา่	โรตารไีดใ้หก้ารสนับสนุนทางดา้นการเงนิแกโ่ครงการ
ศึกษาสันติภาพ	ณ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	นอกจากนั้นในแต่ละปีโรตารี
ยังสนบัสนนุทางดา้นการเงนิใหก้บัโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนัตภิาพในระดับ
ปริญญาโท	 ณ	 ศูนย์สันติภาพในประเทศออสเตรเลีย	 สวีเดน	 อังกฤษ	
สหรัฐอเมริกา	และญี่ปุ่น
	 “สันติภาพมีความส�าคัญขึ้นเรื่อย	ๆ	ต่อโรแทเรียนทั่วโลก	เราเชื่อ

ว่าสันติภาพเป็นสิ่งที่ส�าคัญมากต่อการท�าให้ชีวิตของคนมากมายหลาย
ประเภทดีข้ึน	 ในเดือนกรกฎาคมเราจะมีการประชุมของประธานเพื่อ
อภิปรายว่า	 สิ่งท่ีโรตารีเน้นทั้งหกด้านนั้นเก่ียวข้องกับสันติภาพอย่างไร	
ตวัอยา่งเชน่	การศึกษาและการปอ้งกนัโรคมผีลกระทบอยา่งไรต่อสนัตภิาพ”	
นายไรซ์ลีย์กล่าว
	 เขาเสริมว่าโรตารีจะประกาศโครงการแลกเปลี่ยนทางด้าน
วัฒนธรรม	 ซึ่งจะท�าให้โรแทเรียนที่ยังมีอายุน้อยได้มีโอกาสใช้เวลาในต่าง
ประเทศ	 เพ่ือเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่	 ๆ	 เขาเช่ือว่าโครงการนี้จะช่วยส่งเสริม
สันติภาพและความสามัคคีได้
	 นายไรซ์ลีย์ย�า้ถึงการมีส่วนร่วมของโรตารีในกิจกรรมสันติภาพ	
เพือ่เนน้ใหเ้หน็ถงึการทีโ่รตารช่ีวยสนบัสนนุการแกไ้ขวกิฤตผิูล้ีภ้ยัทีก่�าลงัเกดิ
ขึน้ในยโุรปขณะนี	้ตวัอยา่งเชน่	สโมสรโรตารใีนประเทศสวเีดนไดใ้หก้ารชว่ย
เหลือและสนับสนุนผู้ลี้ภัยซึ่งได้รับการอนุญาตให้เข้ามาในประเทศ	“ผมไป
ที่ประเทศสวีเดนเดือนที่แล้ว	ที่นั่นมีผู้ลี้ภัยทางตอนใต้ของประเทศมากกว่า
ประเทศในยุโรปประเทศอื่น	 ๆ	 ยกเว้นประเทศเยอรมนี	 เมืองเล็ก	 ๆ	 เมือง
หนึ่งทางตอนใต้ของประเทศสวีเดนมีผู้ลี้ภัยเข้ามาพักอาศัยเป็นหมื่น	 ๆ	 คน	
เพือ่รอการประเมนิและก�าหนดวา่พวกเขาเปน็ผูล้ีภ้ยัหรอืไม	่มทีางเลอืกอะไร
บ้าง	 พวกเขาอาจจะนั่งอยู่ที่นั่นเฉย	 ๆ	 และไม่ท�าอะไรเลยทั้งวัน	 แต่ก็ไม่มี
ความสุข
	 “แต่สโมสรโรตารีที่นั่นใช้ทักษะและความสามารถพิเศษของตน	
ด้วยการน�าสิ่งที่คนบริจาคมาให้ผู้ลี้ภัยช่วย	 พวกเขาซ่อมแซมรวมถึงการท�า
รองเท้าด้วย	 และเมื่อผู้ลี้ภัยได้รับการอนุมัติสถานะของเขาแล้ว	 พวกเขาก็
สามารถไปที่ร้านที่มีสิ่งของเหล่านี้และน�าสิ่งที่เขาจ�าเป็นกลับไปสร้างบ้าน
ของเขาได้	โครงการนี้เป็นโครงการที่ท�าให้ผมทึ่งมาก	เนื่องจากสโมสรนี้เป็น
สโมสรทีค่อ่นขา้งเลก็	มสีมาชกิประมาณ	50-60	คน	แตส่ามารถใหค้วามชว่ย
เหลือแก่ผู้ที่มาจากอีกซีกโลกหนึ่งซึ่งเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากล�าบากมาก
ได้	ผมว่าเป็นอะไรที่มหัศจรรย์จริง	ๆ ”	เขากล่าว	โรตารีอยู่ในสถานะที่ดีที่สุด
ในการจัดการกับปัญหาของโลกเหล่านี้	 เนื่องจากการกระจายตัวทาง
ภูมิศาสตร์ที่กว้างขวางกว่าองค์กรอื่น	ๆ	ในลักษณะเดียวกัน
	 “เราสามารถท�าสิง่ตา่ง	ๆ 	ไดท้กุทีด่ว้ยสมาชกิ	1.2	ลา้นคนของเรา	
นั่นเป็นตัวเลขท่ีส�าคัญมาก	 แต่เราก็สามารถเพิ่มได้”	 เขากล่าวและเสริมว่า	
“งานทีด่ทีีส่ดุของโรตาร	ีนอกเหนอืจากโครงการใหญ	่ๆ 	ระดบัโลกอยา่งการ
ขจดัโปลิโอแลว้	คอื	การทีส่โมสรโรตารใีนแต่ละท้องถิน่เหน็ความจ�าเปน็และ
เขา้ไปมส่ีวนรว่มผมเชือ่อยา่งนัน้	และนัน่คือเหตผุลทีว่่า	ท�าไมองคก์รของเรา
จึงยิ่งใหญ่เหมือนกับที่เป็นอยู่ในขณะนี้”

ที่สนับสนุนการขจัดข้อโต้แย้ง



 การประชุม Bangkok Institute ในครั้งนี้ได้
ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดียิ่ง มีผู้เข้าร่วมประชุมโดย
รวม 1,670 (ไม่รวมจ�านวนโรแทเรียนที่เป็นคณะท�างานอีก
นับร้อย) คนซึ่งมากเกินความคาดหมาย เป็นการท�าลายสถิติ
ของการจัดประชุม Institute ของโซน 6B, 7A และ 10B ที่
เคยจัดมา ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากนานาประเทศ
ที่มีส่วนร่วม ครั้งนี้ประเทศที่มาร่วมประชุมมากที่สุดได้แก่ 
ประเทศบังคลาเทศ ปากีสถาน ตามด้วยไต้หวัน ฟิลิปปินส์ 
มาเลเซีย สิงคโปร์ และประเทศอื่นๆ อีกรวม 19 ประเทศ
 ส�าหรับประเทศไทยมีผู้เข้าร่วม 210 คน มากกว่า
ในปี 2010 ที่เราเคยเป็นเจ้าภาพ ทั้งนี้ในฐานะ Convener 
ได้อนุญาตให้สมาชิกของสโมสรต่างๆ เข้าร่วมประชุมได้ 
เพื่อต้องการให้โรแทเรียนในสโมสรต่างๆ ได้มีโอกาสเข้าร่วม
ประชุมด้วย แต่ยังนับว่าโรแทเรียนจากประเทศไทยมีจ�านวน
น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับชาติอื่นในฐานะเจ้าภาพ ส่วนหนึ่ง
อาจจะเพราะเป็นการประชุมที่ใช้ภาษาอังกฤษตลอดการ
ประชุม อย่างไรก็ตาม มีการแปลเป็นภาษาไทยและภาษาจีน
ในตลอดช่วงการประชุมครบองค์ 
     การประชุม Institute นี้เป็นเรื่องส�าคัญมากส�าหรับ    
เจ้าหน้าที่ของโรตารีสากลในปัจจุบัน อดีตและอนาคต ซึ่ง
ควรเข้าประชุมไม่ว่าจะจัด ณ ที่ใด เพราะจุดมุ่งหมายของ
การประชุม Institute คือการให้ข้อมูลของโรตารีสากล
เกี่ยวกับแนวโน้มในเรื่องนโยบายและการเปลี่ยนแปลงใน
เรื่องต่างๆ และในการประชุมนั้นเรามีสิทธิ์ที่จะเข้าฟัง และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพราะความคิดเห็นต่างๆ ในการ
ประชุมน้ันจะได้รับการรวบรวมเพื่อเป็นประโยชน์แก่คณะ
กรรมการบริหารของโรตารีสากล และเป็นการรับฟังข้อมูล
จากผู้น�าโรตารีสากลโดยตรง
 รูปแบบของการประชุมแบ่งออกเป็นการประชุม
ก่อน Institute ซึ่งประกอบด้วย การสัมมนาอบรมของ
ผู้ว่าการภาครับเลือก ผู้ว่าการภาคนอมินี ผู้ฝึกอบรม
ภาค (DTTS) การสัมมนามูลนิธิโรตารีในภูมิภาค (RRFS) 
ส�าหรับ Institute นั้นแบ่งออกเป็นการประชุมครบองค์  
ซึ่งมีวิทยากรผู้น�าโรตารีส�าคัญๆ หลายคนมาให้ความรู้ 
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โดย RID.รศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์



เช่น ประธานโรตารีสากลรับเลือก Ian Riseley ผู้แทนประธาน
มูลนิธิโรตารี อดีตประธานโรตารีสากล กรรมการบริหารและอดีต
กรรมการบริหารอีกหลายคน รวมทั้งโรแทเรียนผู้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในเรื่องส�าคัญๆ เฉพาะเรื่อง
 ส�าหรับเนื้อหาของการประชุมนั้น มีการน�าเสนอเรื่อง
สมาชิกภาพ การอภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผล
มาจากสภานิติบัญญัติ ปี 2016 ซึ่งมีกรรมการบริหารและอดีต
กรรมการบริหารถึง 6 คนร่วมการอภิปราย นอกจากนี้ยังมีรายงาน
อัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับโปลิโอ การฉลอง 100 ปีมูลนิธิโรตารี 
โครงการซิกเนเจอร์ โปรแกรม Rotary Global Rewards ซึ่ง
มอบสิทธิประโยชน์มากมายให้แก่โรแทเรียน การประมาณการณ์
การเงิน 5 ปีของโรตารีสากล โปรแกรมศูนย์สันติภาพโรตารี และ
ที่ส�าคัญคือ Open Forum ซึ่งเปิดโอกาสให้โรแทเรียนได้เสนอ
แนะรวมทั้งซักถามปัญหาต่างๆ โดยมีทั้งประธานโรตารีสากรับ
เลือก กรรมการบริหารและกรรมการมูลนิธิโรตารี ปัจจุบัน อดีต 
และอนาคตเป็นผู้ตอบ มีค�าถามจากที่ประชุมและค�าแนะน�าจาก
กรรมการบริหารโรตารีที่น่าสนใจ อาทิ 
    - ควรมีการประชุม RI Convention ทุกหนึ่งปีหรือทุกสองปี?
     - การประชุม Institute ควรจะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างโรแทเรียน
ที่เข้าประชุมมากกว่านี้
   - โรแทเรียนควรเชิญชวนสมาชิกใหม่ที่อายุเท่ากับท่านเมื่อครั้ง
เข้าเป็นสมาชิก เพื่อให้สโมสรมีความสมดุลย์ด้านอายุ
  - เรื่องทุนสนับสนุนของมูลนิธิ (Global Grant) ที่มีความยุ่ง
ยากจนท�าให้สโมสรและภาคมากมายไม่สามารถท�าโครงการได้
ซึ่งได้รับค�าชี้แจงว่าได้มีการจัดท�าเครื่องมือออนไลน์ที่ “user-
friendly” ซึ่งขณะนี้สามารถใช้งานได้แล้ว (Grant Application 
Tools) และจะช่วยให้ท�างานได้ง่ายขึ้นอย่างแน่นอน
  - ข้อเสนอแนะให้ก�าหนดหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะเรื่องเพื่อให้ผู้น�า
ที่จะขึ้นมาท�าหน้าที่ใหม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม
ต่างๆ เช่น ผู้ว่าการภาคต้องดูแลสโมสรใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นมา 2-3 
ปีเพ่ือให้สโมสรนั้นเข้มแข็งหรือให้ผู ้ว ่าการภาครับเลือกดูแล
โปรแกรมโรทาแรคท์ เป็นต้น
  - ข้อเสนอแนะให้จัดระบบการปฐมนิเทศและอบรมสมาชิกใหม่ 
และให้ทุกสโมสรด�าเนินการเพ่ือการรักษาสมาชิกค�าแนะน�าจาก

กรรมการบริหารเรื่องสมาชิกภาพซึ่งเป็นเรื่องส�าคัญที่สุด แต่ไม่
จ�าเป็นต้องก่อตั้งสโมสรใหม่ ศักยภาพของสโมสรที่มีอยู่ในการ
หาสมาชิกและท�าให้สมาชิกใหม่มีส่วนร่วม เป็นส่วนส�าคัญของ
การพัฒนาและเพิ่มสมาชิก
       - ประเด็นการจัดภาค (Districting) ของโรตารีสากล – 
คณะกรรมการบริหารจะไม่แนะน�าให้จัดภาคใหม่หากสโมสรยังไม่
เข้มแข็งเพียงพอ เช่น มีจ�านวนสมาชิกต�า่กว่า 25 คน เป็นจ�านวน
มาก นอกจากนี้ ภาคที่มีสมาชิกต�า่กว่า 1,100 คน ภาคนั้นๆ จะ
ต้องแก้ไขปรับปรุงโดยพิจารณาการรวมสโมสร (Merging) หรือ
การเพิ่มสมาชิก

 ส�าหรับการอภิปรายกลุ่มย่อย มีทั้งภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน (แยกห้อง) ซึ่งครอบคลุมเรื่องส�าคัญๆ ของโรตารี
สากลและมูลนิธิโรตารีสากล ทั้งเรื่องสมาชิกภาพ การบริหาร
จัดการสโมสรและภาค เครื่องมือออนไลน์ เช่น Rotary Club 
Central บทบาทการเป็นผู้น�า รวมทั้งเรื่องการหยุดโปลิโอ การ
สร้างโครงการที่ยั่งยืน การวางแผนงานของภาค การผนวกรวม
โปรแกรมการอบรมที่มีประสิทธิภาพที่จ�าเป็นส�าหรับสโมสร    
และภาค แต่ละห้องจะอภิปรายและแบ่งปันประสบการณ์ในพื้นที่
ของตน ซึ่งมีการรายงานสรุปในที่ประชุมครบองค์ทุกเรื่อง หาก
ท่านสนใจจะสามารถหาอ่านได้จากหนังสือ Proceedings ของ
การประชุมซึ่งจะเสร็จการจัดพิมพ์ในไม่ช้านี้
 การจัดประชุม Institute ในครั้งนี้ได้รับค�าชมเชยจาก
ประเทศต่างๆ ที่มาร่วมประชุมเป็นจ�านวนมากซึ่งจัดการประเมิน
อยู่ในระหว่างดีมากถึงยอดเยี่ยม ทั้งสาระความรู้ในการจัดประชุม
ครบองค์และกลุ่มย่อย การต้อนรับขับสู้ตั้งแต่สนามบินจนถึงสถาน
ที่จัดประชุม ความเรียบร้อยของการลงทะเบียน การท�างานของ 
SAA การบริการต่างๆ ของมิตรโรแทเรียนไทย รวมทั้งรายการ
บันเทิงและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ยอดเยี่ยม และที่น่ายินดี
ที่สุดคือผู้เข้าร่วมได้ประโยชน์ ได้ความรู้ ความเข้าใจมากขึ้นจาก
การประชุมครั้งนี้ กรรมการบริหารได้ข้อมูลมากมายที่น�าไปใช้ใน
การประชุมเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา เพราะถือว่าเป็นมติส�าคัญ
ที่ได้มาจากโซน 6B, 7A และ 10B และยังก่อให้เกิดมิตรภาพที่
ยืนนานในหมู่โรแทเรียนในโซนอีกด้วย.

สนเทศโรตารี
สรุปการประชุม 
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จากมาลาวี	(บนซ้าย) 
ถึงฟีจิ	(บนขวา) 
ทีมช่วยเหลือเชลเตอร์บ๊อกซ์เข้า
ถึงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ผู้ที่สูญเสียที่อยู่อาศัยไม่ว่าที่
ไหนในโลกอาสาสมัครอย่างเช่น	
ดิเรค	 ล๊อก	 (คนกลาง) ก�าลัง
ใช้โปรแกรมบริหารจัดการวัสดุ
คงคลังและกล่องยังชีพเชลเตอร์
บ๊อกซ์เพื่อเตรียมส่งไปยังพื้นที่
เป้าหมาย
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Special Scoop
สกู๊ปพิเศษ



ชัตตานูก้า รัฐเทนเนสซี่ มีชื่อเล่นว่าเมืองแห่ง
ทัศนียภาพ ตามที่มองเห็นจากออฟฟิศในเมืองของ 
จอห์น เจิร์ม

เชลเตอร์บ๊อกซ์ คือหน่วยงานร่วมโรตารีที่ให้ความช่วยเหลือ        
แก่ชุมชนที่ประสบภัยพิบัติ เชิญพบกับพวกเขาที่ปฏิบัติหน้าที่      

อยู่แถวหน้าในภารกิจต่าง ๆ

ภารกิจ
ฉุกเฉิน

เขียนโดย แบรด เว็บเบอร์
ภาพโดย เชลเตอร์บ๊อกซ์

ผู้แปล: อน.สุรกิจ เกิดสงกรานต์ สร.บางเขน



มกราคม-กุมภาพันธ์ 256014



	 	 สามวันหลงัจากพายุไตฝุ้น่ไห่เยีย่นถลม่ฟิลปิปนิส์ใน
เดือนพฤศจิกายน	๒๕๕๖	ดิเรค	ล๊อก	ก�าลังย�า่ไปบนพื้นที่	ๆ	มี
ซากต้นปาล์มถูกถอนรากถอนโคนกองกระจัดกระจาย	ที่นี่ไม่มี
ไฟฟ้าใช้	 ซากบ้านเรือนที่พังทลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
กระจดักระจายอยูท่ัว่ไป	นับเปน็วนิาศภยัครัง้รนุแรงทีส่ดุทีเ่คย
เกดิขึน้ในภมูภิาคนี	้ในขณะทีเ่ขามอบเตน้ทแ์ละสิง่จ�าเปน็ในการ
ด�ารงชีวิตให้ผู้ประสบภัยในซานตาเฟ่	ซ่ึงเป็นชุมชนเล็ก	ๆ	บน
เกาะบนัทายัน	เขาเจอกลุม่ผูเ้ดือดรอ้นทีไ่ม่ไดร้บัการตอบสนอง
เนื่องจากความจ�ากัดสิ่งของช่วยเหลือที่จัดเตรียมมาของหน่วย
งานเชลเตอร์บ๊อกซ์แปดชีวิต	ขณะท่ีล๊อกก�าลังช่วยเหลือหญิง
มา่ยสาวคนหนึง่กบัทารกนอ้ยของเธอ	เขาสงัหรณใ์จวา่จะมเีรือ่ง
จากชาวบ้านสองคนที่เดินตรงรี่เข้ามาหาเขาพร้อมลูก	ๆ	๔	คน
	 	 “ผมหันไปทางที่พวกเขาเดินมา	แล้วมีเสียงพูดขึ้น
ว่า	‘ขอบคุณที่ให้ความช่วยเหลือพวกเรา”	ล๊อกเล่าเรื่องที่เขา
ได้พบมาให้ฟัง	เขาเป็นสมาชิกสโมสรโรตารีเดียร์บอร์นตั้งแต่ป	ี
พ.ศ.๒๕๕๕	ได้เดินทางไปใน	๑๑	ประเทศร่วมกับทีมงานเชล
เตอร์บ๊อกซ์ใน	๑๓	ภารกิจ	แต่ก็อดไม่ได้ที่จะอึ้งกับช่วงเวลาที่มี
ค�าทักทายเช่นนี้	“มันตื้นตันบอกไม่ถูก	เพราะแม้พวกเขาจะ
มีหน้าที่ดูแลผู้ได้รับความเดือดร้อน	แต่เมื่อเห็นพวกเราท�าเพื่อ
ผู้อื่น	เขาก็อดปราบปลื้มไม่ได้”
	 	 “เรื่องแบบนี้ท�าให้คุณนอนไม่หลับเมื่อคิดถึงมัน”	
บรูซ	เฮลเลอร์กล่าว	เขาเป็นสมาชิกสโมสรโรตารีอัลเลนซันไรซ	์
เทก็ซสัและไดผ้า่นสมรภมูภิยัพิบตัริว่มกบัเชลเตอรบ์อ๊กซม์าแลว้	
๗	แห่ง	“ตอนคุณส่งมอบกล่องยังชีพเชลเตอร์บ๊อกซ์สุดท้ายไป
แล้ว	จากนั้นคุณเห็นแม่กับลูกน้อยคู่หนึ่งยังคอยรับแจกกล่อง
อยู่	คุณจะรู้ว่ามันไม่เคยมีเพียงพอเลย”
	 	 ท่ามกลางซากปรักหักพังอันเป็นผลจากธรรมชาติ
และการท�าลายล้างด้วยน�า้มือมนุษย์	ทีมเชลเตอร์บ๊อกซ์อาสา
เขา้ใหค้วามช่วยเหลือ	ไม่ว่าจะเป็นผลของแผน่ดนิไหวทีค่รา่ชวีติ
มนษุยน์บัรอ้ยคนเชน่ทีเ่อกวาดอรใ์นเดอืนเมษายนปทีีแ่ลว้หรอื
ศูนย์ผู้อพยพจากปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลาง									
เชลเตอร์บ๊อกซ์ได้ถูกส่งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ท่ีสูญเสียท่ีอยู่
อาศัยมาแล้วนับแสนราย	ภารกิจแรกๆ	ที่พอจะเก็บตัวเลขเป็น
ทางการขององค์กรการกุศลที่ก่อตั้งมา	๑๖	ปีแล้วน้ีพอยก
ตัวอย่างได้เช่น	เหตุการณ์หายนะภัยจากสึนามิในมหาสมุทร
อนิเดยีเมือ่ป	ีพ.ศ.๒๕๔๗	และตอ่มาแผน่ดนิไหวในป	ี๒๕๕๓	ท่ี
เฮติ		เราแจกเต้นท์เป็นจ�านวน	๓๐๐,๐๐๐	หลัง	อีกครั้งหนึ่งที่
สหรัฐอเมริกาตอนที่เฮอริเคนคาทริน่าถล่มนิวออร์ลีนส์											
เฮอริเคนแซนดี้ถล่มนิวยอร์คและนิวเจอร์ซี่	และอีกครั้งที่เกิด
พายุทอร์นาโดในตอนกลางของภาคตะวันตก
	 	 ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา	โรตารีสากลและเชล
เตอรบ์อ๊กซไ์ดบ้รรลขุอ้ตกลงร่วมกันทีจ่ะเปน็พนัธมติรในภารกจิ
ฉุกเฉินต่อไปอีกเป็นเวลา	๓	ปี	ซ่ึงสอดคล้องกับลักษณะการ
ท�างานท่ีทั้งสององค์กรมีเป้าหมายร่วมกันอยู่	นับตั้งแต่เริ่มต้น
ในปี	พ.ศ.๒๕๔๓	จนถึงปี	พ.ศ.๒๕๕๘	(เริ่มก่อตั้งในประเทศ
อังกฤษโดยโรแทเรียน	แต่ไม่ได้สังกัดโรตารีสากลหรือมูลนิธิ
โรตารี)	 โรแทเรียนรวมไปถึงโรทาแรคเทอร์และอินเทอร์										
แรคเทอรไ์ด้บรจิาคเงนิจ�านวน	๔๘	ล้านเหรยีญสหรฐัซึง่เทา่กบั
แหลง่รายได	้๔๐	เปอร์เซ็นตข์องเชลเตอรบ์อ๊กซ	์ตราสญัลกัษณ์
วงลอ้โรตารบีนพืน้สเีขียวคอืเอกลกัษณข์องเชลเตอรบ์อ๊กซ	์กล่อง
ยังชีพของเชลเตอร์บ๊อกซ์ส่วนมากจะประกอบด้วยเต้นท์ขนาด
ครอบครัว	และอาจมีสัมภาระอื่นที่แตกต่างกันออกไปตาม

ประเภทของสถานการณ์และภูมิอากาศ	โดยมากแล้วจะต้องมี
ไฟฉายพลังแสงอาทิตย์	ภาชนะใส่น้�าด่ืมและเครื่องกรองน�า้	
ผา้หม่	อปุกรณป์ระกอบครวั	นอกจากนีใ้นบางสถานการณอ์าจ
ต้องจัดให้มีชุดอุปกรณ์ยังชีพ	และการจัดชุดยังชีพในขนาดเล็ก
ลงไปซ่ึงจะประกอบดว้ยเครือ่งมอืตา่ง	ๆ 	รวมถงึเชอืก	และผา้ใบ
กนัน้�า	ท้ังน้ีเพือ่ใช้เปน็เครือ่งมอืสรา้งทีพ่กัช่ัวคราวและซอ่มแซม
โครงสร้างบ้านที่พังทลาย
	 	 “การท�างานร่วมกันของโรตารีกับเชลเตอร์บ๊อกซ์			
ไดช้ว่ยใหผู้ไ้รท้ีอ่ยูแ่ละประสบความล�าบากในการใชช้วีติ	อกีทัง้
ยังไม่มีความแน่นอนในอนาคตอันใกล้สามารถประทังชีวิตอยู่
ต่อไปได้”	จอห์น	ฮิวโก	เลขาธิการโรตารีสากลกล่าว	อานิสงส์
จากความเข้มแข็งของโรตารีไม่เพียงในด้านเงินทุนได้ช่วยให้				
กิจกรรมของเชลเตอร์บ๊อกซ์เป็นไปได	้ประธานเจ้าหน้าบริหาร											
คริส	วอร์แฮมกล่าว	“ความเป็นพันธมิตรกันนั้นเป็นหลักการ
พื้นฐานของการท�างานของเรา”	วอร์แฮมกล่าวย�า้	“การเข้าสู่
พื้นที่ภัยพิบัติกว่า	๙๐	เปอร์เซ็นต์	เป็นการประสานงานผ่าน
สโมสรโรตารีในพื้นที่ก่อน	เกือบทุกครั้ง	เราจะต้องติดต่อไปยัง
สโมสรโรตารีในท้องที่นั้น	ๆ 	เพื่อประเมินดูว่าเราจะท�างานร่วม
กันได้อย่างไรเมื่อทีมของเราไปถึง	เรามักขอความช่วยเหลือ				
ต่าง	ๆ	เช่น	รถขนส่ง	หรือการติดต่อกับผู้รับผิดชอบหรือหน่วย
งานราชการในแตล่ะทอ้งที	่ความชว่ยเหลือเหล่าน้ีเปน็สิง่จ�าเปน็
ที่จะท�าให้ภารกิจแต่ละครั้งประสบความส�าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ	และทุกคร้ังเราได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่
จากโรแทเรียน”
	 	 โรตารีเป็นผู้เล่นหลักในผลงานของเชลเตอร์บ๊อกซ์	
เริ่มจากวันท่ีสโมสรโรตารีเฮลสตัน-ลิสาร์ด	ประเทศอังกฤษ				
รว่มกันก่อตัง้หน่วยงานพเิศษน้ีในปี	พ.ศ.๒๕๔๓	“องค์ประกอบ
ส�าคัญท่ีสุดประการหนึ่งของการจับมือกันท�างานคือการ							
เปิดโอกาสให้โรแทเรียนร่วมบ�าเพ็ญประโยชน์ในประเทศที่
ประสบภัย”	วอร์แฮมกล่าว	“เราเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจหนึ่งใน
ประเทศศรีลังกา	 และที่นั่นโรแทเรียนเป็นเสาหลักในการ
ท�างาน”	สมาชิกของสโมสรโรตารีแคปิตอลซิต้ีใช้เวลา	๕	วัน	
พวกเขาใช้ท้ังเรือยนต์และเรือพายเข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่						
ติดอยู่ในบ้านที่ถูกน�า้ท่วมขังในเดือนพฤษภาคม	“เราสร้าง						
เตน้ทใ์หเ้ปน็ทีพ่กัชัว่คราวแกช่าวบา้นทีส่ญูเสยีบา้นจากดินถลม่	
ทัง้หมด	๖	แคม้ปร์องรบัชาวบา้นได	้๑๒๖	ครอบครัว	“การสร้าง
ที่อยู่อาศัยนั้นต้องท�ามากกว่าการติดตั้งเต้นท์”	วอร์แฮมกล่าว
เสริม	“เพราะเราต้องชว่ยชุมชนในการฟื้นฟูพืน้ที่ประสบภัยใน
ทิศทางท่ีถูกต้องเหมาะสม	เส้นแบ่งระหว่างขั้นตอนให้ความ		
ช่วยเหลือเวลาฉุกเฉินกับช่วงเริ่มต้นของการฟื้นฟูนั้นไม่ชัดเจน	
ดังนั้นโรตารีจ�าเป็นจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน		เรา
เหน็โรแทเรยีนทีอ่าสามาชว่ยงานทีน่ัน่	อยู่ทีน่ัน่ตอนนัน้และหลงั
จากที่เราถอนทีมงานกลับออกจากพื้นที่แล้วไปอีกนาน”
	 	 ไมน่านหลังจากเกดิแผน่ดนิไหวขนาด	๗.๘	รกิเตอร์
ในประเทศเอกวาดอร์ในเดือนเมษายน	โรแทเรียนในประเทศ
มารอรบัทมีงานเชลเตอรบ์อ๊กซท์ีส่นามบนิและรว่มประชมุเพือ่
การประสานงานทันท	ีทีมเชลเตอร์บ๊อกซ์ได้ให้ความช่วยเหลือ
คนกว่า	๒,๕๐๐	คนในโคมูนา	ลาส	กิลเซส	หลังจากอาฟเตอร	์
ช๊อกผ่านพ้นไปหมดสิ้นแล้ว	ทีมงานนี้ก็กลับมาอีกเพื่อให้การ
ดูแลชาวบ้านอีก	 ๖๙๐	 ครอบครัว	 “เรามักท�างานร่วมกับ						
โรตารีในทุก	ๆ	ภารกิจ”	มาร์ค	เบิร์กกล่าว	เขาเป็นเจ้าหน้าที่	
ฝึกอบรมอาวุโสของเชลเตอร์บ๊อกซ์	“โรแทเรียนสามารถใช้			

ไต้ฝุ ่นและพายุฤดูร้อนเป็นท่ี
ทราบกันดีว ่ามีความรุนแรง
ขนาดท�าให ้ เกิดฝนปริมาณ
มากจนท� า ใ ห ้ น�้ า ท ่ ว ม ใ น
ประเทศฟิลิปปินส์	 ท�าให้คน
นับหมื่นนับแสนคนต ้องทิ้ง
บ้านเรือนไป	 ทีมงานเชลเตอร์
บ๊อกซ์เตรียมจัดกล่องยังชีพไว้
ล่วงหน้าเพื่อตอบสนองความ
ต้องการนี้	
ภาพล่างซ้าย:	 ๑๐๐	 วันหลัง
จากวิกฤติการณ์ไต้ฝุ่นไห่เย่ียน
ถล่มเกาะวิสายานในประเทศ
ฟิลิปปินส	์ ผู้คนเริ่มกลับมา
ใช้ชีวิตปกต	ิ ซ่อมบ้าน	 ร้านค้า	
และฟื้นฟูธุรกิจ
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วัสดุยังชีพอื่น	 ๆ	 ๕๐๐	 ชุด	
ทีมให้ความช่วยเหลือของ
เชลเตอร์บ๊อกซ์ร่วมกับกอง
ก�าลังหลวงกูร์ข่า	
(ล่างขวา)	 ส�ารวจพื้นที่ใน
เมืองสินธุปาลชกและจัดต้ัง
ศูนย์ขนถ่าย	 (โลจีสติกส์)	
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เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเชลเตอร์บ๊อกซ์ และ
โอกาสในการร่วมงานด้วย โรแทเรียนสามารถติดต่อทางอีเมลที่ 
rotaryrequest@shelterbox.org

เครือข่ายทางธุรกิจของตนเองในการติดต่อหาคนขับรถ	ล่าม	
หรือแม้กระทั่งโกดังเก็บสินค้า”	รอน	โนสเวอร์สธี	สมาชิก
สโมสรโรตารีเคโนรา	รฐัออนแทรโิอกลา่ว	และเลา่ตอ่วา่เขากบั
แคลร์	ภรรยาของเขาเข้ามาเป็นอาสาสมัครให้กับเชลเตอร์
บอ๊กซต์ัง้แต่เริม่รูจ้กัองคก์รนีใ้นป	ีพ.ศ.๒๕๔๙	เขาทัง้สองยงัคง
พร้อมเสมอทีจ่ะท�างาน	และแคลร์กเ็ขา้รว่มเปน็สมาชิกสโมสร
โรตารีในเวลาต่อมา
	 	 เฮลเลอร์	และครอบครัวโนสเวอร์สธีร่วมกับล๊อก
และโรแทเรียนอีก	๗๐	ชีวิต	เป็นส่วนหนึ่งของอาสาสมัครที่มี
อยูท่ั่วโลก	๑๘๐	คนขององค์กรเชลเตอรบ์อ๊กซ	์การอทุศิตวัเอง
ให้งานนี้ไม่ได้เป็นของที่ท�ากันเล่น	ๆ	สนุก	ๆ	ได้	เพราะอาสา
สมัครจะต้องได้รับการฝึกอบรมแบบต่อเนื่อง	จะต้องมีเวลา
อย่างน้อย	๒	สัปดาห์ต่อปีปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย	และ
ขั้นตอนการคัดเลือกก็เข้มงวดอย่างยิ่ง	การสมัครเป็นอาสา
สมคัรนัน้จะตอ้งผา่นการสมัภาษณห์ลงัจากผา่นการกลัน่กรอง
ใบสมัครแล้ว	จะต้องมีการประเมินการปฏิบัติงานภาคสนาม
หลักสูตร	๔	วัน	“ผู้สมัครที่ผ่านขั้นตอนการคัดเลือก	จะได้รับ
การเชญิเขา้รบัการอบรมตามหลักสตูรกอ่นปฏบิตัภิารกจิจริง”	
เบอร์กกล่าว	ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าอบรมอีก	๖	วันใน
ประเทศอังกฤษในทุกเรือ่ง	เชน่เร่ืองเก่ียวกับเอกสารแบบฟอร์ม
ศุลกากร	จนถึงเร่ืองความปลอดภัยส่วนบุคคล	ตลอดจนการ
สือ่สารระบบโทรศพัทผ์า่นดาวเทียมและเครือ่งมอืระบบน�าทาง
จีพีเอส
	 	 “เราตอ้งการคนทีท่�างานและตอบสนองตอ่สภาวะ
กดดันได้ดี”	 เบอร์กกล่าวโดยเห็นว่าทุนที่สนับสนุนกล่อง							
เชลเตอร์บ๊อกซ์มีมูลค่าสูงถึงกล่องละ	๑,๐๐๐	เหรียญสหรัฐ	
“ในชว่งแรก	ๆ 	ของการปฏบิตัภิารกจิ	อาสาสมคัรอาจตอ้งพบ
กับระบบสาธารณูปโภคที่ล่มสลาย	ไม่มีอาหาร	ติดต่อสื่อสาร
ไมไ่ด	้ไม่มนี้�า	และอาจเดนิทางไปในพืน้ที	่ๆ 	เพือ่นรว่มงานหรอื
ร่วมทีมยังมาไม่ถึง	ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องการคนที่ช่วยตัวเองได	้
คนทีป่ระเมนิสถานการณจ์รงิไดแ้ละรูว้า่ตวัเองท�าอะไรได	้อะไร
ท�าไม่ได้”
	 	 “การฝึกอบรมนั้นโหดมาก”	ลิซ	โอเดลล์	สมาชิก
สโมสรโรตารีเนลส์เวิร์ธ	(อังกฤษ)	กล่าว	“ถ้าคุณสามารถผ่าน
การอบรมที่หนักหน่วงนั้นไปได	้ซึ่งผู้สมัครส่วนใหญ่จะไม่ผ่าน	
คณุยงัจะตอ้งเขา้รบัการอบรมเขม้ขน้	๙	วนัทีเ่มอืงคอรน์วอลล	์
ประเทศอังกฤษ	ทดลองใช้ชีวิตในเต้นท์ท่ามกลางสายฝน	อด
อาหาร	อดนอน	และไม่รู้ตัวก่อนว่าจะต้องพบกับการทดสอบ
อะไรบ้าง”	โอเดลล์เคยร่วมปฏิบัติการใน	๑๕	ภารกิจตั้งแต่ปี	
พ.ศ.๒๕๕๓	รอน	โนสเวอร์ธี	ผู้ผ่านการปฏิบัติงานมา	๑๑	
ภารกิจรวมทั้งภารกิจตอนฝึกอบรม	๔	วันซึ่งเขาคิดว่ามัน
ท้าทายที่สุด	อาสาสมัคร	๔	กลุ่มแบ่งตามภารกิจที่มอบหมาย	
จะมารวมตวักันท่ีสวนสาธารณะแม่น้�าแบลค็วอเตอรที์อ่ยูแ่ถบ
ชายฝั่งทะเลรฐัฟอริดา้	“เราตอ้งเดินเปน็ระยะทางหลายไมล์”	
เขากล่าว	“พวกเขาบอกเราว่าอีกช่ัวโมงจะได้ทานอาหารว่าง	
แต่เราเดาได้ว่ามันจะต้องเกิดอะไรขึ้นตามมา	หลังอาหารว่าง
มือ้นัน้	พวกเขาบอกว่า	‘ตรงน้ีเป็นจดุลอ่แหลมตอ่พวกผูก้อ่การ
ร้าย	พวกคุณต้องเก็บเต้นท์และเครื่องมือท้ังหมด	แล้วเตรียม

พร้อมที่จะย้ายไปที่อื่น’	ทั้ง	ๆ 	ที่เราเพิ่งเดินแบบทุลักทุเลผ่าน
ทางที่ไม่ค่อยเป็นทางเดินเท่าไหร่ตั้ง	๔	ไมล์	ทั้งมืด	ทั้งรก	คุณ
เริ่มเหนื่อยและหมดเรี่ยวแรง	แต่ก็ยังมาเจอค�าสั่งแบบนี้	พวก
เขาต้องการทดสอบก�าลังกายของเรา	แต่ที่ส�าคัญคุณจะต้อง
ไม่สูญเสียขวัญและก�าลังใจ”
	 	 “เมือ่กอ่นน้ี	การฝกึท�าเหมอืนแบบทีฝ่กึกนัในคา่ย
ทหาร”	เบอร์กกล่าวยอมรับ	“แต่ต้ังแต่ปี	พ.ศ.๒๕๕๖	เรา
ท�าการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการอบรม	๙	วัน	
โดยเน้นไปท่ีการเรียนรู้สภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน	เราได้
ใหก้ารอบรมเพือ่ท�าใหไ้ดอ้าสาสมคัรทีพ่รอ้มท�างาน	ไมใ่ชเ่พือ่
คดัคนออก	เราตอ้งการใหพ้วกเขาไดร้บัขอ้มลูและฝึกฝนทักษะ
ที่เมื่อเขาถูกปล่อยให้ไปปฏิบัติภารกิจในพื้นท่ี	ๆ	เพิ่งผ่านภัย
พิบัติมา	แล้วเขาสามารถรู้ว่าจะต้องจัดการอย่างไร”
	 	 โนสเวิร์ธีกล่าวว่า	 วิธีการฝึกอบรมแบบน้ีเป็น
ประโยชน์อย่างมากเมื่อเราเข้าไปอยู่ในสถานการณ์จริง	ยก
ตัวอย่างตอนท่ีไปปฏิบัติภารกิจในสถานการณ์แผ่นดินไหวท่ี
เฮติ	เขาอยู่ในเมืองพอร์ทโอพรินซ์พร้อมกับกองก�าลังที่	๘๒	
ของกองทัพอากาศสหรัฐ	“สถานการณ์ท่ีน่ันอันตรายมาก	
ประชาชนหิวโหยและสิ้นหวัง”	เขากล่าว	“ผู้บังคับการบอก
เราว่า	มีคนตั้งใจดีที่จะมาช่วยเหลือพวกเรา	เขาเป็นคู่สามี
ภรรยาที่ส่งรถบรรทุกที่เต็มไปด้วยถุงข้าวจอดรออยู่หน้าแคม
ป์	ประชาชนผู้ประสบภัยพากันกรูออกมานอกไม้กั้น	พวกเขา
เริ่มต่อสู้กันเพื่อแย่งอาหาร	ทหารจ�าเป็นที่จะต้องเข้ามาแยก
พวกเขาออกและหยุดเหตุการณ์ชุลมุน	จากผลของการได้เข้า
ฝกึอบรมของพวกเราท�าใหรู้ว่้าเราจะท�าอยา่งนัน้ไมไ่ด	้ส่ิงท่ีเรา
ต้องท�าคือต้องเข้าไปส�ารวจพื้นที่ตั้งแคมป์ก่อน	หากมีความ
ตอ้งการเตน็ท์	๒๐๐	หลงั	แตเ่รามอียูเ่พยีง	๑๐๐	หลงั	เราตอ้ง
ตัดสินใจรอก่อน”
	 	 “ในตอนแรกคุณมักจะเห็นคนท่ีไม่ได้อยู่ ใน
สถานการณท์ีเ่ป็นทีส่ดุของเขา”	ลอ๊กพยายามอธบิาย	และตัว
เขาเองกเ็คยเปน็ผูไ้ดร้บัเกยีรตบิตัรบรกิารเหนอืตนของโรตาร	ี
นี่นับเป็นเกียรติยศสูงสุดในโรตารี	โดยเขาได้รับเนื่องจากเขา
ปฏบิตัตินอทุศิเพ่ือองคก์รโรตารอียา่งตอ่เนือ่งเปน็เวลาสีปี่	“ผม
นั่งในห้องรับแขกของบ้านที่งามหรู	ผมนึกไม่ออกว่าอยู่	ๆ	จะ
เกิดอะไรขึ้นกับผมจนต้องสูญเสียบ้านหลังนี้ไปอย่างรวดเร็ว	
และอยา่งไม่หลงเหลืออะไรเลย	กลายเป็นคนที่ต้องการความ
ชว่ยเหลอืสิง่ทีพ่วกเราท�าใหแ้กผู่อ้ืน่อยูต่อนนี	้ความคิดนีใ้ชไ้ด้
กบัทุกสถานการณข์องภยัพบิติั	ไมว่า่จะเปน็ภยัธรรมชาตหิรอื
ภัยจากความรุนแรงอย่างที่ผู้อพยพพบพานในซีเรีย”	
	 	 เรามีศูนย์เชลเตอร์บ๊อกซ์	๑๘	แห่งกระจายอยู่ท่ัว
โลกคอยประสานงานกบัส�านักงานใหญส่นับสนุนการให้ความ
ชว่ยเหลอืพืน้ทีว่กิฤตท่ีิตอ้งการความชว่ยเหลอืดา้นทีอ่ยูอ่าศยั
ชัว่คราวและอปุกรณด์�ารงชวีติ	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในขณะนีม้ี
ความต้องการของผู้อพยพท่ีเพิ่มมากขึ้นในประเทศอีรัก	อัน
สบืเนือ่งมาจากทหารพยายามยดึครองเมอืงหลวงคนืจากกลุม่
รัฐอิสลาม	“โลกปัจจุบันมีความท้าทายมากขึ้นเรื่อย	ๆ”	วอร์
แฮมกลา่ว	และจบลงดว้ยการชีใ้หเ้หน็ถงึบทบาททีช่ดัเจนของ
โรตารีท่ีมีมากยิ่งขึ้นว่า	“พวกเขาไม่เพียงท�างานสนับสนุน
เท่านั้น	แต่ท�างานร่วมไปกับเราทีเดียว”
แบรด เว็บเบอร์ เป็นนักเขียนท่ีส่งเร่ืองให้เดอะโรแทเรียนตีพิมพ์เป็นประจำา
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	 ในช่วง	 10	 กว่าปีที่ผ่านมา	 เกิดเหตุภัยพิบัติมากมายในประเทศต่างๆ	 ทั่วโลกอยู่บ่อยครั้ง	 ดูเหมือน							
ภัยธรรมชาติแต่ละครั้งท่ีเกิดข้ึนหนักหนาสาหัส	 ทั้งทำาลายชีวิตของผู้คนมากมายและทรัพย์สินเสียหายอีกเหลือ
คนานับ
	 ภัยพิบัติครั้งยิ่งใหญ่จากคลื่นยักษ์สึนามิถล่ม	6	จังหวัด	ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ	ในแถบทะเล
อันดามันรวมทั้งมหาสมุทรอินเดีย	เมื่อ	26	ธันวาคม	2547	ก่อให้เกิดผลกระทบที่ยังความพินาศมหาศาล	แต่ใน
ขณะเดยีวกนั	ความช่วยเหลอืจากโรแทเรยีนทัว่โลกกห็ลัง่ไหลเขา้มามหาศาลเชน่กัน	บทบาทของโรตารใีนการเปน็
ผู้ให้ยิ่งใหญ่นัก	ภารกิจในการบรรเทาความเดือนร้อนเร่งด่วนโดยกองคาราวานรถบรรทุกขนอาหาร	ยารักษาโรค	
เสื้อผ้า	นำา้ดื่ม	ฯลฯ	ของสมาชิกภาค	3330	นำาโดย	ผวภ.วรวุธ	พงษ์วิทยภานุ	 (ผู้ว่าการภาคในขณะนั้น)	ปฏิบัติ
ภาระกิจเสรจ็สิน้ภายใน	3	วนั	ในขณะทีค่วามช่วยเหลอืจากโรแทเรยีนกห็ลัง่ไหลเขา้มาเป็นเงนิรวมทัง้สิน้	97.592	
ล้านบาท	 ภายใต้การดูแลจัดการของอดีตประธานโรตารีสากล	 พิชัย	 รัตตกุล	 โรตารีในประเทศไทยได้ทำา															
โครงการนำาใ้จโรตารชีว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัเปน็เงนิรวม	95.49	ล้านบาท	โดยชว่ยสรา้งบา้น	328	หลงั	ทำาโครงการ
ฟื้นฟู	การอบรมอาชีพและอื่นๆ	อีกมากมาย	
	 หลังจากนั้นไม่นาน	 เกิดเหตุการณ์พายุไซโคลนนาร์กีสถล่มประเทศเมียนมาร์	 มีผู้เสียชีวิตมากกว่า	 8	
หมื่นราย	 สูญหายกว่า	 5	 หมื่นราย	 ผู้ว่าการภาคในขณะนั้นได้ออกจดหมายเชิญชวนให้ร่วมกันบริจาคเพื่อช่วย						
ผู้ประสบภัย	 และโดยเหตุท่ียังไม่มีสโมสรโรตารีในเมียนมาร์	 อดีตประธานโรตารีสากล	พิชัย	 รัตตกุล	 ที่ปรึกษา
โครงการจึงได้พยายามหาแนวทางที่จะส่งหรือใช้เงินบริจาคให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่สูญหาย	จำาเป็นต้อง						
มีผู้ติดต่อซึ่งไว้เนื้อเชื่อใจกันจริงๆ	 การเดินทางเข้าไปในประเทศเมียนมาร์ไม่ใช่เรื่องง่าย	 แต่ในที่สุดเราสามารถ
เขา้ไปสำารวจดพูืน้ทีท่ีไ่ดร้บัความเสียหายไดโ้ดยความช่วยเหลือของพระอาจารยโ์กณทญัญะ	พระภกิษชุาวพมา่ซึง่
เป็นเจ้าอาวาสวัดมิตรภาพ	 พม่า-ไทย	 ในย่างกุ้ง	 และเป็นอาจารย์สอนพระอภิธรรมอยู่ที่วัดในประเทศไทยด้วย	
ทา่นไดพ้าคณะทำางานเขา้ไปสำารวจความต้องการของผูป้ระสบภยัทีห่มูบ่า้น	2	แหง่	ซึง่ต้องเดนิทางโดยเรอืหางยาว
จากย่างกุ้งล่องลำาคลองไปประมาณ	5-6	ชั่วโมง	จนถึงแม่นำา้อิระวดี	ในที่สุดเราสามารถให้ความช่วยเหลือได้ตาม
ความต้องการของผู้รับอย่างแท้จริง	เราสามารถสร้างบ้านใหม	่8	หลัง	ซ่อมบ้าน	162	หลัง	(โดยมอบแผ่นสังกะสี
ให)้	ในหมูบ่า้นหนึง่และสรา้งบา้นใหม	่44	หลงัในอกีหมูบ่า้นหนึง่จากเงนิบรจิาค	1.092	ล้านบาท	ทัง้นีพ้ระอาจารย์
เป็นผู้จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างและจัดหาผู้รับเหมาให้	 เป็นโครงการภัยพิบัติที่ใช้ความร่วมมือจากหลายๆ	 ฝ่ายทั้ง								
โรแทเรียน	ชาวบ้าน	และพระสงฆ์ผู้เป็นที่นับถือของทั้งชาวบ้านซึ่งเป็นเสมือนเกราะป้องกันการใช้เงินไม่ถูกต้อง
	 ต่อมาในปี	 พ.ศ.2554	 ได้เกิดนำา้ท่วมครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย	 สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือน						
และเศรษฐกจิท้ังในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาต	ิในครัง้นัน้	สโมสรโรตารใีนประเทศญีปุ่น่ไดส้ง่เงนิชว่ยเหลอืมายงั
ท่านพิชัย	รัตตกุล	เป็นเงินรวม	16.454	ล้านบาท	คณะทำางานได้ลงพื้นที่สำารวจความเสียหายและความต้องการ
ของผูป้ระสบภยัตามทีไ่ดร้บัการเสนอโครงการผา่นสโมสรในพืน้ที	่เชน่	ซอ่มแซมบา้น	434	หลงั	ซอ่มแซมโรงเรียน	
รวมทั้งทำาโครงการฝึกอาชีพ	และยังมีเงินเหลือซึ่งใช้ไปในการเตรียมการสำาหรับภัยพิบัติในอนาคต	คือจัดเตรียม
เรือและกล่องนำา้ใจโรตารี	
	 โรตารีในประเทศไทยได้แสดงบทบาทของการเป็นผู้ให้อีกครั้งหนึ่งเมื่อครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศ
เนปาลในป	ีพ.ศ.2558	เราได้รวบรวมเงินบริจาคจากโรแทเรียนจำานวน	2.196	ล้านบาทถูกส่งผ่านไปยังผู้ว่าการ
ภาคที่ประเทศเนปาล	 และมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด	 โดยโรตารีในเนปาลจัดทำาโครงการฟื้นฟูในระยะ
ยาวมากมาย	รวมทั้งการสร้างบ้านให้ผู้ประสบภัยด้วย
	 และลา่สดุในป	ี2559	เกดิเหตแุผ่นดนิไหวทีเ่มอืงคุมาโมโตะ	ประเทศญีปุ่น่	สมาชกิโรตารใีนประเทศไทย
ได้แสดงนำา้ใจรวบรวมเงินได้จำานวน	1.762	ล้านบาท	ส่งมอบให้ภาคโรตารีที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อทำาโครงการฟื้นฟู
ในระยะยาว
	 เราต่างก็หวังว่าจะไม่เกิดภัยพิบัติที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงอีกในอนาคต	อย่างไรก็ตาม	
เมื่อมองย้อนหลังไปในอดีต	 การร่วมแรง	 ร่วมใจรวมทั้งบทบาทของโรตารีในประเทศไทยที่เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ				
ก็เช่ือได้ว่าหากเกิดภัยพิบัติขึ้นอีก	 โรตารีจะไม่ทอดทิ้งกัน	 จะยังคงร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคนานับประการเพื่อ								
การบริการเหนือตน	 ให้ผู้คนที่ได้รับความเดือนร้อนได้รับการบรรเทาทุกข์	 ทั้งการช่วยเหลือแบบเร่งด่วน	 และ				
การฟื้นฟูในระยะยาว.

ภัยพิบัติ....กับการจัดการของโรตารี

ภาพประกอบ:
รูปที่ 1-4 
“โครงการช่วยเหลือ										
ผู้ประสบภัยน�้าท่วม”

รูปที่ 5-6 
“โครงการน�้าใจโรตารี				
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ”

รูปที่ 7-8 
“โครงการช่วยเหลือ										
ผู้ประสบภัยนาร์กีส”



ผู้แปล: อน.ศรีฟ้า ศิริอุดมเศรษฐ
สร.กรุงเทพรัชดาภิเษก

Convention

มกราคม-กุมภาพันธ์ 256020

	 เมอืงแอตแลนตามอีาหารมาจากทีต่่างๆ	ผสมผสานกันได้อย่างด	ีจนมักถกูเรยีก
ว่าเป็นเมอืงแห่งการโยกย้าย	แน่นอนว่าคุณจะได้กนิอาหารแบบดัง้เดมิของชาวใต้	แต่ร้าน
อาหารทีค่นท้องถิน่ชอบไปกนัเป็นร้านทีท่�าอาหารพืน้เมอืงจดัสวยงามอย่างสร้างสรรค์ด้วย
เทคนิคการปรุงที่ทันสมัย
	 อย่างเช่น	เวลาคณุอยูใ่นเมอืงเพือ่ร่วมประชมุใหญ่ปี	2017	ระหว่างวนัท่ี	10-14	
มิถุนายน	ถ้าคุณก�าลังหาร้านบาร์บีคิวจริงๆ	ก็มีร้าน	D.B.A.	และร้าน	Fox	Bros.	รออยู	่
ร้านบาร์บีคิวแต่ละร้าน	นั่งรถออกไปไม่ไกล	–	มีเต็มไปหมด	ตลาดบาร์บีคิว	Heirloom	
มีบรรยากาศผสมระหว่างภาคใต้และเกาหลี	 เหมือนแซนด์วิชหมูรสเผ็ดแบบเกาหลีและ
ซี่โครงหมักในน�้าพริกหวานเผ็ด	(ร้านปิดวันอาทิตย์และวันจันทร์)
	 ถ้าออกไปทางตะวันออกของเมือง	 มีร้านของยอดเชฟชื่อดังชื่อ	 เควิน	 กิลเลส
ป	ี–	ซึ่งก็ได้วัฒนธรรมของเอเชียมาด้วย	โดยได้รับแรงบันดาลใจจากแบบอาหารค�่าติ่มซ�า
ของจนี	มาเป็น	Gunshow	ให้คนทีม่ากินอาหารสามารถเลือกอาหารบนถาดรถเขน็ทีก่�าลงั
เข็นผ่านไป	
	 ร้านมิลเลอร์ยูเนียน	 ในเวสต์มิดทาวน์	 และ	 ร้าน	 Cakes	 and	 Ale	 ในเมือง									
ดเีคเตอร์	ใช้ส่วนผสมอาหารแบบจอร์เจยีท่ีมมีาแต่เดมิเป็นพ้ืน	ทีม่ลิเลอร์ยเูนยีน	ตกึอาคาร
ได้เปลี่ยนเป็นร้านขายอาหารภาคใต	้ เช่น	ไข่นกกระทาห่อหุ้มด้วยข้าวฟ่างกับแก่นตะวัน	
หัวผักกาดรมควัน	และหัวหอม	(vidalias)	ย่าง	ส่วนที่ร้าน	Cakes	and	Ale	อาจจะไม่
หนักไปทางอิทธิพลภาคใต	้แต่อาหารสดใหม่จากฟาร์มเป็นที่นิยมมาก	มันท�าให้ชาวเมือง
แอตแลนต้ากลับมาซื้อมากขึ้น

อาหารภาคใต้
Southern Food 

ลงทะเบียนส�าหรับการประชุมโรตารี	2017	ใน
แอตแลนต้า	ได้ที่	www.riconvention.org
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โดย อน.กิตติ์ธเนศ วสุเกียรติเจริญ สร.สระปทุม

Our	Zone



	 การประชมุ	2016	Bangkok	Rotary	Institute	เมือ่วนัที	่
2-4	ธันวาคม	2559	ที่ผ่านมา	มีเรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่อง	ทั้งรูป
แบบการจดังานเหมอืนกบัว่าเป็นงาน	Mini	Rotary	International	
Convention	หรือ	งาน	Convention	ในระดับภูมิภาค	มีการจัด
งานในราวเดือนธันวาคมของทุกปี	และหมุนเปลี่ยนเวียนกันไปใน
แต่ละประเทศซึ่งมีอยู	่3	โซนด้วยกัน	ประกอบด้วย
	 Zone	 6B:	 อัฟกานิสถาน	 บังคลาเทศ	 บรูไน	 กัมพูชา						
ลาว	มาเลเซีย	 เมียนม่า	ปากีสถาน	สิงค์โปร์	 ไทย	 /	Zone	7A:	
อนิโดนเีซยี	ฟิลิปินส์	/	Zone	10B:	ฮ่องกง	มาเก๊า	มองโกเลยี	ไต้หวนั	
และมโีรแทเรยีนรวมกว่า	20	ประเทศ	และราว	1,800	ท่านมาร่วม
งาน		ในครั้งนี้ผมได้สัมภาษณ	์Rotary	International	President	
Elect:	Ian	Riseley,	Convener:	Rotary	International	Director	
รศ.ดร.เสาวลักษณ์	รัตนวิชช์	 	ประธานจัดงาน:	อผภ.ดร.ชัยรัตน์	
ประเสริฐล�้า	คณะกรรมการจัดงานและผู้ร่วมงาน	30	ท่านถึงการ	
เตรียมความพร้อมในการจัดงาน	รปูแบบการจัดงาน	โปรแกรมการ
ประชุม	ความรู้ความบันเทิงที่ได้รับ	สิ่งที่ประทับใจและเรื่องอื่นๆ	
หลายท่านให้มุมมองทีน่่าสนใจหลายอย่าง	บางท่านได้ไปร่วมงาน
ในหลายๆ	ประเทศเป็นประจ�าทกุปี	กไ็ด้น�าประสบการณ์ทีไ่ด้					มา
ใช้ในการเตรียมการจดังานของเรา	ซึง่ภาพรวมทัง้หมดเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อยและยอดเยี่ยม		ได้รับเสียงชมและความประทับใจ
จากผู้เข้าร่วมงานคณะกรรมการและทีมงานทุกฝ่าย	 ท�างานกัน
อย่างเต็มที่	ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมของปฏิคม	(SAA)	ซึ่งทุก
เช้าจะมาถึงสถานท่ีจัดงานก่อน	 2	 ชั่วโมง	 เพื่อดูความเรียบร้อย
ส�าหรบัการประชมุ	การอ�านวยความสะดวกในด้านต่างๆ	และรวม
ถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมประชุม		 	
	 ส�าหรับระหว่างการประชุมก็มีหลายฝ่ายเกี่ยวข้อง	ภาพ
รวมการจัดงานก็เป็นไปด้วยความราบรื่น	 เช่นการประชุมในห้อง
ประชุมใหญ่และห้องประชุมย่อย	การจัดรายการบันเทิง
	 และหากเกิดปัญหาใดๆ	 ก็จะมีทีมงานที่เกี่ยวข้องไปแก้
ปัญหาได้ทันท่วงที	 การจัดเลี้ยงและอาหารก็ได้รับค�าช่ืนชมว่า
อาหารไทยอร่อยและมีเอกลักษณ์	 ส�าหรับบางท่านท่ีเคยมาร่วม
งานเป็นครั้งแรก	 ก็รู้สึกว่าไม่เคยเห็นการจัดงานในลักษณะนี้มา
ก่อน	และยังได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย	เมื่อถึงวันปิดงาน	ก็เต็ม
ไปด้วยความประทับใจ
	 มีเรื่องที่คณะกรรมการจัดงานได้อยากจะฝากความ
ประทับใจในบทสัมภาษณ์ต่างๆ	ขอให้ท่านได้ติดตามได้เลยครับ



ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในการจัดงานในครั้งนี้
	 ยอดเยี่ยมและมีความสมบูรณ์แบบมากกว่าทุกๆ	 ครั้งที่ผ่านมา				
ยกระดับมาตราฐานได้สูงข้ึนเทียบเท่าการจัดงานระดับ	 Convention	 เลย				
ทีเดียว	 น่าภูมิใจที่ประเทศในเอเซียสามารถท�าได้ดีแบบนี้	 สถานที่ในการ								
จัดงานก็สมบูรณ์แบบซึ่งหาสถานที่แบบน้ีได้ยาก	 หรือถ้าเทียบกับสถานที่						
จัดงานในฟิลิปินส์ในปีที่แล้วและในปีหน้าที่ไต้หวัน	 ก็ไม่สามารถหาสถานที่
แบบนี้ได้

ท่านมีความคาดหมายในการจัดงานอย่างไรบ้าง
	 โปรแกรมการจดังานในครัง้นีม้คีวามเปน็เอกลกัษณท่ี์โดดเด่นและ
ไม่เหมือนใคร	 มีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจมาก	 เราได้เชิญผู้บรรยายที่มีคุณภาพ
ในระดับสากลจากหลายๆ	ที่	 เช่น	 Trustee	 ที่มาจาก	 RI	 กรรมการบริหาร				
โรตารีสากลทั้งในอดีตและปัจจุบันหลายท่าน	 เช่นจากสหรัฐอเมริกา	อังกฤษ	
เดนมาร์ก	 ก็เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้	 เป็นการยกระดับการประชุมในสูงข้ึน				
อย่างแท้จริง

ท่านรู้สึกมีความประทับใจอย่างในในการต้อนรับของโรแทเรียนไทย
	 การต้อนรับของคนไทยครับ	 น่าท่ึงมาก	 คนไทยมีความสุภาพ					
และให้การช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ	 เป็นอย่างดี	 ผู้ที่เข้าร่วมงานได้รับการ							
ชว่ยเหลือ	ใหก้ารบริการในเร่ืองตา่งๆ	และตอ้นรับท่ีอบอุ่น	อาหารกอ็ร่อยมาก	
ผมได้พูดคุยกับเพื่อนโรแทเรียนไต้หวันหลายคน	ก็พูดเหมือนกันว่าประทับใจ
การจัดงานในทุกๆ	ด้าน

ในการจัดงาน Rotary Institute ครั้งต่อไปในปี 2017 จะจัดที่กรุงไทเป 
อยากจะให้ท่านได้กล่าวเชิญชวนให้มิตรโรแทเรียนได้ไปร่วมงานที่     
ประเทศไต้หวันครับ
	 การจดังานคร้ังน้ี	ผมทราบมาวา่มตีวัเลขผูป้ระชมุในระดบัโซนมาก
ถงึ	1,800	ทา่น	นบัเปน็ตวัเลขทีส่งูมากเลยทเีดยีว	ในปหีนา้จะจดังานท่ีโรงแรม
ไทเปแกรนด์	ซึ่งสามารถรองรับได้	1,400	–	1,500	ท่าน	เราได้เตรียมแผนการ
ด�าเนินงานในเรื่องต่างๆ	ให้รองรับท่านที่จะมาร่วมประชุมได้มากขึ้น

ส�าหรับท่านที่สนใจอยากจะลงทะเบียนล่วงหน้า จะต้องท�าอย่างไรบ้าง
	 งานในปนีี	้เราไดเ้ตรียมความพร้อมโดยจดัจดุรับลงทะเบียนส�าหรบั
ท่านที่สนใจจะไปร่วมงานในปีหน้าด้วย	นอกจากจะได้ราคาพิเศษแล้ว	เรายัง
ได้เตรียมของที่ระลึกมอบให้กับท่านที่ลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยครับ

อผภ.ชัยรัตน์ ประเสริฐล้ำ  
ประธาน            
2016 Bangkok 
Rotary Institute   
โซน 6B, 7A และ 10B

RID.Hsiu-Ming Lin 
(Frederick) ,       
Co Convener

มกราคม-กุมภาพันธ์ 256024

Our	Converner

จุดประสงค์ของการจัดงาน 2016 Bangkok Rotary Institute
	 เพื่อให้โรแทเรียนทั้งในปัจจุบัน	 อดีตและอนาคต	 ได้รับทราบถึง					
ความคืบหน้า	 และการเปล่ียนแปลงของนโยบายโรตารีสากล	 มูลนิธิโรตารีและ
โปรแกรมย่อยอื่นๆ	พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้น�าโรตารีได้เสนอแนะเรื่องต่างๆ	ให้แก่
คณะกรรมการบริหารโรตารีสากล	พร้อมทั้งให้ผู้ว่าการภาคทั้งในปัจจุบัน	 อดีต
และอนาคต	 ได้มีมิตรภาพ	 มีประสบการณ์การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม	 เพื่อสร้าง										
แรงบันดาลใจในการเป็นผู้น�าโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง

ความคาดหมายและความส�าเร็จของการจัดงาน
	 ผู้เข้ามาร่วมงานจาก	3	โซน	คือ	โซน	6B	(ปากีสถาน	อัฟกานิสถาน	
บังคลาเทศ	 มาเลเซีย	 สิงคโปร์	 บรูไน	 ไทย	 ลาว	 กัมพูชา	 และพม่า)	 โซน	 7A	
(อินโดนีเซีย	และฟิลิปปินส์)	และโซน	10B	(ฮ่องกง	มาเก๊า	มองโกเลีย	จีน	และ
ไตห้วนั)	ไดเ้ข้ามามีสว่นรว่มในการฟังเรือ่งราวตา่งๆ	ความเปน็มาของโรตารรีะดบั
โซน	 และระดับโรตารีสากลว่าที่ผ่านมาความคืบหน้าของโปรแกรมต่างๆ	 ของ
มลูนธิ	ิวตัถปุระสงค	์การเงนิ	และปัญหาตา่งๆ	โดยเฉพาะอย่างยิง่โครงการโปลโิอ
พลัสที่เป็นโครงการเด่นของโรตารีสากล	 ซ่ึงจากความส�าเร็จของการจัดงาน								
นั้นทางเราก็ได้ผลสรุปรายงาน	 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม	 รวมทั้งการ
วางแผนงานโครงการต่างๆ	ส�าหรับ	5	ปีข้างหน้าจาก	3	โซนเพื่อเป็นแนวทางใน
การน�าเสนอผลงานของภูมิภาคในการประชุมต่อที่ชิคาโกในปีนี้ต่อไป

ความประทับใจในการจัดงานในครั้งนี้
	 การที่โรแทเรียนเข้ามาร่วมงาน	2016	Bangkok	Rotary	 Institute	
มากกว่า	1,800	คน	จาก	20	กว่าประเทศ	ซึ่งทุกคนให้เสียงตอบรับการจัดงาน
ประสบความส�าเรจ็เปน็อยา่งดมีาก	ไดเ้หน็คณะกรรมการตา่งๆ	รวมทัง้โรแทเรยีน
ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดงานจนส�าเร็จลุล่วงไปได้	 สืบเนื่องจากการ					
จัดงานในครั้งนี้	 เรายังได้ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยเพื่อสนองนโยบายการ										
ส่งเสริมการท่องเท่ียวของรัฐบาลไทย	 ให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากต่างประเทศได้				
เห็นถึงวัฒนธรรมไทย	 และสถานที่ท่องเที่ยวอันงดงามเพื่อท่ีจะได้กลับมา									
เมืองไทยอีกครั้งต่อไป

เรื่องที่อยากจะฝากให้มิตรโรแทเรียนในประเทศไทยและชาวต่างประเทศ
	 โรตารีสอนให้เรารู้จักการให้เป็นการให้อย่างยั่งยืนโดยไม่หวังสิ่ง
ตอบแทน	และรว่มแรงรว่มใจพรอ้มใจกันพฒันาสโมสรใหเ้ขม้แขง็	สรา้งประโยชน์
ให้กับชุมชน	 ตามอุดมการณ์โรตารีสากลให้บรรลุเป้าหมาย	 รวมทั้งเป็นก�าลัง			
ส�าคัญในภาค	และโรตารีสากลต่อไป



ท่านมีความรู้สึกการจัดงาน 2016 Bangkok Rotary Institute ในครั้งนี้
เป็นอย่างไรบ้าง
	 ผมมีความสุขมากท่ีได้มาร่วมงาน	 2016	 Bangkok	 Rotary	
Institute	 ภายใต้การน�าของ	 กรรมการโรตารีสากล	 รศ.ดร.เสาวลักษณ์												
รัตนวิชช์	 ที่ได้ท�าหน้าที่เป็น	 Convener	 และกรรมการบริหารโรตารีสากล	
Frederick	Lin	ทีไ่ดท้�าหนา้ทีเ่ป็น	Co	Convener	ผมไดร้ว่มงานประชมุ	Rotary	
Institute	 มาแล้วหลายครั้ง	 ผมยังจ�าได้ดีเม่ือครั้งก่อนหน้านี้ท่ีกรุงเทพฯ											
ได้เป็นเจ้าภาพเมื่อหลายปีที่แล้ว	ผมได้ท�าหน้าที่เป็น	Convener	และ	รศ.ดร.
เสาวลักษณ์	 ก็เป็นประธานคณะกรรมการจัดงานที่ดีเยี่ยม	 ในคร้ังนั้นมี														
ผู้เข้าร่วมประมาณ	 1,000	 คน	 แต่ส�าหรับในปีนี้	 ได้สร้างความประหลาดใจ				
ให้ผมเป็นอย่างมาก	 เพราะมีผู้เข้าร่วมงานถึง	 1,800	 คน	 นับเป็นตัวเลขท่ี						
ยอดเยี่ยมมาก	 โดยใช้โรงแรม	 Centara	 Grand	 at	 Central	World	 เป็น					
สถานทีจ่ดังานทีม่ขีนาดใหญโ่ตกวา้งขวาง	ทีพ่กัมคีวามสะดวกสบาย	และราคา
สมเหตุผล	 ห้องประชุมที่มีขนาดใหญ่	 สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุม													
ได้เป็นอย่างดีเยี่ยมและห้องประชุมย่อยที่มีจ�านวนมากและเหมาะสมส�าหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมในการจัดงานในครั้งนี้	 ผมได้คุยกับเพื่อนโรแทเรียนที่มาจาก
ไต้หวัน	 ว่าพวกเขามีความสุขในการได้มาอยู่ในสถานที่แห่งนี	้ มีความสะดวก
สบาย	สามารถลงไปที่ชั้น	7	แล้วเดินเชื่อมต่อไปยังศูนย์การค้า	มีร้านอาหาร	
ห้างสรรพสินค้า	 ซุปเปอร์มาร์เก็ต	 ราคาไม่แพงนับว่าเป็นสถานที่จัดงาน											
ที่มีความเหมาะสมมากจริงๆ	 ซึ่งน่าเสียดายที่ในประเทศไต้หวันยังไม่มี							
สถานที่จัดงานเช่นนี้เลย	 ผมคิดว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งที่ดีและน่า					
ประทับใจมากที่สุดครั้งหนึ่งในทั้ง	3	โซนของเราครับ

ท่านมีความคาดหมายการจัดงานครั้งนี้ให้เป็นอย่างไรบ้าง
	 เนือ่งจากสถานทีจ่ดังานมีความยอดเยีย่มแลว้	เรายงัคณะกรรมการ
จัดงาน	 เจ้าหน้าที่	 และอาสาสมัครคนไทยทุกท่านท่ีได้ท�างานอย่างเต็มที่										
มีจ�านวนผู้ที่เข้าร่วมงานมากถึง	1,800	คน	แต่ก็ยังอยากจะให้มีผู้ที่เข้าร่วมให้
มากขึ้นอีกเพื่อจะได้รับความรู้ต่างๆ	 เกี่ยวกับโรตารีเพิ่มขึ้น	 เราได้จัดให้มี							
การบรรยายในห้องประชุมใหญ่และห้อง	Workshop	 ตามหัวข้อต่างๆ	 ที่					
แต่ละท่านให้ความสนใจ	 โดยเตรียมผู้บรรยายที่ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้									
กับทุกท่านอย่างเต็มที่

ในการจัดงานครั้งต่อไปจะจัดข้ึนที่ประเทศไต้หวัน อยากขอให้ท่านได้     
เชิญชวนให้คนมาร่วมงานในปี 2017 
	 ส�าหรับการจัดงาน	Rotary	Institute	ในทั้ง	3	โซนของเรานี้	ก็จะ
เปลี่ยนสถานที่การจัดงานไปยังประเทศต่างๆ	 หมุนเวียนกันไป	 ปี	 2015													
จัดที่กรุงมะนิลา	ประเทศฟิลิปปินส์	 	 	ป	ี2016	จัดที่กรุงเทพฯ	ประเทศไทย	
และในปี	 2017	 กรุงไทเป	 ประเทศไต้หวันก็ได้รับเกียรตินี้	 นับเป็นเรื่องที่									
น่ายินดีมาก	คณะกรรมการจัดงานโดยกรรมการโรตารีสากล	Frederick	จะ
ท�าหน้าที่เป็น	Convener	และประธานจัดงาน	PDG.Chi	Tien	Liu	มีความ
กระตือรือร้นที่จะได้ต้อนรับทุกท่าน	 และตั้งเป้าหมายให้มีผู้มาร่วมประชุม				
ให้มากท่ีสุด	 และเตรียมการต้อนรับทุกท่านให้ได้รับความสะดวกสบาย												
จึงอยากจะขอเชิญชวนให้มาร่วมการประชุม	 และหวังว่าจะได้พบทุกท่าน							
ที่ประเทศไต้หวันครับ

กรรมการบริหารโรตารีสากล 
รศ.ดร. เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์, 
Convenor
จุดประสงค์ของการจัดงาน 2016 
Bangkok Rotary Institute คืออะไร
	 เป็นการให้ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน	แนวโน้ม	และการเคลื่อนไหว
ของโรตารีสากลและมูลนิธิของโรตารี
สากล	รวมทัง้นโยบายการเปลีย่นแปลง	
ในเรื่องต่างๆ	ให้แก่					เจ้าหน้าที่ของ
โรตารสีากล	ผูน้�าภาคและสโมสรตา่งๆ	
ทัง้ปจัจบุนั	อดีต	และอนาคต	นอกจาก
นี้	 ยังเน้นโอกาสให้ผู้น�าโรตารีและ

ครอบครัวได้มีโอกาส	พบปะ	แลกเปลี่ยน	ความรู้	ประสบการณ์	เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ	ของ
โรตารี	พร้อมทั้งการสร้างสรรค์มิตรภาพ	และเครือข่ายระหว่างกัน	ที่ส�าคัญ	 เราต้องการส่ง
เสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย													การแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
ไทยดว้ยในขณะเดยีวกัน	ประเดน็นีถื้อว่าเราใชโ้อกาสนีช้ว่ยชาตพิฒันาเศรษฐกจิไปพรอ้มกนั
เลย

ความคาดหมายและความส�าเร็จของการจัดงาน มีอะไรบ้าง
	 จากที่เราวางแผนไว้คือต้องการให้ผู้น�าและครอบครัวโรตารีมีโอกาสเข้าร่วม
ประชมุใหม้ากท่ีสุด	จากทกุชาตท่ีิอยูใ่น	Zone	6B,	7	A	และ	10	B	ซึง่อยูใ่นเอเซยีและแปซฟิคิ	
รวมทัง้ประเทศอืน่ๆ	ท่ีมคีวามสมัพนัธร์ะหวา่งกนัอยา่งหลากหลาย	ก่อนจดังานเราไดต้ัง้				เปา้
หมายในเบือ้งตน้วา่จะมผีูม้ารว่มประชุมไม่ต�า่กวา่	1,800	คน	ได้ขอ้มลูยอ้นกลบัวา่ทุกคนทีม่า
รว่มประชมุ	ไดร้บัความรู	้ไดข้อ้คดิใหม่ๆ 	ไดแ้รงจงูใจและความภาคภูมใิจในองคก์รโรตาร	ีเพ่ือ
ไปปรบัปรงุเปล่ียนแปลง	การบรหิารสโมสร	ภาค	และตอ้งสามารถรวบรวมความคดิเห็น	และ
ขอ้เสนอแนะตา่งๆ	อนัจะเปน็ประโยชนแ์กค่ณะกรรมการบรหิารโรตารสีากล	เพ่ือการพฒันา	
และแก้ปัญหาต่างๆ	ของสโมสร	ภาค	และองค์กรโดยรวมได้
	 ที่คาดหวังไว้อีกประการหนึ่งคือความสนุกสนานและประทับใจในมิตรภาพของ
โรแทเรียน	จากรายการมิตรภาพและบันเทิงต่างๆ	ที่สอดแทรกวัฒนธรรมต่างๆ	ไว้ให้เรียนรู้
อยา่งหลากหลาย	เชน่	อาหารอรอ่ย	การแสดงน่าสนใจ	มสีว่นรว่มในการแลกเปลีย่นวฒันธรรม
ระหว่างกันได้	 โรแทเรียนและครอบครัวทุกประเทศ	 ทุกระดับ	 ส่งข้อความและค�าพูดที่
คล้ายคลึงกันคือชอบและประทับใจการประชุมครั้งนี้มาก	จะเห็นได้จาก	Email	Facebook	
มากมายที่ส่งๆ	กันมา	กล่าวคล้ายๆ	กันว่า	เป็น	Institute	ที่ดีที่สุดตั้งแต่เคยไปร่วมประชุม
มา	 เป็น	 Institute	 ในระดับ	Convention-Based	ดีไปหมด	นับตั้งแต่ก้าวมาถึงสนามบิน	
การต้อนรับ	การบริการยานพาหนะ	การต้อนรับ	การลงทะเบียน	ความมีระเบียบและการเต
รยีมพรอ้มทีด่	ีมขีอ้บกพรอ่งน้อยมากจนไมรู่จ้ะหาขอ้ผดิพลาดอะไรมาต�าหน	ิสาระการประชมุ
ดีมากเอาไปใช้ประโยชน์ได้มาก	 ทุกประเทศมีส่วนร่วมทุกรายการสมเป็นการจัดระดับ	
International	พธิเีปิดสุดยอด	ตืน่ตาตืน่ใจโดยตลอด	สงา่งามแบบมรีะดบั	การแสดงสวยงาม	
นา่สนใจ	งานเลีย้งสนกุ	อาหารอรอ่ย	มติรภาพแสนด	ีสถานทีด่	ีสวยงามสะดวกสบาย	ท�างาน
เป็นทีมได้ดีมาก

ท่านความประทับใจในเรื่องใดมากที่สุด
	 แน่นอนที่สุดคือความร่วมมือของมวลมิตรโรแทเรียน	ที่ลงทะเบียนเกินกว่าคาด
หมายท�าลายสถิติเดิมท่ีเคยท�าไว้ในปี	 2010	 ที่ยังไม่มีใครท�าลายได้	 เราสร้างสถิติผู้เข้าร่วม
ประชมุมากกวา่เดมิอีกถงึ	40%	ท�าใหม้ผีูท่ี้ลงทะเบยีน	1,800	คน	ทกุประเทศพดูแบบเดยีวกัน
ว่าชื่นใจแทนประเทศไทย	 สถิตินี้คงไม่ง่ายท่ีจะท�าลายได้ง่ายนัก	 มีข้อเสนอมามากมายบอก
ถ้าจัดเมืองไทยอีกเมื่อไรขอจองไว้ก่อน	 มีผู้ใหญ่ของโรตารีสากลระดับผู้บริหารมาร่วมงาน
มากมาย	ไม่ว่าจะเป็นกรรมการบริหาร	Trustee	ปัจจุบัน	อดีต	หรืออนาคต	ที่ส�าคัญประทับ
ใจมวลมิตรโรแทเรียนไทยที่ท�างานกันหนักหน่วงอดทน	ร่วมมือกันเต็มที่จริงๆ	ทุกฝ่าย

ท่านอยากจะฝากถึงเรื่องอื่นๆ ในเรื่องใดบ้าง
	 เรือ่งท่ีอยากฝากไวค้อืขอใหโ้รแทเรยีนรุน่หลงัๆ	รกัษามาตรฐานการจัดงานระดบั
นานาชาตขิองเราไว้ให้ด	ีท�าใหด้กีวา่เดมิ	อยา่ใหถ้อยหลงั	เพราะเราไมเ่คยจดังานไมส่�าเรจ็เลย
ตั้งแต่ในอดีตมา	 ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรือใหญ่	 ขอให้สามัคคีช่วยกันอย่างนี้ตลอดไป	 การ
ประชุมครั้งน้ีถ้าจะให้มีข้อติ	 ก็ขอติเพียงว่าผู้น�าจากประเทศไทยน่าจะลงทะเบียนร่วมงาน
มากกว่านี	้โอกาสอย่างนี้มีไม่มาก	คาดว่าครั้งต่อไปคงอีกสัก	8	ปี	เราจึงจะจัดอีก
	 ท้ายนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกฝ่าย	 นอกจากความภูมิใจในความร่วมมือ
ของโรแทเรียนไทยแล้ว	 เงินทุกบาททุกสตางค์ท่ีเหลือจากการท�างานจะน�ามาจัดโครงการ
พัฒนาชุมชนด้านต่างๆ	ในแต่ละภาคต่อไปในโครงการ	Global	Grant	ขอบุญกุศลเป็นของ
ทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกัน	ขอให้ทุกท่านสุขสวัสดิ์	พิพัฒน์มงคลตลอดกาลนานเทอญ

PRID.Jackson 
San-Lien Hsieh, 
Taiwan 



PDG.Ada Y.C. Cheng D.3450, ฮ่องกง
					การจัดงานในปีนี้ยอดเยี่ยมมาก	ทั้งสถานที่และ
ห้องประชุมใหญ่มีบรรยากาศที่ดีเหมาะสม	 ส�าหรับ
ห้องประชุมย่อยก็ได้มีการท�า	Workshop	 มีหลาย
หัวข้อได้จัดเตรียมไว้อย่างดี	 ผู้ที่เข้าร่วมประชุมก็มี
ความกระตือรือร้นและสนใจในสิ่งที่วิทยากรบรรยาย	
มีค�าถามที่น่าสนใจหลายเรื่องจากผู้เข้าประชุม	แต่น่า
เสียดายที่เรามีเวลาจ�ากัด	อย่างไรก็ดีภาพรวมการจัด
งานและจ�านวนผู้เข้าร่วมงานที่มีมากกว่าที่คิด	 คณะ
กรรมการท�างานกนัอยา่งเต็มทีน่า่ช่ืนชมเป็นอย่างมาก
นอกจากนี้สถานที่ประชุมอยู่ในกลางใจเมืองมีความ
สะดวกสบายหลายเรื่อง	 คู่ครองของโรแทเรียนที่มา
ร่วมประชุมสามารถเดินไปที่ช้อปปิ้งในศูนย์การค้า
หรือย่านขายของอย่างประตูน�า้ก็ท�าได้อย่างง่ายดาย
							เรื่องที่นึกถึงอันดับแรกคือการต้อนรับของคน
ไทย	 ดิฉันมาก่อนล่วงหน้าหลายวันเห็นการเตรียม
พรอ้มในการตอ้นรบัทีเ่ตม็ไปด้วยมติรไมตร	ีทกุคนยิม้
แย้มและให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี	พูดจากใจเลย
กค็อืคณะกรรมการจดังานและโรแทเรยีนไทยทีม่าเปน็
อาสาสมัครมาช่วยกันท�างานเป็น	Team	Work	ได้ดี
มาก	มีการต้อนรับที่อบอุ่นจริงๆ

อผภ.รัฐประทีป กีรติอุไร (สร.นครราชสีมา) 
ฝ่ายต้อนรับที่สนามบิน 
				ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับหน้าที่ส�าคัญคือดูแลแขก
ต่างประเทศที่สนามบินสุวรณภูมิและดอนเมือง	 ใน
การท�างานครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นดีครับ	 ทีมงาน
ได้รับความร่วมมือจากหลายๆ	หน่วยงาน	เช่น	TECB	
การท่าอากาศยาน	 และขอขอบคุณ	 ผชภ.นสพ.สม
ชัย	รุ่งศรีสวัสดิ์	ที่ได้จัดทีมงานเตรียมยานพาหนะทั้ง
รับและส่งที่จะต้องท�างานถึงวันสุดท้ายที่จะต้องส่ง
แขกต่างประเทศไปยังสนามบิน
					ภาพรวมของการจัดงานของฝ่ายรถรับส่ง	สิ่งแรก
ก็คือจ�านวนผู้ที่ลงทะเบียนมากถึง	 1,800	 คน	 ถือว่า
เป็นสถิติที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาในระดับโซน	6B,	7A	
และ	 10B	 ก็ท�าให้ฝ่ายจัดรถรับส่งท�างานหนักมาก
ขึ้นด้วย	 แต่คณะกรรมการในฝ่ายทุกท่านได้ท�างาน
กันอย่างเต็มที	่ ผมขอขอบคุณฝ่ายสถานที่ที่อ�านวย
ความสะดวกท�าให้ฝ่ายจัดรถรับส่งท�างานได้อย่าง
เรียบร้อยครับ

PDG.David Anderson D.9790, ออสเตรเลีย 
	 	 	 	 	 ผมได้ร่วมการประชุม	Zone	 Institute	ครั้งนี	้
นอก	 Zone	 8	 ที่ผมอยู่เป็นครั้งแรก	 รู้สึกว่าท�าได้
อย่างดีและมีความแตกต่างจากที่ผมอยู่	 มีการ
ต้อนรับจากเพื่อนโรแทเรียนไทยอย่างอบอุ่นด้วย
ความเป็นมิตรเหมือนกับที่ผมเคยมางาน	 Conven-
tion	 ที่กรุงเทพฯ	 เป็นเจ้าภาพเมื่อปี	 2012	 ในปีที่
ผมเป็นผู้ว่าการภาคท�าให้ผมประทับใจจนถึงทุกวัน
นี้	 และได้ไปหาเพื่อนที่อยู่ในภาค	 3360	 อ.เชียงของ	
และมีโอกาสร่วมประชุม	 Intercity	 Meeting	 อีก
ด้วย

อผภ.ช�านาญ จันทร์เรือง (สร.เชียงใหม่เหนือ) 
ประธานฝ่ายลงทะเบียน
	 	 งานฝ่ายลงทะเบียนของเราค่อนข้างจะหนัก	
เนื่องจากในครั้งนี้มีคนร่วมเยอะมาก	 โดยผู้ร่วม
ลงทะเบียน	 1,800	 คน	 และเรายังเปิดการรับลง
ทะเบียนหน้างานด้วย	 ถึงแม้ว่างานจะหนักเพียงใด	
คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนทุกท่านก็พยายาม
ท�าเพื่อชื่อเสียงในฐานะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ	
ท�าให้ผู้ที่มาร่วมงานจากหลายๆ	ประเทศประทับใจ
	 	 	 	 เราได้ใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ช่วยในการค้นหา	 และได้รับค�าชมเชย	 ค�าขอบคุณ
จากผู้ร่วมงาน	 ผมได้บอกให้คณะกรรมการฝ่ายลง
ทะเบียนทุกคนตั้งใจท�างานด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส
ด้วยอัธยาศัยไมตร	ีเพื่อต้อนรับแขกที่มาจากประเทศ
ต่างๆ	 เพี่อให้ผู้เข้าร่วมงานมีความสุขและได้รับความ
สะดวกในการลงทะเบียนครับ
	 	 	 ดีใจที่มีผู้มาร่วมงานเยอะ	 การจัดงานที่มีความ
หลากหลาย	โปรแกรมที่ดี	มีผู้บรรยายที่มีความรู้มาก	
มีการจัดรายการต่างๆ	 แบบมืออาชีพ	 เนื่องจาก
หลายท่านท่ีเป็นคณะกรรมการก็มีประสบการณ์ที่
ได้จากการไปประชุมในต่างประเทศหลายท่ีและน�า
มาใช้ในการจัดงานของเรา	 ส�าหรับท่านที่ยังไม่เคย
ไปร่วมงานที่อื่นก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้รับฝึกฝนและ
เพิ่มประสบการณ์	 เพื่อเรียนรู้ในการเป็นเจ้าภาพการ
จัดงานในระดับสากล	 และท่านที่ไม่เคยไปร่วมงาน
ในต่างประเทศก็ได้รับการเรียนรู้การจัดงานในระดับ
นานาชาต	ิ ในความเห็นของผมคิดว่างาน	 Institute	
ได้ประโยชน์ในการหาข้อมูลเพิ่มเติมเพราะเรามีผู ้
บรรยายที่มีความรู้มาก	และผู้ร่วมงานสามารถสัมผัส

และสอบถามจากผู้บรรยายได้อย่างใกล้ชิดมากกว่า
ในงาน	Convention	อีกด้วย

DGND.ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี (สร.บึงกุ่ม) 
ประธานฝ่ายปฏิคม
							ในการจัดงานครั้งนี้หน้าที่หลักของฝ่ายปฏิคม
คือดูแลการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	
ดูแลห้องประชุมให้เรียบร้อย	 และความพร้อมใช้งาน
ของอุปกรณ์ต่างๆ	 และมองไปข้างหน้าเสมอว่าจะมี
เร่ืองใดท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการประชุมหรือไม่และ
แก้ปัญหาทุกเรื่องที่จะเกิดขึ้นระหว่างการประชุม
	 	 	 	 	 ส่วนมาตราการเรื่องสวัสดิภาพและการรักษา
ความปลอดภัยเราจัดเตรียมพยาบาลและรถ
พยาบาลพร้อมตลอดการประชุม	 ก่อนการประชุม
ก็ได้ดูแลเร่ืองการประกันภัยให้ผู้เข้าร่วมการประชุม
ทุกท่าน	 มีมาตราการระแวดระวังในเรื่องเหตุที่จะ
เกิดขึ้น	 เช่น	 อาหาร	 หรือระบบไฟฟ้าที่อาจจะเกิด
ขึ้นได้	 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมทุกท่านมีการเตรียม
พร้อมล่วงหน้า	และในวันจัดงานได้ท�างานอย่างหนัก
เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน
ได้รับการบริการและสวัสดิภาพที่ดี

DGE.Pag Muhammad Aslam Chishti 
D.3272, ปากีสถาน
					ผมชื่นชอบการจัดงานครั้งนี้เป็นอย่างมาก	เพราะ
ได้รับประสบการณ์หลายอย่างที่เป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่ง	 และผมชอบกรุงเทพมาก	 เพราะเมื่อในเดือน
พฤษภาคม	 2012	 ผมก็ได้มาร่วมงานประชุมใหญ่
โรตารีสากล	 Bangkok	 Rotary	 Convention	 และ
ยังคงความน่าประทับใจจนถึงในวันนี้
	 เสื้อสูทที่ท่านใส่อยู่นั้นมีเข็มโรตารีประดับอยู่
มากมาย	 ท่านทราบไหมครับว่ามีกี่อันและมีน�้าหนัก
เท่าไหร่	
							ผมก็ไม่แน่ใจว่ามีกี่อันเพราะเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆ	
แต่เคยเอาไปชั่งน�้าหนักดู	 ท�าให้รู้ว่าหนักถึง	 10	
กิโลกรัม	ผมได้เริ่มสะสมเข็มโรตารีจากที่ต่างๆ	ตั้งแต่
ปี	1992	และยังคงรักที่จะสะสมต่อไปเรื่อยๆ	สาเหตุ
ก็เพราะว่าโรตารีเป็นองค์กรที่ท�าประโยชน์ให้กับ
มวลมนุษย์มากมาย	ผมจึงรักโรตารีมากครับ
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อผภ.วิชัย มณีวัชรเกียรติ (สร.สมุทรปราการ) 
ประธานฝ่ายโปรแกรม 
	 	 	 	 	 	 หัวข้อการประชุมครั้งนี้ดีมากแต่เวลาน้อยไป
นิด	รวมถึงเวลาที่จะต้องรายงานในห้องประชุมด้วย
	 	 หัวข้อที่ผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจเป็นพิเศษ	
คือหัวข้อเรื่องของ	 COL,	 หัวข้อการท�าอย่างไรให้
โครงการมีความยั่งยืน	 และหัวข้ออีกหลายๆ	 อย่าง
ที่มีผู ้เข้าร่วมงานสนใจและใช้เวลามากเป็นพิเศษ								
ก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีที่หัวข้อต่างๆ	นั้นมีผู้ให้ควานสนใจ
และอยู่ร่วมประชุมครบทุกห้อง
	 	 	 	 	 ผมประทับใจตั้งแต่ทีมงานที่ช่วยเหลือกันดี	
เหนื่อยก็เหนื่อยด้วยกันทั้งหมด	 และความส�าเร็จใน
การจัดการด�าเนินการทั้งหมด	ยอดเยี่ยมมากครับ

อผภ.อนุรักษ์ นภาวรรณ (สร.ดอยพระบาท) 
ประธานฝ่าย Entertainment Program 
	 ส�าหรับงานบันเทิง	 เราได้ก�าหนดรูป
แบบให้สอดคล้องกับความเป็นไทย	 เพราะฉะนั้น
การแสดงของเราจะเน้นในเรื่องศิลปะวัฒนะธรรม
ครบทั้ง	 4	 ภาค	 และมีฉากหลังเป็นป่าหิมพานต์	 ที่
มีความสวยงาม	 แสดงความมหัศจรรย์ของความ
เป็นไทย	 นอกจากนี	้ เรายังมีการแสดงปรับรูปแบบ
เรื่องเพลงให้เข้ากับสถานการณ์	 โดยมีเพลงพระราช
นิพนธ์ด้วย	 ความสนุกสนานที่เรามอบให้กับผู้ร่วม
งาน	 ก็จะเป็นคาราโอเกะทั้งบนเรือในค�่าคืนงาน
เลี้ยงของผู้ว่าการภาครับเลือก	และตอนอ�าลา	ก็เป็น
บรรยากาศท่ีทุกคนสนุกสนานและมีส่วนร่วมกัน
ร้องเพลงกันให้กันและกัน
	 มีการแสดงจากหลายๆ	ชาติ	ที่เตรียมมา
ร่วมแสดงหรือขับร้องเพลงเป็นที่สนุกสนาน	 แต่ละ
ชาติก็เตรียมพร้อมมา	 เช่นประเทศไต้หวันมีการร่าย
ร�าที่สวยงามโดยใช้โรแทเรียนเป็นผู้แสดงเองทั้งหมด	
ฝึกซ้อมกันมาเพื่อแสดงให้ทุกท่านได้ชมและสนุก
มาก	 เราได้เอาวัฒนธรรมของทั้ง	 4	 ภาค	 มาแสดง
ในคืนงานเลี้ยง	 เช่น	 การวาดร่ม	 แสดงชาชัก	 มีซุ้ม
ข้าวเหนียว	 ไก่ย่าง	 ส้มต�า	 โรตีสายไหม	 มาบริการ
เพื่อสร้างสีสัน	 และในบ้านแห่งมิตรภาพ	 (House	
of	 Friendship)	 ก็มีส่วนเสริม	 มีกลุ่มร้องเพลงและ
บริการนวดเพื่อผ่อนคลายให้กับผู้ที่ร่วมงานทุกท่าน
ด้วยครับ

อผภ.ศิริ เอี่ยมจ�ารูญลาภ (สร.นครราชสีมา) 
ดูแลแขก VIP RI.President Elect Ian Riseley
					ผมเคยได้รับมอบหน้าที่ดูแลแขก	VIP	มาหลาย
คน	 	 แต่ส�าหรับประธานโรตารีสากลรับเลือก	 Ian	
Riseley	 ท่านเป็นคนที่เรียบง่าย	 และเป็นกันเอง	
ท�าให้งานของผมสะดวก	 และขอชื่นชมว่าท่าน
ท�างานตลอดเวลา	 มีเวลาว่างก็จะขึ้นไปที่ห้องพัก
เพื่อตอบอีเมลในเรื่องต่างๆ
	 	 ความประทับใจประธานโรตารีสากลรับเลือก	 Ian	
Riseley	 ท่านเป็นชาวออสเตรเลีย	 ซึ่งมีก�าหนด
เดินทางไปยังที่ต่างๆ	 ทั่วโลกตลอดเวลา	 ถึงแม้ท่าน
จะดูเหนื่อยมากแต่ท่านก็เป็นกันเองมีอัธยาศัยดี											
ไม่ยุ่งยาก	เรียบง่าย	นับว่าเป็นเรื่องที่โชคดีมากครับ

อน.นพส.สมชัย รุ่งศรีสวัสดิ์ (สร.หนองแขม) 
ประธานฝ่าย Transportation
	 การจัดการเร่ืองรถรับส่งผู ้ที่ เข ้าร ่วม
ประชุมที่มาจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน
ดอนเมือง	 มาที่สถานที่จัดงาน	 เราจัดเตรียมรถบัส
ทั้งหมด	 3	 คน	 และรถตู้ทั้งหมด	 10	 คันหมุนเวียน
ระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง	 รับส่งตั้ง
วันที่	29	พฤศจิกายน	–	2	ธันวาคม	และวันส่งกลับ
ตั้งแต่วันที	่ 4	 –	 5	 ธันวาคม	 โดยโรแทเรียนมาเป็น
อาสาสมัคร	15	ท่าน	ร่วมท�างานกับฝ่ายต้อนรับและ
มีนักเรียน	ROTEX	อีก	10	คนมาช่วยงานด้วย
	 คณะกรรมการในฝ่ายจัดรถรับส่งท�างาน
ได้ดี	 ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี	
และตรงต่อเวลาที่นัดหมาย	 ท�าให้การท�างานของ
ฝ่ายจัดรถรับส่งราบรื่นด้วยดีครับ

PDG.Angelito E.Colona (Lito), 
ฟิลิปปินส์

	 ยอดเยี่ยมมาก	 มีการจัดการที่ดี	 ในทุกๆ	
ด้าน	 เนื้อหาการประชุมก็ดีอาหารอร่อย	 สถานที่มี
ความเหมาะสม	น่าอัศจรรย์จริงๆ	ครับ

อผภ.สุชาดา อิทธิจารุกุล (สร.กรุงเทพวิภาวดี) 
ประธานฝ่ายหา Fund Raising and Sponsor
	 	 	การจัดงานครั้งนี้มีผู้ร่วมงานมากถึง	1,800	ท่าน
ซึ่งต้องใช้งบประมาณเป็นจ�านวนมาก	 การหาผู้
สนับสนุนเป็นสิ่งส�าคัญ	 แรกเริ่มก็หนักใจพอสมควร
เป ็นการประชุมระดับสากลเพราะมีผู ้ เข ้าร ่วม
ประชุมจาก	 10	 กว่าประเทศ	 จึงเห็นว่าเป็นโอกาส	
ควรจะมองหาบริษัทที่เป็นสากลมาเป็นผู้สนับสนุน	
แต่ก็หาได้ไม่ง่ายนัก	 และต้องหาจากหลายๆ	 บริษัท	
แต่วันหนึ่งโชคดีที่ได้พบกับ	 Mr.George	 กรรมการ
ผู้จัดการบริษัท	 ไทยน�า้ทิพย	์ Coca	 Cola	 (Coke)	
ประเทศไทย	 จึงได้บอกว่าจะมีการจัดงาน	 Rotary	
Zone	 Institute	 ในประเทศไทย	 โรแทเรียนเรา
ท�างานเพื่อชุมชนและผู้ด้อยโอกาสจึงอยากจะขอ
ให้ช่วยสนับสนุนการจัดงาน	 หลังจากนั้นก็รู้สึกดีใจ
ที่	 Mr.George	 ตอบกลับว่าจะขอเป็นผู้สนับสนุน	
2,000,000	 บาท	 เพราะเห็นว่าโรตารีเป็นองค์การ
บ�าเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมอย่างแท้จริง	 และ	
บริษัทไทยน�า้ทิพย์จ�ากัด	 ก็มีกิจกรรมช่วยเหลือ
สังคม	แบบนี้เช่นกัน
	 	 	 	 	 ดิฉันขอบขอบคุณที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม
ของโรตารีมาโดยตลอด	 และอีกท่านหนึ่งก็คือคุณ
ชาญวิทย์	Chief	Financial	Official	ที่ได้มาร่วมงาน
ด้วย	โดยทั้งสองท่านก็ชื่นชมในการจัดงาน
								นอกจากบริษัทไทยน�้าทิพย์แล้วยังมีส�านักงาน	
ส ่ ง เส ริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ			
(องค์การมหาชน)	 TECB	 มาร่วมเป็นผู้สนับสนุน
ด้วย	 ก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่น่าชื่นชมและขอ
ขอบคุณหน่วยงานของรัฐบาล	 ที่สนับสนุนการจัด
ประชุมระดับนานาชาติในเมืองไทย	และ	TCEB	เอง
ก็เคยให้การสนับสนุนงาน	2012	Bangkok	Rotary	
International	Convention	 เมื่อ	 4	ปีที่แล้ว	ทาง	
TCEB	 เองก็อยากจะให้ชาวต่างชาติที่มาร่วมประชุม
ในเมืองไทย	 และมาท่องเที่ยวในประเทศของเราอีก
ด้วย	 ถือเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับภาคการท่อง
เที่ยว	ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน	และหวังว่าจะ
ให้การสนับสนุนในโอกาสต่อไป

Our	Voice



DGND.นครินทร์ รัตนกิจสุนทร (สร.พระโขนง) 
ประธานฝ่ายสถานที่
	 ผมในฐานะประธานจัดการดูแลเรื่อง
สถานที่	 (Venue	 Chairs)	 มีความรู้สึกค่อนข้าง
หนักใจเพราะจะต้องดูแลและรับผิดชอบในราย
ละเอียดทุกอย่างท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ห้องต่างไม่ว่า
จะเป็นห้องประชุม	 (ห้องใหญ่	 และห้องย่อย)	 ห้อง
รับรอง	 VIP	 ห้องท�างานของเลขานุการ	 ห้องท�างาน
ของปฏิคม(SAA)	 ห้องพยาบาล	 และห้องจัดเลี้ยง	
ส�าหรับผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นกว่า	 1,800	 คน	 งาน
นี้ถือว่าเป็นงานใหญ่และส�าคัญงานหนึ่งของเราชาว
โรแทเรียนซึ่งจัดขึ้นทุกปีในทั้ง	 3	 Zones	 ความคาด
หมายในการท�างานที่ได้รับมอบหมายคือต้องท�าให้ดี
ที่สุดเท่าที่ก�าลังความสามารถและทีมงานโดยค�านึง
ถึงชื่อเสียงของโรตารีในประเทศไทยเป็นส�าคัญ	 พวก
เรามีความยินดีและภูมิใจมากที่งานออกมาดีและ
ได้รับค�าชมเชยจากผู ้ใหญ่รวมท้ังโรแทเรียนต่าง
ชาติจ�านวนมาก	 บางท่านได้กล่าวชมว่าการจัดห้อง
ประชุมของเราดีและมีมาตรฐานเดียวกับการจัดงาน	
Rotary	Convention	ที่ต่างประเทศเลยทีเดียว
	 ความประทับใจก็คือการแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าในระหว่างการประชุมซึ่งไม่สามารถคาดการณ์
ได้ล่วงหน้าเช่นแอร์ไม่เย็น	 และการขอปรับแก้รูป
แบบที่นั่ง	และอื่นๆ	แต่พวกเราก็สามารถแก้ไขปัญหา
ได้ทันท่วงที	 และที่ประทับใจที่สุดก็คือการที่ได้มี
โอกาสท�างานเคียงบ่าเคียงไหลกับเพื่อนพ้องน้องพี่
โรแทเรียนซึ่งเป็นงานที่เหนื่อยและหนักตลอด	 6	 วัน
ท�าให้ได้เห็นน�้าใจอันยิ่งใหญ่ของพวกเราชาวโรแท
เรียนที่ช่วยกันท�างานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย	 แต่
ถ้าเราสังเกตุจ�านวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานในครั้ง
นี้พบว่าโรแทเรียนในประเทศไทยมีจ�านวนค่อนข้าง
น้อยทั้งๆ	 ที่งานนี้จัดขึ้นในประเทศไทย	 จึงขอฝาก
ให้โรแทเรียนทุกท่านได้ให้ความส�าคัญและความ
สนใจในกิจกรรมของโรตารีในระดับสากลด้วยเพราะ			
พวกท่านคือผู้น�าของโรตารีในประเทศไทยในอนาคต
ครับ

นย.ปิยบุตร ธรรมขันธ์ (สร.สาทร) 
	 	 	 	 	 	 ผมมาร่วมงาน	 Institute	 ครั้งนี้เป็นครั้งแรก	
ทั้งที่เป็นโรแทเรียนมานาน	 ท�าให้ได้รับความรู้มาก
ขึ้นและเห็นว่ามีโรแทเรียนในโซนของเราให้ความ
สนใจมาร่วมประชุมอย่างคับคั่ง	 ตัวผมเองเป็นนายก
สโมสรและเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับงานต่างๆ	 ของภาค
และในระดับสากลเพิ่มขึ้น	 ในห้องประชุมย่อย	 เช่น
ห้อง	My	Rotary,	Rotary	Club	Central	ถึงแต่ละ
ห้องประชุมย่อยจะใช้เวลาไม่นาน	 แต่ก็รู้ว่าโรตารีเอง

ให้			ก็ความส�าคัญในเรื่องนี้มาก	ถึงแม้เป็นเรื่องที่ใหม่
และต้องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการใช้งาน	 แต่						
โรแทเรียนอาวุโสก็มีความสนใจมากเช่นเดียวกัน																		
และเห็นว่าห้องประชุมย่อยอื่นๆ	 ก็จะมีการประชุม
ที่เข้มข้นท�าให้การท�างานในระดับภาคและในระดับ
โซนมีประสิทธิภาพในทิศทางเดียวกัน
	 	 	 	 ทีมงานที่ท�าก็คือโรแทเรียนในประเทศไทยเป็น
หลัก	ทีมปฏิคมที่ใส่เสื้อสีเหลืองมีการเตรียมการดี	ไม่
ว่าเรื่องสถานที่จอดรถ	 สถานที่รับประทานอาหารดี
มาก	โดยภาพรวม	โปรแกรมการประชุมและเอกสาร
มีข้อมูลพอเพียงซึ่งท�าให้ผมที่ไม่เคยเข้าร่วมประชุม
ในระดับโซนมีความเข้าใจมากขึ้น	

อผภ. ไชยไว พูนลาภมงคล (สร.ปทุมวัน) 
ประธานฝ่ายต้อนรับและอาหาร
	 การประชุม	 2016	 Bangkok	 Rotary	
Institute	 เมื่อวันที่	 2-4	 ธันวาคม	ปี	 2016	นั้น	 ยัง
มีรายการ	 Pre	 Institute	ที่ส�าคัญ	 เช่น	 การอบรมผู้
ว่าการภาครับเลือก	 (Governors-Elect	 Training	
Seminar)	 การอบรมผู้ว่าการภาคนอมินี	 (Gover-
nors-Nominee	 Training	 Seminar)	 การอบรมผู้
อบรมภาค	 (District	 Trainers	 Training	 Seminar)	
การสัมมนามูลนิธิโรตารีของโซน	 (Regional	 Rotary	
Foundation	 Seminar)	 จึงมีผู้เข้าร่วมการประชุม
เป็นจ�านวนมาก	โดยเฉพาะครั้งนี้มีจ�านวน	1,800	คน	
การจัดการต้อนรับ	 รวมทั้งอาหารแต่ละมื้อ	 เพื่อให้
เพียงพอกับผู้เข้าร่วมเป็นเรื่องส�าคัญอย่างยิ่ง	 และปี
นี้มีโรแทเรียนจากประเทศบังคลาเทศและปากีสถาน	
เข้าร่วมประชุมจ�านวนมาก	 จึงมีความจ�าเป็นต้อง
ดูแลให้เหมาะสมที่สุด
	 ในฐานะประธานฝ่าย	Host	Hospitality	
ผมต้องขอขอบคุณที่ปรึกษารวมทั้งคณะกรรมการ
ทุกท่านที่ได ้ทุ ่มเทก�าลังกายก�าลังใจท่ีท�าให้การ
ต้อนรับได้รับการชมเชยจากเพื่อนๆ	 ต่างประเทศ
เป็นอย่างด	ี และเรื่องอาหาร	 เราก็ได้รับความร่วมมือ
จากโรงแรม	 Centara	 Grand	 ที่จัดอาหารได้อย่าง
เอร็ดอร่อย	 และมากกว่าจ�านวนที่เข้าร่วมประชุมทุก
มื้อ	 จึงท�าให้การจัดการประชุมครั้งนี้ประสบความ
ส�าเร็จอย่างดียิ่ง

โรตารีแอนน์ สุณีรัตน์ พูนลาภมงคล 
ประธานฝ่ายโปรแกรมคู่ครอง
				ในฐานะประธานฝ่ายโปรแกรมคู่ครอง	ดิฉันมีหน้า
ที่ดูแล	3	วัน
    วันแรก เป็นประธานพิธีเปิดอบรมสัมมนาโต๊ะกลม	

มีประธานร่วม	2	ท่าน	คือ	แอนน์แมรี่	ตัน	และ	แอนน์
จินตนา	โรจน์ขจรนภาลัย	ร่วมกันดูแลคู่ครองจ�านวน	
30	ท่าน	
      วันที่ 2	 ร่วมกับกรรมการพาคู่ครองออกนอก
สถานที่	ชมวัดโพธิ์	ทานข้าวกลางวันที่เมธาวลัย	และ
ชมศิลป์แผ่นดินที่พระที่นั่งอนันตสมาคม
      วันที่ 3	ร่วมกับกรรมการพาคู่ครองชมการสาธิต
การท�าขนมไทย	ที่โรงเส้นหมี่ชอเฮง	จ.	นครปฐม
						การเตรียมงานในฝ่ายและกิจกรรมฝ่าย	Spouse	
ได้ท�าจดหมายเชิญชวน	 ท�าโบรชัวร์สถานที่ท่องเที่ยว	
2	 แห่ง	 จองรถบัสส�ารวจเส้นทางการจราจร	 ไปดูวัด	
ชิมอาหาร	 ไปดูสถานที่เข้าชมศิลป์แผ่นดิน	 ทุกอย่าง
ได้จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า
	 	 	 	 เป็นครั้งแรกที่ได้รับเกียรติเป็นประธานฝ่ายคู่
ครองระดับชาติ	 รู้สึกตื่นเต้นและเป็นกังวล	 แต่ก็ได้
รับความร่วมมืออย่างดีจากกรรมการทุกท่าน	 สถาน
ที่จัดงานดี	อาหารอร่อยเพียบ	การแสดงอลังการมาก
	 	 	 	 คู่ครองปีนี้ของผู้ว่าการภาครับเลือกส่วนใหญ่
เตรียมตัวดี	มีความกระตือรือร้น	มีความตั้งใจดี	บอก
ได้เลยว่าจะต้องเป็นปีที่ยอดเยี่ยมอีกปีหน่ึงแน่นอน	
ดิฉันต้องขอขอบคุณกรรมการฝ่ายคู่ครองทุกท่าน
ที่ได้ช่วยกันท�างานส�าเร็จเป็นอย่างดียิ่ง	 โดยเฉพาะ	
คุณอ๋อย	 นยก.สุวรรณา	 วงศ์สุรไกร	 และ	 โรงเส้นหมี่
ชอเฮงที่ได้ให้การต้อนรับพวกเรา	 พร้อมเลี้ยงอาหาร
กลางวันอย่างเต็มที่และมีผลิตภัณฑ์เส้นหมี่และ				
วุ้นเส้นเป็นของฝากกลับบ้านทุกคน	 กรรมการอีก
ท่านท่ีอยากจะขอขอบคุณเป็นพิเศษคืออน.มาลี				
อัมพนวิพุธ,	 นยก.สุพิณ	 ฟูกลิ่น	 และแอนน์เสริมศรี	
กลิ่นแก้ว	 ที่ให้ค�าปรึกษาการจัดงานตั้งแต่ต้นจนจบ	
ขอขอบคุณ	ขอบคุณ	และขอบคุณค่ะ

น้องใหม่ + น้องลูกตาล YE ภาค 3350
นางสาวอาทิตยา กิตวงค์ (ใหม่)
นางสาวเวธนี รุ่งศรีสวัสดิ์ (ลูกตาล)
น้องใหม่:	 รู้สึกดีที่ได้กลับมาช่วยงานโรตารีอีกครั้งหนึ่ง	
เหมือนกับท่ีได้ไปเป็นนักเรียนแลกเปล่ียนที่ประเทศ
ไต้หวัน	รู้สึกผูกพันธ์กับโรตารีมาก
น้องลูกตาล:	 ก่อนที่จะไปเป็นนักเรียกแลกเปลี่ยนเหมือน
เพื่อนในรุ่นจะไม่ค่อยสนิทกัน	 พอกลับมาแล้วทุกคนสนิท
และสามัคคีกันมากขึ้นและได้ท�ากิจกรรมร่วมกันหลาย
อย่าง	ครั้งนี้ก็เช่นกัน	
น้องใหม่:	 เราช่วยอ�านวยความสะดวก	 จัดการเรื่องรถ
รับส่งให้กับแขกต่างชาต	ิ ประทับใจที่ได้ช่วยอ�านวยความ
สะดวกให้แขกที่มาว่าจะไปสนามบินกี่โมง	 ต้องออกจาก
โรงแรมกี่โมง	 ต้องเตรียมตัวเรื่องอะไรบ้าง	 และช่วยเหลือ
โดยการจัดรถให้เค้าอย่างไรบ้าง	 เราก็ได้เรียนรู้ภาษาเพิ่ม
ขึ้นและรู้จักกับคนประเทศอื่นๆ	มากขึ้น
น้องลูกตาล:	 ได้ช่วยเหลือเรื่องการจัดรถไปที่สนามบิน	
รู ้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการท�างานให้ประสบความ
ส�าเร็จได้ด้วยดี	 ให้ต่างชาติประทับใจ	 และได้ช่วยคุณ
พ่อคุณแม่ด้วย	ดีใจและภูมิใจค่ะ

มกราคม-กุมภาพันธ์ 256028



การอบรมผู้ว่าการภาครับเลือก Governor Elect Training Seminar 
(GETS) ในครั้งนี้ ได้รับความรู้ในการอบรบอย่างไรบ้าง?
ผวล.ดร.พีระ ฟาร์มไพบูลย์ ภาค 3330:	การอบรมครั้งนี้มีความส�าคัญ	 เพราะ
โรตารีเรามีขบวนการสร้างคน	 มีขบวนการการฝึกอบรม	 ภาพรวมแล้วการอบรม	
GETS	เป็นการปูหลักการ	ทฤษฎ	ีโดยใช้วิธีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน	ไม่ใช่
เพียงแต่การมาฟังการบรรยายอย่างเดียว	 ท�าให้เราได้ฟังความคิดเห็นที่หลาก
หลายจะเพื่อนร่วมชั้นเรียนของเรา

ท่านชื่นชอบในหัวข้อใดมากที่สุด?
ผวล.อรอนงค์ ศิริพรมนัส ภาค 3340:	ดิฉันชื่นชอบทุกหัวข้อ	เพราะเป็นหัวข้อ
ที่ส�าคัญ	 สามารถท�าให้เราน�าไปใช้ในการท�างานได้	 เพื่อนร่วมชั้นเรียน	 (ผู้ว่าการ
ภาครับเลือกในปี	 2017-18)	 ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่หลากหลายน�ามา
ประยุกต์ใช้กับในประเทศของเราก็จะมีประโยชน์มากโดยเฉพาะเรื่องมูลนิธ	ิ ซึ่งมี
วิธีการท�าที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและเป็นเรื่องที่จ�าเป็นอย่างยิ่ง

ความรู้ที่ท่านได้รับในการอบรม จะน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง?
ผวล.มารศรี สกุลหลิว ภาค 3350:	เหมือนท่านผู้ว่าการภาคทั้ง	2	ภาค	ที่ได้เรียน
มาก่อนหน้านี	้ในมุมมองของดิฉันคิดว่าหัวข้อต่างๆ	ตรงประเด็น	ชัดเชน	เหมือน
กับทั้ง	4	ภาคในประเทศไทยที่เราจะเน้นเรื่องสโมสรเข้มแข็งและภาพลักษณ์ของ
โรตารี	 เพราะฉะนั้นในการได้รับความรู้ครั้งนี้ก็จะท�าให้สิ่งที่เราตั้งเป้าไว้เพื่อไป
ด�าเนินการต่อได้

ในประเทศไทยมีโรตารีทั้งหมด 4 ภาค จะมีนโยบายท�างานร่วมกันอย่างไร
บ้าง?
ผวล.นิธิ สูงสว่าง ภาค 3360:	 การได้มาร่วมอบรมในครั้งนี	้ ผมได้เรียนรู้เรื่อง
ต่างๆ	 เพิ่มขึ้นมาก	 เราได้มีการอบรมร่วมกันและพบกันหลายครั้ง	 ได้ปรึกษากัน
อย่างใกล้ชิด	 และเข้าใจในวิธีการท�างานด้วยกัน	 โดยเน้นให้ทุกสโมสรมีความ

เข้มแข็ง	 มิตรภาพดีขึ้น	 ตามนโยบายของทุกภาค	 ขอชื่นชมผู้ว่าการภาครับเลือก	
3330,	3340	และ	3350	ที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีเยี่ยม	ตั้งใจท�างานให้กับโรตารี

การจัดงานอบรมผู้ว่าการภาครับเลือก (GETS) และงาน 2016 Bangkok   
Rotary Institute ท่านมีเรื่องใดที่ชื่นชอบบ้าง?

 ผวล.ดร.พีระ ฟาร์มไพบูลย์ ภาค 3330: ทีมงานคณะกรรมการ
จัดการที่เข้มแข็งมาก	 สถานที่ดีมากเดินไม่หลงเลย	 อาหารอร่อย	 ที่ส�าคัญคือ
วิทยากรดีมาก	 ระดับสุดยอดของแต่ละภาคทั้ง	 3	 โซน	 ที่มารวมกัน	 ทุกท่านมี
ความรู้และแนวทาง	 เราได้ความรู้	 ความประทับใจในทุกๆ	 ด้าน	 ผมเคยไปร่วม
งานอบรมผู้ว่าการภาคนอมินี	ที่ประเทศฟิลิปินส์เมื่อปีที่แล้ว	คิดว่าเราจัดงานได้ดี
กว่าในทุกๆ	มิติ
 ผวล.อรอนงค์ ศิริพรมนัส ภาค 3340:	 ดิฉันมองเห็นว่าเอกลักษณ์
ของคนไทยในห้วงเวลาที่เราเศร้าโศก	 ไปที่ไหนเราก็จะเห็นการถวายอาลัยให้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๙	ท�าให้เพื่อนต่างชาติเข้าใจเราลึกซึ้งขึ้น	
นี่คือมิตรภาพจากเพื่อนต่างภาคในโซน	6B,	7A	และ	10B
 ผวล.มารศรี สกุลหลิว ภาค 3350:	ส�าหรับดิฉันเองที่ภูมิใจและดีใจ
กับประเทศไทยที่เรามีกรรมการบริหารโรตารีสากล	รศ.ดร.	เสาวลักษณ์	รัตนวิชช์	
และ	อผภ.ดร.ชัยรัตน	์ประเสริฐล�้า	ที่เป็นประธานจัดงาน	เราจึงมีความภูมิใจ	ดีใจ	
และเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ค่ะ
 ผวล.นิธิ สูงสว่าง ภาค 3360: ประทับใจมาก	จัดงานได้สุดยอด	ผม
สอบถามจากเพื่อนจากต่างภาคในหลายๆ	 ประเทศ	 ทุกท่านก็ตอบเหมือนกัน
หมดว่าสถานที่ดี	 อยู่กลางใจเมือง	 เดินทางสะดวกมาก	 อาหารอร่อย	 จัดงานได้
อย่างยอดเยี่ยม	 และอยากจะมาเมืองไทยอีก	 ผมคิดว่าการจัดงานประชุมระดับ
สากล	โรแทเรียนไทยจัดได้สมบูรณ์มากครับ

ผู้ว่าการภาคทั้ง 4 ภาค ในการร่วมงาน GETS + Institute

Our	Voice
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2016 Bangkok Rotary Institute โซน 6B, 7A และ 10B Our	Pride



โดย อผภ.สมภพ ธีระสานต์
     สร.กาญจนบุรีD.3330 RI

สโมสรโรตารีกระบีม่อบที่นอนลมไฟฟ้าจ�านวน	32	ลูก	เพื่อมอบให้
แก่ผู้ป่วยชราที่เป็นอัมพาตต้องนอนติดเตียง	

สโมสรโรตารีกระบี่ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วมในเขตพ้ืนที	่
ต.เขาดิน	อ.เขาพนม	จ.กระบี่	โดยมอบถุงยังชีพให้ประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อน	

สโมสรโรตารีในจังหวัดภาคใต้ของภาค 3330	ร่วมกันออกช่วยเหลือ			
ผู้ประสบภัยน�้าท่วมในจังหวัดนครศรีธรรมราช	สุราษฎร์ธาน	ีนราธิวาส	
และประจวบคีรีขันธ์	

สโมสรโรตารีสงขลามอบหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียน	 101	 แห่งใน	
“โครงการรักการอ่าน”	 เพื่อร่วมฉลอง	 100	 ปีการก่อตั้งมูลนิธิโรตารี
สากล	ณ	โรงเรียน	ท่าสะอ้านสงขลา	จ.สงขลา	

สโมสรโรตารีดอนตูมมอบหนังสือใน	 “โครงการรักการอ่าน”	 เพื่อ
ร่วมฉลอง	100	ปีการก่อตั้งมูลนิธิโรตารีสากล

สโมสรโรตารีสนามจันทรท์�าพิธีเปิด	 โครงการ	 Hands	 On	 Project	
ร่วมกันทาสีและส่งมอบสนามเด็กเล่นส�าหรับเรียนรู	้ (Brain	 based	
Learning	 :	 BBL)	 เพื่อเป็นของขวัญวันเด็ก	 ที่บ้านเปี่ยมสุข	 (Y.M.C.A.	
HAPPY	HOME)	มูลนิธิ	วาย.เอ็ม.ซี.เอ.	กรุงเทพฯ	(สาขานครปฐม)	
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กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ 
		 สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ได้จัดให้มีการส�ารวจปัญหาและ
ความต้องการของชุมชนในจังหวัดนครปฐม	พบว่ามีผู้พิการที่ต้องการ
ขาเทียมจ�านวนเกือบ	 200	 คน	 จึงน�ามาประชุมหารือกับสมาชิกใน
สโมสรและเห็นฟ้องต้องกันว่าให้เป็นโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์	 โดย
ท�าการติดต่อมูลนิธิขาเทียม	 ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน	ี
มาร่วมจัดท�าขาเทียมให้กับผู้พิการทางขาที่ยากไร้	 ในจังหวัดนครปฐม
และจังหวัดใกล้เคียง	วันที่	18-24	กุมภาพันธ	์2560	โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครปฐม	 นายอดิศักดิ	์ เทพอาสน์	 มาเป็นประธานในพิธีเปิด		
ซึ่งในการจัดท�าขาเทียมในครั้งน้ียังได้อบรมฝึกอาชีพให้กับผู้พิการ
และญาติที่มานั่งรอระหว่างท�าขาเทียม	เพื่อน�าไปประกอบอาชีพเลี้ยง
ครอบครัวได้	 โดยบูรณการกับส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดนครปฐม	 มีเงินทุนให้กู้ยืมส�าหรับลงทุนประกอบ
อาชีพ	รายละ	10,000	บาท	สูงสุดไม่เกิน	60,000	บาท	
	 ตลอดทั้งได้จัดอบรมอาชีพตัดผมชายให้กับผู ้พิการและ
ญาติผู้พิการโดย	 รทร.กฤษณา	ภัคสิริวนิช	 และอาชีพสานตะกร้าจาก
กลุ่มผู้พิการมาสอนคนพิการด้วยกันเอง	 เพื่อให้ผู้พิการเห็นว่าคุณค่า
ในชีวิต	 ไม่ให้เกิดการท้อแท้	 สอนอาชีพการท�าดอกไม้จากใยบัวและ
ตุ๊กตาผ้า	จากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐม	
	 การท�าโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ของสโมสรที่มีประโยชน์
ต่อชุมชนและอาชีพ	 สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ได้ท�างานร่วมกับ
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน	เช่น	มูลนิธิขาเทียม	ในสมเด็จพระศรี					

นครินทราบรมราชชนน	ี โรงพยาบาลนครปฐม	 สาธารณสุขจังหวัด	
สมาคมสตรีนครปฐม	 ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของ
มนุษย์และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐม	 นอกจากนี้
กรรมการของมูลนิธิขาเทียมฯ	 ที่มาร่วมโครงการได้มีโอกาสเห็นผู้
พิการท�าอาชีพสานตะกร้า	 จึงรับว่าจะช่วยเรื่องการตลาดให้โดยจะ
ประสานกับห้างโลตัส	 ให้มีมุมวางของขายฝีมือผู้พิการ	 ให้ผู้บริโภคได้
มีโอกาสอุดหนุนช่วยเหลือฝีมือผู้พิการอีกด้วย
	 ผู้พิการได้ใช้เวลาว่างขณะรอขาเทียมเรียนรู ้อาชีพต่างๆ						
ที่ตนเองชอบและถนัด	 ได้ฝึกปฏิบัติจริง	 สร้างทักษะกระบวนความ
คิดจากการปฏิบัติอาชีพ	ที่ตรงกับความต้องการ	 เป็นการสร้างโอกาส
ให้กับผู้พิการ	 แบบบูรณาการโดยสร้างโอกาสทางอาชีพผสมผสานกัน	
ท�าให้เกิดการพัฒนาเป็นอาชีพที่ยั่งยืนสามารถน�าไปประกอบอาชีพ
ได้ในอนาคต	 และผู้พิการทางขาได้รับการจัดท�าขาเทียมที่เหมาะสม
กับแต่ละบุคคล	 การสอนการใช้ขาเทียมที่ถูกต้องเหมาะสม	 ท�าให้ได้
รับความเสมอภาคเท่าเทียมคนปกต	ิ สามารถสร้างความอยู่ดีมีสุขได้
และลดปัญหาการว่างงาน	เพื่อน�าพาในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้
	 นอกจากน้ีมีการน�าโครงการนี้ไปประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ของสโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์	 ทั้งการจัดงานในบริเวณ
พระปฐมเจดีย์ที่มีผู้คนไปมากมาย	 การออกสื่อท้องถิ่น	 และ	 Social	
Media	 ให้บุคคลทั่วไปได้รู้จักและเข้าใจในการท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ของสโมสรโรตารีอีกด้วย

“หนึ่งโครงการในหลากหลายมิติ” นย.รัฐชณัณธร แตงจุ้ย
สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ 



สโมสรโรตารีท่าเรือตราด	 น�าโดย	 นย.ศศิธร	 ขาวคม	 และสมาชิกในสโมสร
พร้อมด้วยคุณนายโสมอุษา	 สุรกิจบวร	 (ภรรยารองผู้ว่าจังหวัดตราด)	 และหน่วย
งานต่างๆ	 น�ารถวิลแชร์พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับผู้ด้อยโอกาสที่	
อ.แหลมงอบ	หมู่	1	และ	หมู่	6	จ�านวน	2	ท่าน

สโมสรโรตารีกันทรลักษ	์ น�าทีมโดย	 นย.สุนาฐ	 ทองสลับ	 มอบ
ผ้าห่ม	140	ผืน	และรถเข็นผู้พิการ	2	คัน	ใน	3	ต�าบล	2	อ�าเภอ	
ได้แก่	 ต.ช�า	 ต.สวนกล้วย	 อ.กันทรลักษ์	 และ	 ต.โพธิ์	 อ.โนนคูณ	
จ.ศรีสะเกษ	

สมาชิกในสโมสรโรตารีเมืองขลุง มอบ	Pictionary	พร้อม	CD	ประกอบการเรียนการสอนภาษาไทย	จีน	อังกฤษให้แก่โรงเรียน	3	
แห่งใน	อ.ขลุง	จ.จันทบุรี	ขอขอบคุณสโมสรโรตารีสยามอีคลับให้การสนับสนุน	

สโมสรโรตารีจันทบูร	น�าทีมโดย	นย.ศิณีพร	สวัสดิชัย	พร้อมสมาชิกร่วม
กันเดินรับบริจาครอบตลาดเมืองจันทบุร	ี เพื่อรวบรวมเงินและสิ่งของไป
ช่วยพี่น้องชาวใต้ที่ประสพอุทกภัย	 ได้เงินทั้งสิ้น	 196,006	 บาท	 พร้อม
กันนี้ได้ร่วมกับนายกองค์การบริหารจังหวัดจันทบุร	ี นายกเทศมนตรีเมือง
ท่าช้าง	 ปล่อยรถคาราวานมอบถุงยังชีพที่ไปช่วยพี่น้องชาวใต้ที่ประสพ
อุทกภัยน�า้ท่วมในครั้งนี้	 โดยจะน�าไปแจกจ่ายแก่พี่น้องชาวนครศรีฯ	

จ�านวน	 2	 คันรถ	 โดยคันแรกให้ทางสโมสรโรตารีทั้ง	 9	 สโมสรในจังหวัด
นครศรีฯ	 เป็นผู้น�าไปแจกจ่าย	 และคันที่สองให้	 อบจ.นครศรีฯ	 เป็นผู้น�า
ของไปแจกจ่ายแก่พี่น้องชาวนครศรีฯ	 ต่อไป	 ถือเป็นน�้าใจจากใจจริงของ
คนจันทบุรีถึงชาวนครศรีฯ	 ด้วยความเป็นห่วงใยและคอยให้ก�าลังใจ	 คน
จันทบุรีใจเกิน100	จริงๆ	ค่ะ

โดย อน.พุฒิธร พัฒนสินทร
     สร.อี-คลับ 3340D.3340 RI

มกราคม-กุมภาพันธ์ 256034



	 เยาวชนคืออนาคตของชาติ	 เป็นประโยคที่คุ้นหูและได้ยินมายาวนาน	
แสดงให้เห็นถึงความส�าคัญของสถาบันครอบครัว	 แต่เนื่องจากสังคมไทยได้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	 ทั้งทางด้าน	 ค่านิยมจากต่างประเทศ	 เทคโนโลยี	
และการสื่อสารโทรคมนาคม	 เป็นต้น	 ท�าให้สถาบันครอบครัวปรับตัวไม่เท่าทัน
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	 ท�าให้เกิดปัญหาตามมาอย่างมากมาย	 อีกหนึ่ง
ปัญหาที่เห็นได้ชัดเจนคือการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
	 จากข้อมูลการส�ารวจเยาวชนหญิงอาย	ุ 15-19	 ปี	 ในจังหวัดจันทบุรี	
จ�านวน	1,000	คน	ในปี	2556-2558	พบว่า	มีอัตราการตั้งครรภ์ร้อยละ	46.56	
43.91	 และ	 44.44	 ตามล�าดับ	 และในกลุ่มที่เคยตั้งครรภ์แล้วยังมีอัตราการ							
ตั้งครรภ์ซ�้าอีกร้อยละ	9.67,	9.22	และ	12.50	ตามล�าดับ	ซึ่งมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น	
เมื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา	พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นเกิดจาก
การขาดความรู้ความเข้าใจ	 เกิดการเข้าใจผิดในการคุมก�าเนิด	 อีกทั้งยังไม่มีความ
กล้าที่จะปรึกษาหน่วยงานของภาครัฐที่ให้ความรู้และสนับสนุนการคุมก�าเนิด
เพราะสังคมจะไม่ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น	เมื่อเกิดปัญหาการตั้งครรภ์ท�าให้เด็กต้อง
ออกจากโรงเรียน	 บางครอบครัวมีฐานะที่ยากจน	 บางครอบครัวไม่ยอมรับท�าให้
แม่วัยใสต้องทนล�าบากในการเลี้ยงดูลูกโดยล�าพัง
	 ในปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นสโมสรโรตารีอี-คลับ	 ภาค	 3340	 ได้คิด
จัดท�าโครงการ	 “หยุดน้องท้องก่อนพร้อม”	 (Stop	 Teen	 Mom)	 และในขณะ
เดียวกันทางกลุ่มคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดจันทบุร	ี (คจ.สจ.)	 ได้เล็ง
เห็นปัญหานี้เช่นกัน	 จึงได้ให้เกียรติเชิญทางสโมสรฯ	 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ	
เป็นส่วนหนึ่งของการวางนโยบายในระดับจังหวัดโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
จันทบุรีเป็นประธาน	 ถือได้ว่าเป็นองค์กรเอกชนเพียงแห่งเดียวที่ได้เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการ
	 	 	 ส่วนของการท�าโครงการ	 “หยุดน้องท้องก่อนพร้อม”	 (Stop	 Teen	
Mom)	 สโมสรโรตารีอี-คลับ	 ภาค3340	 มีแผนการด�าเนินงานแบ่งเป็น	 3	 ช่วง
คือ			
	 ช่วงแรกสโมสรฯ	 วางแผนหาเงินทุนเพื่อสนับสนุนโครงการ	 โดยได้
จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน	ใช้ชื่องานว่า	“E-Club	ชวนปั่นใจเกินร้อย	STOP	TEEN	
MOM	ครั้งที่	1”	ขึ้นในวันที่	8	มกราคม	2560	ณ	เส้นทางปั่นจักรยานที่สวยงาม
ของจันทบุรี	 กิจกรรมครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากนักปั่นจักรยานทั่ว
ประเทศกว่า	1,000	คน	ท�าให้โครงการ	STOP	TEEN	MOM	และสโมสรโรตารี
อี-คลับ	ภาค3340	เป็นที่ยอมรับและสร้างภาพลักษณ์ให้กับสโมสรอย่างมากมาย
	 สโมสรฯ	 ได้น�าเงินรายได้หลักจากหักค่าใช้จ่ายมาจัดตั้งเป็นกองทุน	

ชื่อ	 “กองทุน	 STOP	 TEEN	 MOM”	 ด้วยจ�านวนเงินเริ่มต้นที่	 100,000	 บาท							
ในวันที่	 16	 กุมภาพันธ์	 2560	 ณ	 อาคารหอประชุมใหญ่	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร�าไพพรรณ	ี โดยได้เรียนเชิญ	 สื่อมวลชนต่างๆ	 ในจังหวัดจันทบุรี	 และองค์กร
ต่างๆ	 	 	 เช่น	 สมัชชาสุขภาพจังหวัดจันทบุรี	 (คจ.สจ.),	 ส�านักงานพัฒนาสังคม
จังหวัดจันทบุรี	 ส�านักงานบ้านพักเด็ก	 และครอบครัวจังหวัดจันทบุรี	 นักเรียน
ระดับมัธยมปลายโรงเรียนต่างๆ	 และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
มาเป็นสักขีพยาน
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ช่วงที่สอง	 เน้นสร้างความตระหนักให้กลุ่มเยาวชน	 ทางสโมสรฯ	 ได้
จัดกิจกรรมการแข่งขันโต้วาทีเป็นกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อน�าทางในการเรียนรู้ใน
หัวข้อ	 “รักในวัยท�างาน	 ย่อมเบิกบานกว่า	 รักในวัยเรียน”	 และ	 “ชีวิตวัยรุ่น...
ว้าวุ่นกว่าวัยท�างาน”	 เพื่อน�าทางให้เยาวชนได้รับรู้แนวทาง	 ได้รู้ถึงปัญหาที่จะ
เกิดขึ้นหากตั้งครรภ์ในระหว่างศึกษาอยู่	 โดยกิจกรรมนี้เราได้ขอความร่วมมือ
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณ	ี และบ้านพักเด็กและครอบครัว	 จ.จันทบุรี	
สังกัดส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 จ.จันทบุรี	 ได้รับการ
ตอบรับเป็นอย่างดียิ่งโดยกิจกรรมโต้วาทีจัดขึ้นในวันที่	 16	 กุมภาพันธ์	 2560	ณ											
หอประชุมใหญ่	มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณ	ี
	 ช่วงที่สาม	 สร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกของกองทุนฯ	 โดยการจัด
โครงการฝึกอาชีพให้กับเยาวชนที่ประสบปัญหาและเป็นสมาชิกกองทุนฯ	 โดย
ถือ	“วันมีน�้าใจให้ความรัก”	 (วันที่	 23	กุมภาพันธ์	 วันก่อเกิดสโมสรโรตารี)	 เป็น
วันท�ากิจกรรมแรกเพ่ือแสดงถึงการบริการชุมชนที่มีประโยชน์ต่อเนื่องและยั่งยืน	
เพื่อบรรลุความส�าเร็จของโครงการ	 “หยุดน้องท้องก่อนพร้อม”	 โดยจัดกิจกรรม
ฝึกอาชีพที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรจังหวัดจันทบุรี	 มีเยาวชนสมาชิก
กองทุนฯ	 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนมะขามสรรเสริญ	 เข้าร่วม						
ฝึกอาชีพทั้งทางด้านปลูกมะนาว	 เลี้ยงผึ้ง	 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน�้าผึ้ง	 เช่น	
สบู่	 แชมพู	 และโลชั่น	 เป็นต้น	 ในอนาคตทางสโมสรโรตารีอี-คลับภาค	 3340	
จะเป็นแกนน�าจัดให้เยาวชนสมาชิกกองทุนฯ	 รวมกลุ่มกันสหกรณ์หรือกลุ่ม											
แม่บ้านที่ผลิตสินค้าออกจ�าหน่าย	สร้างอาชีพ	สร้างรายได้	สร้างความยั่งยืนมั่นคง
สามารถพึ่งพาตนเองได้
	 สโมสรโรตารีอี-คลับ	 ภาค	 3340	 คาดหวังว่า	 โครงการ	 “หยุดน้อง
ท้องก่อนพร้อม”	STOP	TEEN	MOM	เป็นอีกหนึ่งบริบทที่มีส่วนท�าให้ปัญหาของ
สังคมลดลง	มีส่วนสร้างให้เยาวชนที่ประสบปัญหามีอนาคตที่ดีขึ้น	และเด็กน้อยที่
เกิดมาจะได้รับการยอมรับและเป็นเยาวชนที่ดีในอนาคต	 ตามคติพจน์ของโรตารี
สากลปีบริหาร	2559-2560	“โรตารีเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์”

“หยุดน้องท้องก่อนพร้อม” 
(STOP TEEN MOM)

โครงการบำ เพ็ญประโยชน์ 
สาขาสุขอนามัยแม่และเด็ก



โดย อน.ทนงศักดิ์ วิบูลย์มา
     สร.สาทร 

	 ดิฉันได้เข้าร่วมประชุมกับสโมสรโรตารีปูนาดาวทาวน	์ (Poona	
Downtown)	 วันนั้นทางสโมสรได้ประชุมกันเรื่องโครงการมือเทียมส�าหรับ
ผู้พิการมือขาด	 และเดือนนี้ดิฉันได้ย้ายไปอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ครอบครัว
ที่	 2	 ซึ่งอยู่ที่เมือง	 Aundh	 (มีร้านอาหารไทยอยู่แถวนี้ด้วย)	 บ้านอยู่ไกลจาก
ครอบครัวแรกมากและไกลออกไปทางนอกเมือง	 Pune	 แต่ครอบครัวที่	 2				
ก็ดีกับดิฉันมากและไม่ทานมังสวิรัติด้วย	 ท�าให้ตอนนี้น�้าหนักเพิ่มขึ้น	 4	 กก.	
แล้วค่ะ	 ดิฉันได้ไปร่วมงานคริสต์มาสปาร์ตี้ที่บ้านเพื่อนและพอดีเดือนนี้ก็เป็น
วันครบรอบวันเกิดของดิฉันในวันที่	 6	 ธันวาคมด้วย	 คุณแม่อุปถัมภ์บ้านแรก
ได้ให้ของขวัญวันเกิดเป็นส่าหรีและเค้กวันเกิด	 และจัดฉลองวันเกิดให้ดิฉัน
พร้อมๆ	 กับงานวันคริสต์มาสที่รีสอร์ท	 เพื่อนนักเรียนแลกเปลี่ยนมาร่วมงาน
กันหลายคนและพักค้างคืนในเต๊นท์ที่รีสอร์ท	ขณะที่กรรมการ	YE	ก็ได้มาร่วม
อวยพรคริสต์มาสและอวยพรวันเกิดดิฉันด้วย	เราได้เล่นเกมส	์Secret	Santa	
(เกมส์ทาง	website	เป็นการสุ่มเขียนอีเมลถึงเพื่อนๆ	ที่ติดต่อกันทาง	Web-
site	และสุ่มแลกของขวัญกันทาง	website)	 เราได้เล่นกีฬาทางน�า้	แคมป์ไฟ	
และทาน	Homemade	cake	อร่อยมาก	ทุกๆ	คนสนุกสนานกันมากค่ะ
	 นอกจากนั้น	 ดิฉันได้ไปร่วมประชุมกับสโมสรโรตาร	ี Koregaon	
Park	 เพื่อไปโปรโมทโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนด้วย	 และได้ไปร่วมงาน	
Sunburn	Music	Festival	กับเพื่อน	และเพื่อนของคุณพ่ออุปถัมภ์ด้วย	และ
ส�าหรับงานฉลองขึ้นปีใหม่	ดิฉันได้ไป	Farm	House	กับครอบครัวอุปถัมภ์ที่	
2	และเพื่อนๆ	(Matt	และ	Carmen	จากฝรั่งเศส	Brenda	และ	Pedro	จาก
บราซิล	Anna	จากอเมริกาและกระต่ายจากประเทศไทย)
	 ปัจจุบันพวกเราก�าลังฝึกซ้อมการแสดงเต้นร�าประกอบเพลง	 เพื่อ
แสดงในงาน	District	Conference	 ในเดือนมกราคม	2017	ซึ่งดิฉันจะต้อง
แสดง	 2	 เพลง	 ดิฉันชอบการเต้นร�าและคิดว่าการฝึกเต้นร�าเป็นเรื่องที่ไม่ยาก
เลยค่ะ

	 ประสบการณ์หนึ่งที่อัศจรรย์ใจที่สุด(most	 amazing	 experi-
ences)	ของผมในการได้มาอยู่เมืองไทย	ได้แก่	เทศกาลลอยกระทง	กิจกรรม
นี้ได้ท�าให้ผมมีประสบการณ์ใหม่ๆ	 และความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับผู้คนหลาย
กลุ่ม	ตัวอย่างเช่น	ผมได้มีโอกาสเรียนรู้จากครูใหม่ๆ	หลายท่านในโรงเรียนใน
การฝึกซ้อมร้องเพลงและร�าวงวันลอยกระทง	 และยังได้ใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้
ดูแลหลายท่านในโรงเรียน	 ในการที่ผมและแมกซ์	 (Max)	 ไปร่วมร�าวงกับพี่ๆ	
เหล่านั้น	 ตอนแรกผมคิดว่าเทศกาลลอยกระทงเป็นแค่สิ่งใหม่ๆ	 ที่ต้องการ
เรียนรู	้แต่จริงๆ	แล้วมีอะไรมากกว่าที่คิดมาก
	 หลังจากที่พวกผมได้เรียนการท�ากระทงกับครูผู ้สอนการท�า
อาหารท่านหนึ่ง	 เราก็ได้ประดิษฐ์กระทงขนมปัง	 (แบบทานได้)	 เป็นของ
ตัวเอง	 จากนั้นทางโรงเรียนก็อนุญาตให้กลับบ้านเพื่อไปฉลองเทศกาลลอย
กระทงกับครอบครัว	 ครอบครัวอุปถัมภ์ของผมได้นัดไปพบปะสังสรรกับญาติ
พี่น้องครอบครัวใหญ่ซึ่งผมชอบพวกเขามาก	 พวกเขาดูมีความสุขที่เห็นผม
ประดิษฐ์กระทงด้วยตนเองและท�าท่าภาคภูมิใจกับกระทงของผมมาก	 ถึง
แม้มันจะดูเด็กๆ	 ไปสักหน่อย	 ผมมีความสุขกับการร้องเพลงและสังสรรค์กับ
ครอบครัวอุปถัมภ์อยู่นานในคืนนั้น	 ในที่สุดก็ได้เวลาที่เราจะไปลอยกระทง
กัน	 คนอื่นๆ	 พากันลงไปลอยกระทงก่อนทุกคนเพื่อให้ผมลงไปลอยเป็นคน
สุดท้ายซึ่งค่อนข้างดึกแล้ว....ถึงตาผมแล้วครับ....ทุกคนตื่นเต้นและส่งเสียง
เชียร	์ผมค่อยๆ	ก้าวเดินลงไปพร้อมกับคุณลุง	(Uncle)	แล้วก็หย่อนกระทงลง
แม่น�้า	 ทุกคนเฝ้าดูความอัศจรรย์ของกระทงขนมปังกินได้ของผมที่ล่องลอย
ผลุบๆ	 โผล่ๆ	 สัก	 5	 วินาท	ี ในที่สุดผมก็ตะโกนขึ้นว่า	 “ว้า...ลอยไม่ได้”	 และ
ทรุดตัวลงนั่งที่ท่าเรือ.......ทุกคนก็ข�ากลิ้งไปตามๆ	กัน..
	 ถึงแม้กระทงใบแรกในชีวิตของผม	 จะไม่ประสบความส�าเร็จสัก
เท่าไร	แต่ผมก็ได้เรียนรู้หลายสิ่งและมีความประทับใจใหม่ๆ	กับเพื่อนๆ	และ
ครอบครัวของผมครับ
                    (แปลเป็นภาษาไทย โดย อน.ทนงศักดิ์ วิบูลย์มา)

 โครงการเยาวชนแลกเปลีย่นระหวา่งประเทศของโรตารเีปน็งาน Signature งานหนึง่ทีโ่รแทเรยีน ทำ งานมาโดยตลอดอยา่งยาวนาน  
และสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนมาแล้วนับแสนคนในทั่วโลก และนับหลายพันคนในประเทศไทย 
 หน้ากจิกรรมเดน่ฉบบันีข้อบนัทกึบางสว่นจากรายงานประจำ เดอืนธนัวาคม 2559 ของเยาวชนไว ้เปน็การยกยอ่งและอพัเดทชีวิต
ความเป็นอยู่ของเยาวชนแลกเปลี่ยน ทั้งขาเข้าและขาออก
                                                         (ขอขอบคุณข้อมูลจากประธานคณะอนุกรรมการเยาวชนแลกเปลี่ยน อน.นภัสร์กมล พรหโมปกรณ์)

เยาวชนแลกเปลี่ยนขาออก D3350 
Outbound YE to India D3131 
ธันย์ชนก ปัญญศิริ

จากเยาวชนแลกเปลี่ยนขาเข้า 
(Inbound Youth Exchange from USA ) 
Derek Hollihan

D.3350 RI
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	 แนวคิดการจัดงาน	วันโรตารี	 (Rotary	Day	
หรือ	 Thai	 Rotary	 Day)	 มีการพูดกันมาเป็นระยะ
เวลากว่า	 10	 ปี	 ที่ผ่านมา	 ถึงการจัดงานนิทรรศการ	
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์โรตารีให้ประจักษ์แก่ชุมชน
สังคมในภาพรวมปีละครั้ง	 ให้เป็นการ	 “Re-Brand”	
โรตารี	 โดยการจัดใหญ่ปีละครั้ง	 ให้สาธารณชนได้
ตระหนัก	 ประจักษ	์ รับรู้	 ถึงความเพียรพยายามใน
งานบ�าเพ็ญประโยชน์ของโรตารีที่ท�ามาโดยตลอด	 ใน
อดีตมักจะใช้งานรณรงค์ประชาสัมพันธ์การให้วัคซีน	
Polio	 เป็นเรื่องหลัก	 แต่ยังไม่สม�า่เสมอในเรื่องของ
ก�าหนดเวลา	และสถานที่จัดงาน
	 เปรียบกันว่าหากโรตารีท�าได้สม�า่ เสมอ	
คล้ายงานวันกาชาดหรืองานเกษตรแฟร์	 หรืองาน
สถาปนิก	 หรืองานมอเตอร์โชว์	 (ซึ่งเป็นงานด้าน	
Commercial)	 โรตารีก็น่าจะเป็นองค์กรบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ที่ประสบความส�าเร็จในการ	 Re-Branding	
ได้ดีทีเดียว
	 แนวคิดวันโรตารีได้เป็นรูปร่างขึ้นมาในปี	
2014-15	 (2557-58)	 จากแนวคิดของประธานโรตารี
สากล	แกรี่	ฮวง	ให้จัดวันโรตารีขึ้นมาเพื่อการดังกล่าว	
ซึ่งในประเทศไทยก็ได้จัดงานวันโรตารีไทยต่อเน่ืองมา	
2	ปี	
	 แต่ในปีนี้ก็ได้ดัดแปลงการจัดงานวันโรตารี
ไทย	เป็นการจัดแบบกระจาย	(De-Centralize)	ให้จัด
งานขึ้นในพื้นที่เขตบ�าเพ็ญประโยชน์ของสโมสร	 หรือ
กลุ่มสโมสรต่างๆ	 โดยใช้วันที	่ 23	 กุมภาพันธ์	 ซึ่งเป็น
วันก่อตั้งสโมสรแห่งแรกในโลกซึ่งถือเป็นวัน	 “โรตารี
โลก”	 เป็นวันจัดงานวันโรตารีไทยในภาค	 3350	 แต่
บางสโมสรหรือกลุ่มสโมสรก็ได้ปรับวันท่ีจัดงานบ้าง	
แต่ยังคงอยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน
	 กอง	บก.ขอรวบรวมกิจกรรมต่างๆ	ที่สโมสร
แต่ละแห่งได้จัดงานวันโรตารีไทยขึ้นในปีนี้	ดังต่อไปนี้
	 (ขอขอบคุณข้อมูลจากประธานคณะบริการชุมชน 

อน.สมบัติ คงศักดิ์ศรีสกุล)

 

Rotary Day



สโมสรโรตารีดอยพระบาท แม่วัง และเมืองเกาะคา 
จัดท�ากิจกรรมหารายได้	‘ศึกยอดมวยโรตารีมหากุศล’	
ของ	3	สโมสรในจังหวัดล�าปาง+หาเงินสร้างศูนย์ฟอก
ไตให้กับโรงพยาบาลเกาะคา	จังหวัดล�าปาง	

โดย อน.ณรัทฐา สีน�้าเงิน
     สร.แพร่

สโมสรโรตารีในจังหวัดเชียงใหม	่“ร้อยปีมูลนิธิโรตารี	กับงาน	Rotary	One	Day”		สโมสรโรตารีในจังหวัดเชียงใหม่	ได้ผนึกก�าลัง
กันท�าความดีตามรอยพ่อ	จัดกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์มากมายมาบริการประชาชนที่มาร่วมงาน
 

สโมสรโรตารีก�าแพงเพชร ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดก�าแพงเพชร	ท�าโครงการมอบสิ่งของ	
ช่วยเหลือความเป็นอยู่ของผู้ป่วยโดยออกมอบของ	จ�านวน	32	ราย	

สโมสรโรตารีนครพิงค์เชียงใหม่
“งานฉลองสารตราตั้งสโมสรโรตารีนครพิงค์เชียงใหม่”		
วันเสาร์ที่	 21	 มกราคม	 2560	 ณ	 ศูนย์วัฒนธรรม
เชียงใหม่

สโมสรโรตารีแพร่ จัดกิจกรรม	“ปั่นขจัดโปลิโอ	ครั้งที่	2	-	Bike	to	End	Polio	Season	2”	
หารายได้สนับสนุนกองทุนโปลิโอพลัส	 โรตารีภาค	 3360	 เพื่อใช้ในการจัดหาวัคซีนป้องกันโรค
โปลิโอให้หมดจากโลก	ณ	 อุทยานแพะเมืองผี	 เส้นทางไปกลับแพะเมืองผี	 -	 ม่อนแม่ถาง	 รวม
ระยะทาง	40	กม.	มีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า		500	คน

D.3360 RI
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พลิกผืนดินสีแดงเป็นสีเขียว	
โรตารีวังจันทน	์ส่งเสริมเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
ณ	หมู่บ้านรักไทย
	 โรตารีมุ่งมั่นในการบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม	 เพื่อส่วนรวม	 ให้	
...โดยไม่หวังผลตอบแทน	ตลอดระยะเวลากว่า	100	ปี	ยึดปฏิบัติใน	6	แนวทาง
หลัก	 ตามแต่ละนโยบายของแต่ละสโมสร	 แต่มีหัวใจเดียวกันเสมอ	 คือ	 “โรตารี
เกื้อกูลเพื่อนมนุษย์”	เฉกเช่นเดียวกันโรตารีวังจันทน์	ภาค	3360	โรตารีสากล	มุ่ง
เน้นในเรื่องการบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนอย่างแท้จริง	
	 และเมื่อเดือนมิถุนายน	 2559	 คณะกรรมการสโมสรของโรตารีวัง
จันทน์	 ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนหมู่บ้านรักไทย	 ต�าบลชมพู	 อ�าเภอเนินมะปราง	
จังหวัดพิษณุโลก	 ผืนดินที่ได้รับพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช	 ที่ทรงพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริให้จัด
ตั้งหมู่บ้านยุทธศาสตร์บ้านรักไทย	ในปี	พ.ศ.2519	ดินแดนแห่งนี้เคยเป็นสมรภูมิ	
ที่เป็นแหล่งสู้รบของคนไทยด้วยกัน	 แต่มีอุดมการณ์ต่างกัน	 ตั้งแต่ป	ี พ.ศ.2514	
เป็นต้นมา	 บ้านรักไทยในขณะนั้นภูมิประเทศเป็นป่าเขา	 เหมาะที่จะหลบซ่อนสู้
รบกับทหารรัฐบาล	โดยเฉพาะหลังเหตุการณ์วันวิปโยค	14	ตุลาคม	2516	ท�าให้
เกิดการสู้รบอย่างหนักในช่วง	 ปี	 พ.ศ.2516-2519	 จึงเป็นการสูญเสียของกอง
ก�าลังทหารเป็นอย่างมากในเวลานั้น	
	 พระองค์ท่านทรงน�าราษฎรอาสาสมัครที่ได้รับการคัดเลือกมาฝึก
อาวุธ	 และปฏิบัติการร่วมกับทหารกองพันพิเศษ	 เข้ายึดพื้นที่สร้างเส้นทางและ
จัดสรรที่ดินท�ากิน	สร้างหมู่บ้านยุทธศาสตร์ขึ้นในปีนั้นเอง	
		 	และในวันที่	29	กุมภาพันธ	์พ.ศ.2523	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
รัชกาล	 ที่	 9	 เสด็จพร้อมด้วย	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร	ี
และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ	 ได้เสด็จพระราชด�าเนินมา
เปิดหมู่บ้านรักไทยอย่างเป็นทางการ	 ซึ่งยังคงมีพลับพลาที่ประทับและต้นจามจุรี
ที่ทรงปลูกไว้เด่นเป็นสง่าและอยู่ในความทรงจ�าของบ้านรักไทยตลอดมามิลืม
เลือน	 ในวันนั้นเองดิฉันเองรู้สึกเย็นวาบ	 ขนลุก	 น�้าตาไหล	 และคณะกรรมการ

สโมสรทุกท่านซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้	 ก้มกราบพระบรม
ฉายาลักษณ์ในพลับพลาที่ประทับนั่นเอง
	 แม้ว่าประชาชนบ้านรักไทยจะมีที่ดินท�ากินกันทุกคน	 แต่ด้วย
ข้อจ�ากัดที่เป็นที่อุทยานป่าสงวนและ	 ที่	 สปก.	 จึงท�าให้เกษตรกรไม่สามารถ
พัฒนาที่ดินและแหล่งน�้าได้	แต่ก็ยังมีพื้นที่ส่วนกลางของชุมชนเป็นพื้นที่ว่างเปล่า
สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้	 คณะกรรมการสโมสรจึงมีความเห็นสอดคล้อง
กับชาวบ้านว่าควรจะได้พื้นที่ส่วนกลางนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน	 โดยการ
น�าไผ่กิมซุงซึ่งเป็นไผ่ที่ทนต่อความแห้งแล้ง	 หน่อไม้มีขนาดใหญ่	 สามารถน�ามา	
บริโภคและจ�าหน่ายเป็นสินค้าได้อีก	 ทั้งจะเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและเพื่อ
สร้างรายได้ทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชนด้วย	 โครงการปลูกไผ่กิมซุงของ
สโมสรโรตารีวังจันทน์ได้รับความร่วมมือจากกองทัพภาคที่	 3	 และชุมชนบ้านรัก
ไทยจึงเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที	่29	สิงหาคม	2559	
	 ขณะนี้ต้นไผ่กิมซุงก�าลังเจริญงอกงามและเป็นสัญลักษณ์ของความ
ร่วมมือระหว่างสโมสรโรตารีวังจันทน์กับบ้านรักไทยสืบต่อไป	 สิ่งที่ภาคภูมิใจของ
ชาวสโมสรโรตารีวังจันทน์ก็คือได้ท�าหน้าที่เกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน	 และภาค
ภูมิใจอย่างยิ่งที่โครงการนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อที่พ่อท�า	 เพื่อพลิกผืนดิน
สีแดงให้เป็นสีเขียว	
	 บ้านรักไทยในวันนี้ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม	 อากาศเย็น
สบาย	 มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย	 มีโฮมสเตย์ไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยว
ที่แสวงหาธรรมชาติ	 หากท่านมีโอกาสมาเที่ยวที่บ้านรักไทยจะหลงใหลมิรู้ลืม	
โดยเฉพาะยามค�่าคืน	 ส�าหรับดาวบนท้องฟ้าที่เป็นรูปลักษณ์ต่าง	 ๆ	 ก็จะสามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน	 แสงวาววับของหิ่งห้อยยักษ์	 ตัดกับความมืดใต้ร่มไม้ดูน่า
อัศจรรย์ยิ่ง	 ชีวิตของคนที่นี่ดูเป็นชีวิตที่สงบสุข	 ท�ามาหากินทางด้านเกษตรกรรม	
ผลิตผลไม้ท่ีมีรสชาติเอร็ดอร่อยและมีชื่อเสียงเป็นที่เล่าขานของผู้มีโอกาสมาชิม	
ไม่ว่าจะเป็นทุเรียน	“หลงรักไทย”	มะปราง	มะยงชิดลูกขนาดใหญ่รสหวานอร่อย	
ล�าไยเนื้อหนา	มะเฟืองยักษ์รสดีที่หาดูและหาชิมได้ยากนัก

“สานต่อที่พ่อท�า”                                                   โดย: อน.ผศ.สุพจน์  พฤกษะวัน
นย.ชัญญอร  พวงสมบัติ     

สโมสรโรตารีวังจันทน์    



							การสัมมนาอบรมนากยกรับเลือกจะเกิดผลเป็นรูปธรรม
ได้	มีปัจจัยที่ส�าคัญ	ได้แก่
	 		1.	เนื้อหาสาระ
	 		2.	วิทยากรหรือผู้น�าการอบรม
	 		3.	ผู้เข้ารับการอบรมหรือนายกรับเลือก
	 		4.	สภาพแวดล้อม	เป็นต้น

					เนื้อหาสาระของการอบรมในปีนี้ท�าตาม	President-Elect	
Training	 Seminar	 Leader’s	 Guide	 ซึ่งแบ่งออกเป็น	 2	
Session
								1.	General	Sessions	มี	5	หัวข้อ	เลือก	3	หัวข้อ
		 	1.1	สโมสรเข้มแข็ง	(Strong	Club)
		 	1.2	ภาพลักษณ์โรตารี	(Rotary	Public	Image)
		 		1.3	มลูนธิแิละการบ�าเพญ็ประโยชน์เพือ่เพือ่นมนษุย์	
(Foundation	and	Humanitarian	Service)
								2.	Breakout	Sessions	มี	6	หัวข้อ	เลือก	5	หัวข้อ
			 	2.1	การวางแผนในปีของท่าน	(Planning	Your	Year)
		 	2.2	การบริหารงานสโมสร	(Club	Administration)
		 	2.3	การเป็นผู้น�าโรแทเรียน	(Leading	Rotarians)
		 	2.4	สมาชิกของท่าน	(Your	Members)
		 	2.5	โครงการของท่าน	(Your	Projects)

มกราคม-กุมภาพันธ์ 256040



		 การจัดอบรมในปีน้ีนอกจากจะเน้นเรื่องภาพลักษณ์โรตารี
แล้ว	 ในแต่ละห้องย่อยจะไม่มีรายการ	ถาม–ตอบ	เพื่อให้เวลาการสัม
มนาฯ	มีมากขึ้น	ส่วนการถาม-ตอบนั้นได้จัดไว้ใน	50	นาทีสุดท้ายของ
วันอาทิตย	์ โดยจัดเป็นลักษณะ	 Panel	 Discussion	 (ทุกค�าถามมีค�า
ตอบ)	ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ	มีค�าถามมากถึง	40	ค�าถามซึ่งวิทยากรทั้ง	
5	ท่านบนเวทีไม่สามารถตอบค�าถามได้หมดภายในเวลา	50	นาที	คง
ต้องหาวิธีตอบค�าถามที่เหลือหรือทั้งหมดจากผู้ทรงคุณวุฒิ	 และจัดลง
พิมพ์ในสื่อใดสื่อหนึ่ง	นับเป็นการสนเทศโรตารีอีกทางหนึ่ง

	 รูปแบบการจัดอบรม	เช่นเดียวกับเมื่อ	2	ปีที่ผ่านมา	คือ	การ
แลกเปลีย่นความคดิเหน็	(Idea	Exchange)	ระหว่างผู้เข้ารบัการอบรม
ในห้องย่อยตามหวัข้อทีก่�าหนด	และอาจผสมผสานด้วยวิธ	ีการประชุม
เชิงปฏิบัติการ	 (Workshop)	 วิธีการดังกล่าวมีข้อโต้แย้งจากวิทยากร
หลายท่านในระยะเริ่มแรกเพราะวิทยากรส่วนมาก	 มีความช�านาญ
ในการใช้	 Power	 Point	 มากกว่าการเปลี่ยนแปลงมาใช้ค�าถามจาก	
Flip	Chart	นอกจากนั้นยังมีการพูดถึงนายกรับเลือกบางท่านเพิ่งเป็น
สมาชิกสโมสรเพียง	 5-6	 เดือนเท่าน้ันยังไม่เข้าใจในโรตารีเท่าที่ควร	
ฉะนั้นการอบรมในวิธีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	(Idea	Exchange)	จึง
ไม่น่าจะได้ผล

	 ข้อเสนอแนะ
	 1.	จดังาน	Pre-PETS	เพือ่การเตรยีมพร้อมของนายกรบัเลอืก
ในเรื่องพื้นฐานของโรตารี	 โครงสร้างการบริหารสโมสร	 การบ�าเพ็ญ
ประโยชน์	เป็นต้น	
	 การจัดอบรม	Pre-PETS	เน้นการให้ความรู	้ (Knowledge)	
เพือ่ตอบโจทย์ในการอบรม	Multi-District	PETS	ส่วนกจิกรรมละลาย
พฤติกรรมนั้นสามารถจัดได้ในช่วงเวลาอาหารค�า่
	 2.	ควรคัดเลือกและอบรมผู้น�าการอบรม	(Facilitators)	ให้
เข้าใจวธิกีารอบรมแบบการแลกเปล่ียนความคิดเหน็	(Idea	Exchange)	
ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลง	และผู้น�าการอบรมไม่
ควรท�าตัวเป็นครูหรืออาจารย์ในการอบรม
	 3.	 เตรียมและมอบคู่มือนายกสโมสรและคณะกรรมการ
สโมสรให้แก่นายกสโมสรในงาน	 Pre-PETS	 เพื่อการศึกษาและควร
แนะน�าให้เข้าอบรมอย่างสม�า่เสมอเมื่อภาคมีการจัดอบรม
		 4.	การจัดหาสถานที่	 และค่าใช้จ่ายในการจัดงานควรค�านึง
ถึงงบประมาณและวัตถุประสงค์ของงานเป็นส�าคัญ

		 ท้ายนี้ขอฝากว่า	โรตารีจะยั่งยืน	สโมสรต้องเข้มแข็ง	สมาชิก
ต้องศึกษาให้เข้าใจในอุดมการณ์และธรรมนูญข้อบังคับ	 เพื่อช่วยกัน	
สร้างภาพลักษณ์โรตารี	และความศรัทธาแก่ชาวโลกได้ประจักษ์

โดย กองบรรณาธิการ

อผภ.ยงวุฒิ จงกิตติพงศ์
ประธานฝึกอบรมภาค 
3350 โรตารีสากล

ปี 2560-61

Our	Guest
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    การประกวดภาพถ่าย
“ โรตารีเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ ”
     ชิงถ้วยกรรมการบริหารโรตารีสากล

ส่งผลงานเข้าประกวดได้ที ่

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย
75/82-83 ชั้น 32 
อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 
ซอยวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
อีเมล : info@rotarythailand.org 
โทร: 02 661 6720-1
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

อผภ.อนุรักษ์ นภาวรรณ 
กรรมการประชาสัมพันธ์ 
ศูนย์โรตารีในประเทศไทย 
382 หมู่ 1 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำ ปาง 52000 
อีเมล: anurak@indraceramic.com 
โทร: 081 8813206



 ศูนย์โรตารีในประเทศไทย	 และกองบรรณาธิการนิตยสารโรตารีประเทศไทย	
ก�าหนดจัดการประกวดภาพถ่าย	ในหัวข้อ	“โรตารี เกื้อกูลเพื่อนมนุษย์”	ชิงถ้วยกรรมการ
บรหิารโรตารีสากล	เพือ่เปน็การสง่เสรมิให้มกีารเผยแพรภ่าพถา่ยกจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์
ของโรตารี	 ออกสู่สาธารณะ	 และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเกื้อกูลแก่เพื่อนมนุษย์	
เพื่อความเข้าใจอันดี	และเพื่อให้เกิดสันติสุขในโลกใบนี	้
	 ภาพถา่ยทีส่่งเขา้ประกวด	จะไดน้�าไปเผยแพรใ่นนติยสารโรตารปีระเทศไทย	และ
เข้าคลังภาพของในเว๊ปไซด์ศูนย์โรตารีในประเทศไทย	เพื่อให้สโมสรโรตารีในประเทศไทยมี
โอกาสน�าไปเผยแพร่อีกด้วย
 
 กติกาการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
	 1.	การประกวดภาพถ่ายแบ่งเป็น	2	ประเภท	คือ	
	 	 1)	 ภาพการบ�าเพ็ญประโยชน์ของโรแทเรียน	 หรือภาพโครงการของ				
โรตารีที่ได้เกื้อกูลเพื่อนมนุษย์
	 	 2)	ภาพที่เกี่ยวกับธรรมชาต	ิหรือชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน	ที่จะสร้าง
แรงบันดาลใจให้เกิดการท�าดี	หรือความเข้าใจอันดีในโลก
	 2.	 ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพไฟล์ดิจิตอล	 สีหรือขาวด�า	 ที่มีความ
ละเอียดของภาพไม่ต่�ากว่า	 5	 ล้านพิกเซลขึ้นไป	 ไม่จ�ากัดปีที่ถ่ายภาพ	 โดยส่งภาพถ่ายเข้า
ประกวดได้คนละไม่เกิน	5	ภาพต่อประเภท	ต้นฉบับบันทึกลงแผ่นซีดี	และกรอกข้อมูลลง
ในใบส่งประกวดให้ครบถ้วน	อันได้แก่	ชื่อภาพ	ค�าบรรยายภาพ	สถานที่และวันที่ถ่ายภาพ			
ชื่อ-นามสกุล	ผู้ส่งเข้าประกวด	และที่อยู่	เบอร์ติดต่อ
	 3.	 ผู้ส่งเข้าประกวดไม่จ�าเป็นต้องเป็นโรแทเรียน	 แต่จะต้องส่งเข้าประกวดผ่าน
สโมสรโรตารีในประเทศไทย	 ภาพถ่ายที่ส่งประกวดจะต้องเป็นภาพที่ผู้ส่งเข้าประกวดถ่าย
ภาพเอง	หรือได้รับมอบจากเจ้าของภาพมาอย่างถูกต้องและมีหลักฐานแสดงได้
	 4.	 ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ	 ให้ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของศูนย์โรตารีใน
ประเทศไทย	ทีจ่ะน�าไปเผยแพรโ่ดยไมห่วงัผลก�าไรดา้นการคา้	ซึง่ศนูยโ์รตารฯี	จะใหเ้ครดติ
แก่ผู้ส่งเข้าประกวดภาพถ่ายทุกครั้ง
	 5.	คณะกรรมการตัดสินของศูนย์โรตารีฯ	มีสิทธิ์ก�าหนดวิธีการตัดสินโดยยึดแนว
ปฏิบัต	ิที่เป็นมาตรฐานสากลและผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด
	 6.	คณะกรรมการตัดสนิและคณะกรรมการด�าเนินงานการประกวดภาพถา่ยไมม่ี
สิทธ์ส่งภาพเข้าประกวด

        ก�าหนดรางวัลในแต่ละประเภท ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ             ถ้วยรางวัล	กรรมการบริหารโรตารีสากล																	
																																				ดร.เสาวลักษณ	์รัตนวิชช์	พร้อมเกียรติบัตร	
																																				และเงินรางวัล	5,000	บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ถ้วยรางวัล	ประธานศูนย์โรตารีในประเทศไทย
																																				พร้อมเกียรติบัตร	และเงินรางวัล	3,000	บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ถ้วยรางวัล	ผู้ประสานภาพลักษณ์โรตารีสากลโซน	6	B	
																																				พร้อมเกียรติบัตร	และเงินรางวัล	2,000	บาท
รางวัลชมเชย    เกียรติบัตรจาก	ศูนย์โรตารีในประเทศไทย	
																																				จ�านวน	5	รางวัล  
         ก�าหนดการ
         เปิดรับภาพประกวด                   1 พฤษภาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2560 
         ตัดสินภาพประกวด              4 มิถุนายน 2560
         ประกาศผลการตัดสินการประกวด 7 มิถุนายน 2560
         รับรางวัลการประกวด       ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560

Our	Contest



ตัวเลข (25 มี.ค. 60 - www.rotary.org)

ภาค 3330 3340 3350 3360 รวม
สมาชิก 2,569 1,835 3,056 1,467 8,927
สโมสร 101 67 109 67 344

สารจากประธานศูนย์ฯ

มวลมิตรโรแทเรียนที่เคารพรัก

	 เริ่มศักราชใหม่	 2560	 ศูนย์โรตารีในประเทศไทยและมวลมิตร 

โรแทเรียนล้วนร่วมอาลัยกับการจากไปของผู้ใหญ่ทั้ง 3 ท่าน คือ	 

อผภ.โกวิท สุวรรณสิงห์ (ภาค 3350 ปี 2538-39), อผภ.ประสาท	 

อยู่ประเสริฐ	(ภาค	3340	ปี	2541-42)	และ	อผภ.ร.ต.พีระ	โพธิพิพิธ	

(ภาค	3340	ปี	2549-50)	ขอดวงวิญญาณท่านจงสู่สุขคติ

	 ในปีโรตารีนี้ ถือเป็นปีพิเศษส�าหรับโรตารีในประเทศไทยที่จะ 

ได้ต้อนรับประธานโรตารีสากล	จอห์น	เจิม	ในการประชุมใหญ่ประจ�า 

ปีร่วม 5 ภาค (3310, 3330, 3340, 3350 และ 3360) ที่ศูนย์

นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) กรุงเทพมหานคร วันที่	 

13-14 พฤษภาคมน้ี ขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกทั้ง 4 ภาคมาร่วม 

ประชุมกัน	ผมและเจ้าหน้าที่ศูนย์โรตารีฯ	ก็จะไปร่วมในการประชุมนี้

เช่นกัน	แล้วพบกันครับ

ด้วยไมตรีจิต

(ชาญ	จรรโลงเศวตกุล)

อผภ.โกวิท อผภ.ประสาท อผภ.ร.ต.พรีะ

	 อผภ.โกวิท สุวรรณสิงห์ เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร

ศูนย์ฯ	ในระหว่างปี	2541-45	ท่านมีคุณูปการกับศูนย์โรตารีฯ	อย่าง

มาก	ในช่วงเวลาที่ท่านเป็นประธาน	ศูนย์ฯ	ซึ่งได้ย้ายจากส�านักงาน

ของ	PRID	นรเศรษฐ	ปัทมานันท์	มาเริ่มด�าเนินงาน	ณ	ที่ตั้งปัจจุบัน 

ได้ไม่นาน	ยังขาดแคลนเครื่องมืออุปกรณ์อยู่มาก	อผภ.โกวิทได้มอบ

เครื่องคอมพิวเตอร์รวมทั้งจัดหาโต๊ะเก้าอี้ส�าหรับห้องประชุมให้	 ท�า 

ให้เราสามารถด�าเนินการได้เต็มรูปแบบมากขึ้น และที่ส�าคัญคือ	 

ท่านเป็นผู้เข้ามาแก้ไขปัญหาที่เป็นผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ 

ครั้งใหญ่ของประเทศ ซึ่งในขณะนั้นเรายังอยู่ในระหว่างการช�าระ 

หนี้ห้องชุดที่ท�าการศูนย์ฯ อผภ.โกวิทได้เจรจาขอลดหนี้กับเจ้าหนี ้

คือเจ้าของห้องชุดได้ถึง	 4.5	 ล้านบาท	 และยังได้รณรงค์หาทุนเพื่อ

ช�าระหนี้ส่วนที่เหลืออยู่อีกด้วย

	 อผภ.โกวิทบริหารศูนย์โรตารีฯ ด้วยความสุขุม และประสาน

ความสัมพันธ์ท�าให้โรแทเรียนมีความเข้าใจในศูนย์ฯ มากข้ึน ท่าน

มีความผูกพันกับศูนย์โรตารีฯ อย่างยิ่ง ถึงแม้จะพ้นวาระการด�ารง

ต�าแหน่งประธานไปแล้วก็ยังมาเยี่ยมเยียนเสมอ ครั้งหนึ่งท่านเคย

ได้กล่าวไว้ว่า "ความสุขเป็นสิ่งประหลาด ถึงแม้เราจะแบ่งให้ใคร 

บ้างก็ไม่ได้ลดน้อยลงไป	แต่กลับยิ่งให้ก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้น		การให้

และการท�างานให้กับศูนย์โรตารีฯ	ก็เช่นเดียวกัน"

	 วันนี้ อผภ.โกวิทจากพวกเราไปแล้ว แต่ความรักและความ 

ปรารถนาดทีีท่่านได้มอบให้จะยงัคงอยูใ่นความทรงจ�าของเราตลอดไป

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย

อาลัยรัก

ผูร้ว่มสนกุกบัศนูย ์โรตารฯี ในการสัมมนา Multidistrict PETS ที่ จ.พระนครศรอียธุยา เมือ่วนัที	่ 

24-25	กมุภาพนัธ 	์ 2560	 ไดร้บัรางวลักนัไปเรยีบรอ้ยโดยมี	 RID	ดร.เสาวลกัษณ์	 รตันวชิช 	์ เป น็ผูจ้บั

รางวัลและมีกรรมการศูนย์ฯ	เป็นสักขีพยานหลายท่าน	ผู้โชคดี	ได้แก่ อน.ดร.จารีศรี

กลุศิริปญัโญ (พลตูาหลวง - 3340) และ นยล.ธญัญลักษณ ์ กองทอง 

(เชยีงใหมส่นัทราย	-	3360)	นย.เดช วฒันาวทิยานกุลู	(เมอืงเลย	-	3340)	 

และ นยล.นิศากร ทองค�า (โคกเสม็ดชุน - 3330) อยา่ลืมตดิตามและ 

รว่มสนุกกับศนูย ์โรตารีฯ	ได ้ในการประชมุภาคครัง้ตอ่ไปนะคะ

ประกา
ศรางว

ัล

แล้วค
่ะ!
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ทำ ดีในโลก
Give a new life (โรคสะเก็ดเงิน)

      by Rotary Club of Chantaboon

Doing Good
in the world.

สโมสรโรตารีจันทบูร โดย นย.ศิณีพร สวัสดิชัย ปีบริหาร 2559-2560 
ได้ท�าการจัดหาทุนทรัพย์ในการจัดสร้างอาคารที่พักส�าหรับผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน หรือ อาคารเกื้อกูล
เพื่อนมนุษย์ โดยงบประมาณก่อสร้างอาคารประมาณ 7 ล้านบาท เป็นอาคารปูนขนาด 2 ชั้น 
จ�านวน 40 ห้อง เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการรักษาและพักฟื้นให้กับผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน
ณ เทศบาลเมืองท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559




